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प्रकाशन घेव ांतले पहिले पऊल
देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या एक तपाच्या काळांत लोक शिकले,

जरत झाले. त्यांच्या विचारांना खाद्य पुरविण्याची जरूरी तीव्रतेने
भासत आहे. जारत समाजाला योग्य बौद्धिक खाद्य मिळाले नाहीं
तर विविध प्रकारचा प्रचार तयाच्या भोवती सदैव घोंगावत आहे.
तेंया प्रवाहांत समाज वाहून जाईल ही भीती आहे. रा ष्ट्रीय स्वातंत्र्य,

सामाजिक न्याय समता आणि लोकशाही मार्ग या प्रिय मूल्यांचे
रक्षण करण्यासाठीं प्रत्येक नागरिकाला सुबुद्ध बनविणे हाच एक
मार्ग अहे.

मोहुग् १ व्यकीचं्या अलि विचारवंतच्या लेखनांतून, व्याख्यानां-
तून हें मार्गदर्शन घडत असते. गेल्या पांच वर्षांत केवळ महा-
राष्ट्रतिच नव्हे तर भारतांतून ज्यांनी यशस्वी प्रशासक म्हणून मान्यता
मिळविली त्या श्री. यशवतराव चव्हाण यांचे विविध विषया-
संबंधीचे टिवचार मनन करण्यासारखे अहेत. यशवतरावजीचे
मोंएाइलक विचार लेखनरूपाने कधीं बार येत नाहीत. लेख, निबंध,
प्रबंध लिहिZयाची कला त्यांना साधतच नाहीं. सागराला भरती.
येण्यास जसा चंद्रोदय व्हावा लागतो तसे यशवंतरावजींच्य१ विचार-
धार१ कडेकपारीतून वहारगाऱ्या जलराशीसारख्या ओघळण्यास
समोर मावळ मराज्यांचा मराठी जनसमुदाय जमावा लागतो.
त्यांतील विचारांचे मोती गोळा करून, निबडून ते पुस्तकरूपानें
प्रसि द्ध करणे उपयुक्त तसेंच अ ावश्यक आहे असें वाटले, पटले
म्हणून मी माझ्या मुद्रण व्यवसायाला प्रकाशन व्यवसायाची जोड
हौस म्हणून य१ 'विचारधारांनी ' देत आहे. त्यांच्या कांहीं लेत्वांचे
विचारांचे व व्याख्यानांचे संकलन वाचकांना मार्गदर्शक होईल
अशी आशा आहे

सागर प्रकाशन या नव्याने सुरू केलेल्या माझ्या संस्थेचे हें
पहिलें पुzप मी वाचकांना सादर करीत आहे. दुसरें पु.प श्री.

काकासाहेब गाडगीळ यांच्या लेस्वर्णीतून उतरलेल्या लेखाचे प्रसिद्ध
होईल.

२६ जानेव १री १९६०. अ. व १. लिमजे
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'के -कऽ .रे,-१.क्र' महारा
महाराष्ट्र निर्मितीचा संधिकाल

नव्या वर्षाच्या सुरुवातीस ता. ५ व ६ जानेवारी १९६० रोजी मुंबई
राज्याचे मुख्य मंत्री श्री.यशवंतराव चव्हा 'ग यांनी दीक्षण सतारा जिव्यांत
मिरज व सांगली येथील दोन जाहीर सभामध्ये आगामी महाराष्ट्राच्या प्रश्नाची
सांगपांग चर्चा केली. महाराष्ट्र निर्माण होण्याचा हा संधिकाल आहे.
कांहीं दिवसांतच तीन कोटी जनतेचा मराठी प्रदेश एका शासनाखाली येत
आहे. इतिहासांत अशी घटना -कधी घडली नव्हती, ती प्रथमच घडत
आहे;.अशा क्षणाल१ महाराह्याचा गेल्या कांहीं वर्षातला प्रवास कसा झाला
आणि पुढची वाटचाल कशी व्हावी या सबधीचे त्यांचे मौलेक विचार
पंचवीस हजार नागरिकांना ऐकावयास मिळाले. उद्याचा महारा१ कसा
असावा याचे एक सुंदर चित्र या भाषणांत सापडते. मिरज येथील जाहीर
सभेत त्यांनी या विषयाचा पूर्वा र्ध सांगितला. ते म्हणाले, '' मी आज
माझ्या घरी माझ्या मनांतले कांहीं विचार बोलून दाखवीत आहे. सातारा
व दक्षिण सातारा हे दोन सख्या भावासारखे जिल्हे आहेत. राजकीयदृष्ट्या
जागृत अशी येथील जनता आहे. गेल्या चार महिन्यांत आपल्या राज्याच्या
राजकीय जीवनासंबंधी मी कांहीं निर्णय घेऊन धोरण आखलेले आहे. ते
माझे निर्णय आणि धोरण जनतेला मान्य आठ२ कीं नाहीं, त्यांची पसंती
नापसंती किरी याची कसोटी पहाणयासाठीं म। घरच्या मंडळीपुढें ते मांड -

णार आहे. गेल्या किलेयेक वर्षांची आपली सवाची भावना होती कीं य १

स्वतंत्र भारतात सर्व मराठी भाषिकांचा असा एक महाराष्ट्र हवा. ईयासाठी
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चळवळी झाल्या, मागण्या केल्या, तो इतिहास आपणा सर्वीना ताजेपणाने
माहीत आहे. त्या प्रश्नाची गुंतागुंत वाढत गेली आणि कॉग्रेस पक्ष अडच-
णींत आला. मुंबई शहर ही एक समस्या होऊन बसली. तिच्याशिवाय
महाराष्ट्र असा एक त्रिराज्य योजनेचा पर्याय आला. आपण तो नाकारला.
पेयांतून मुंबईसह मराठी मुख आणि जोडीला गुजफुराथ असे विशाल
द्विभाषिक राज्य तीन वर्षांपूर्वी निर्माण करण्यांत आलें. हा एक प्रयोग
होता. बुद्धीच्या निकशावर तो पटणारा असा पर्याय होता आणि म्हणून
त्या प्रयोगाची वाटचाल प्रामाणिकपणे करण्याचा आपण प्रयत्न केला. हा
प्रयोग करण्यामागे दुसरा एक हेतु होता कीं त्रिराज्य योजनेत मुंबई शहर
महाराष्ट्रापासून बाजूस केलें जात होते या द्विभाषिकानें महाराष्ट्राशी संलग्न

रहात होतें.. .परंतु बुद्धीला पटते तें भावनेला नेहमीच पटते असें नाहीं.
या द्विभाषिक प्रयोगाच्या तीन वर्षीच्या काळांत हाच अनुभव आलाराज्य
सुस्थिरपणें चालेल असें वाटलें तरी भावनात्मक ऐक्य साधले दिसले
नाहीं. गेले वर्षभर माझ्या मनांत द्विभाषिक विसर्जनाच्या कल्पना
घोळत होत्या. ऑगस्ट महिन्यांत योग्य संधि येतांच मी तें मत योग्य
ठिकाणी सांगून टाकले आणि त्या मार्गावर चक्रे फिरू लागून आतां
या द्विभाषिकाची दोन राज्ये निर्माण केलीं जात आहेत. परवाच
महामंत्री पं. नेहरूनी मुंबईच्या सभेत ही गोष्ट जाहीर केली. तीन-
वर्षांपूर्वी जें घडले नाहीं तें आज घडत आहे; एवढाच हा फरक नाहीं तर
-तीन वर्षांपूर्वीं जी परिस्थिती होती ती आज पालटलेली आहे ही या निर्णया-
मागची पार्श्वभूमी आपण नीट समजून घेतली पाहिजे. आज हा निर्णय

निघाला तो गुजराथ महाराष्ट्र यांच्या भांडणांतून निघाला नाही. दोन वैरी
म्हणून आपण दूर सरणार नाही. तर तीन वर्षे एकत्रपणाने स्थिर असा

ले स्वतंत्र संकारभार केल्यानंतर दोन भाऊ सुखासमाधानांत आप सार
थाटत आहेत असे आजचे चित्र आहे. या विभाजनाचे काम अशा गुण्या-

गोविंदाने होत आहे ही गोष्ट देशाच्या दृष्टीने अधिक महत्वाची आहे.

अशा रितीने आपण मागत आला ते राज्य-तो तीन सव्वा तीन कोटी
मराठी जनतेचा महाराष्ट्र निर्माण होऊं घातल्यानंतर आपल्या मनांत प्रथम
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विचार यावयास पाहिजे की पुढें काय? राज्य निर्मिती हे कांहीं खरे
साध्य नव्हे तर हे एक जनतेच्या जीवनातले प्रश्न सोडविण्याचें साधन आहे.
या साधनांचा वापर जितक्या चांगल्या तऱ्हेने आपण करूं तितके
सुखी समाज जीवनाच्या ध्येयाकडे अधिक जलद गतीने आपण जाऊ
शकू. यासाठीं हें साधन कोणत्या भावनात्मक वातावरणांत निर्माण
झालेले आहे हें ओळखलें पहिजे. महाराष्ट्र निर्मिती ही एक अपली
अस्मिता आहे आणि त्यांतून सर्वाचे मंगल करणे हें ध्येय आहे.
हे करत असतांना एक प्रमुख गोष्ट लक्षांत ठेवली. पाहिजजे की,
महाराष्ट्र हा या भारताचा एक भाग आहे. आपली भारतनिष्ठा
आणि महाराष्ट्रनिष्ठा या पूरक बनल्या पाहिजेत. महाराष्ट्राच्या भावनेत
चहात जाताना राष्ट्रनिष्ठेला तिळमात्र धक्का लागता कामा नये. इतकेच
-नव्हे तर या दोन निष्ठांमध्यें तर तम असा त्रिचार करण्याची कधी वेळ
.आलीच तर राष्ट्रनिष्ठेल१ प्राधान्य दिले गेले पाहिजे; हे माझ्या विचारांचे
सूत्र पूर्वी होते तें आजहि कायम आहे. आणि म्हणून द्विभाषिक विभा-
जनाची वाटचाल करतांना मी 'वाटाघाटी ' हाच एक मार्ग अनुसरला.
मुंबई ही एक महत्वाची व मानाची गोष्ट लक्षांत ठेवून चर्चा केली१ आणि
आज मुंबईसह विदर्भ मराठवाडा विभागासह महाराष्ट्र निर्माण होत आहे.
आपली मूळ मागणी१ प्रामुख्याने केलेल्या गोष्टीसह पूर्ण होत आहे. त्यांत

कांहीं ठिकाणी अपूर्णता राहिलेली अहे हे मल१ माहीत आहे पण
एकशेएक टक्के यश मिळाले तरच ते यश नाहीं तर अपयश-परभव
असे मी मानीत नाहीं. रामदास स्वामीनी व्यवहारी उपदेश कखाना
चीगतलेली ओवी मला आठवते. ते म्हणतात,

''आपणांस सर्वच कांहीं मनासारखे सदैव भेटत गेले तर आपण सर्वच
जाग राजे झालो असतो. पण तसे होत नाही म्हणून आपण सर्व राजे
नाहीं. '' आपल्या संसारांत आपणाला मार्ग काढावयाचा असतो. या
दृष्टीने मला एक महत्त्वाचा विचार आपणासमोर मांडावयाचा आहे. आपण
महाराष्ट्र मागितला. तो कसा हवा, त्यांत काय काय हवे त्याची कल्पना
सांगितली. नकाशे मांडले आणि आज सर्व मुख मागण्यासह महाराष्ट्र
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येत आहे. त्याची चाहूल आपणाला ऐकू येऊ लागली आहे. तरीहि कांहीं
मंडळी जे येत आहे ते जाणून घेण्यापेक्षां आणि आपला विजय होत आहे
हे ओळखण्यापेक्षां जे कोठे. लहानसे मिळाले नाहीं त्याचाच जप करीत
बसली आहेत. मला त्यांना आणि आपणा सर्वींना असे विचारावेसें वाटते
कीं अशी सदैव हताश पराभवाची पकड आपल्या मनावर आपण किती
दिवस राहू देणार? नेपोलियन बादशहाने इंग्रज जनतेबद्दल एकदा म्हटलें
होते कीं, '' या इंग्रजांना आपला पराभव कधीं झाला हेच समजत नाहीं''.
त्यांत थोडा बदल करून मला महाराष्ट्राबद्दल म्हणावेसे वाटते कीं आपण
सदैव लढ्याच्या वातावरणांत रहातो. आपला ' विजय ' झालेला आहे
हेंच आपल्यालक्षांतयेत नाहीं. आज रबरी गरज आहे कीं तीन कोटी जन-
तेचा-मराठी जनतेचा महाराष्ट्र एकत्र येत आहे. त्या महाराष्ट्राचा सर्वा-
गीण विकास साधावयाचा आहे. ही गोष्ट एकटी दुकटी व्यक्ति करूं
शकणार नाहीं. मुख्यमंत्री आणि त्याचे दहापाच सहकारी यांच्या हातून
हें काम होणारे नाहीं. तर तीन कोटी जनतेचे हात या कार्याला लागले
पाहिजेत. विगेशु वृत्तीने प्रत्येकाने उड्याचा भविष्यकाल उज्वल करण्याचा
प्रयत्न केला पाहिजे. आपणाला हवे होते ते आले आहे, आपण मिळविले
आहे अशा विजयी मनाने पुढें पाऊल टाकले पाहिजे. अशावेळीं येथें
कमी पडले तेथें तो तुकडा गेला अशा विफलतेच्या मानसिक अवस्थेच्या
आहारी आपण जाता कामा नये. जनतेला त्या वैफल्याच्या अंधकारांत
लोटण्याचे काम कोणी करूं नये अशी माझी त्या सर्वांना आग्रहाचीविनंती
आहे. महाराष्ट्राला स्वतःचे स्थान निर्माण करावयाचे आहे त्याचबरोबर
देशासमोर येणारे संरक्षणाचे प्रश्न वगैरे समस्या सोडवितांना आपले त्या
राष्ट्राच्या जीवनातले स्थान समर्थपणे सांभाळावयाचे आहे. महाराष्ट्र सर्व-
गीणरितीने समर्थ बनेल तर आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यास समर्थ

होईल. हे काम एकाचे नाहीं तसेच ते एखाद्या पक्षाचेनाहीं; ते सर्वांचे आहे.
सर्व पक्ष पंथ लोकांचे ते काम आहे. अशा वेळीं पक्षोपपक्षाच्या कार्य कार-
णाचा आपण थोडा विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्र निर्मितीकडे मी पक्षा-

भिनिवेशाने पहात नाहीं. याबाबतींत सं. म. समितीच्या कार्याचेहि मी
मूल्यमापन करतो. गेल्या तीन वर्षांच्या कालांत ही महाराष्ट्र निर्मितीची
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भावना जनतेमध्ये जागृत छेवण्याचे काम समितीने केलेले आहे ही त्यांच्या
जमाखर्चाच्या पानावरची जमेची बाजूआहे. मी ती आनंदाने मान्य
करीत आहे. पण रज्य मिळविणे आणि चालविको यांत अंतर आहे.त्याचा
सर्वीनीां विचार केला पाहिजे.

मुटिअर विच1र.जलेह६अ-ए १जक १उष्ण

राज्याचा कारभार करण्यास सुस्थिर-विचार, स्थिर--नतेत्व आणि
निश्चित ध्येयाकडे जाणारे स्थिर राजकारण असावे लागते. राज्याच्या
जीवनांत ही गोष्ट कायमची आणि अधिक महत्वाची आहे. विधायक
वृत्तीच्या संगोपनाने तें काम साधणार आहे. नुसत्या कांहीं व्यक्ती व कांहीं
पक्ष यांच्यावरच हें काम सोपवून भागणार नाहीं तर समाजांत या राज-
कीय क्षेलांपासून प्रत्यक्षपणे भाग न घेंतां दूर रहाणारे विचारवंत अनेक
असतात त्यांचेहि है काम आहे. विधायक वृत्तीने उद्याच्या महाराष्ट्र निर्मि-
तीला हातभार लावा असें मी सर्वीना आवाहन करतो तेव्हां त्या निर्मि-
सीच्या माझ्या कल्पना काय आहेत आणि त्यांत सर्वानीं विधायक वृत्तीने
पाऊल टाकावे म्हणजे काय हें मी थोडे अधिक विस्तारानें स्पष्ट केलें
पाहिजे. माझ्या मनांतल्या विचार आणि चिंतनांतून निर्माण झालेलें चित्र
आपणापुढे ठेवले पाहिजे. त्या मार्गात मला दिसणाऱ्या समस्या निर्भयणगे

व स्पष्टपणें आपणासमोर मांडल्या पाहिजेत. सर्वांच्या विचारमंथनांतूनच
त्या समस्या सोडविण्याचा मार्ग आपणाला दिसणार आहे. हा आराखडा
समोर न मांडता प्रवास सुरू केला तर तो आंधळा प्रवास होईल. कांहीं
तरी लपवून छपवून थबकत असा हा प्रवास मला करावयाचा नाहीं.

आपणापुळच ताल प्रश्न

माझ्या मताने आपल्या समोरच्या प्रश्नांचे स्वरूप त्रिविध आहे.
राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अशा तीन क्षेत्रांतील त्या समस्यांचा
आपणाला विचार करावयास हवा. राजकीय क्षेत्राचा विचार मनांत
आला कीं पहिली गोष्ट आठवते ती उड्याच्या महाराष्ट्रांत येणाऱ्या विदर्भ
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मराठवाडा या विभागांची. आजपर्यंत हे मराठी मुख इतिहासकालांत
निरनिराळ्या परिस्थितीमधून गेलेले आहेत. आमच्या मराठीचे माहेरर
मराठवाडा हैद्राबादच्या निजामी मुलखात वर्षांनुवर्षे दुर्लीक्षत अवस्थेंत
राहिले होते. विदर्भाचा मराठी प्रदेश, तेंया काळच्या इंग्रज राज्यकत्यीनी
मध्यप्रदेश राज्य निर्माण केलें, त्यांत घातला गेल१. इंग्रज राज्य जसे
मिळवित गेले तसे ते कारभार करीत गेले. आपला मराठी मुलूख तिकडे
गेला, वाढला. त्या मानाने अंतर निर्माण झाले आणि आज हा सर्व

मराठी प्रदेश एकत्र येत असतांना गतकालाचे संस्कार व स्मृती म्हणून
काहीं शंका कुशंका निरनिराळ्या विभागात २गाळत रहाणे स्वाभाविक
आहे. तशा त्या भावना कायम आहेत, त्याचे प्रतिध्वनी आपणाला
ऐकावयास येतात हें सत्य नाकबूल करण्याचे काराग नाही. त्याचबरोबर
या दोन्ही भागातील अनेक विचारवंतानी दूर दृष्टीने उद्याच्या महाराष्ट्रांतच
आमचे भाग घातले पाहिजेत असें आग्रहाने सांगितले होते हेहि अभि-
नंदनीय दृष्य आपणास पहावयास मिळाले आहे. आमच्या मंत्रिमंडळांतील
विदर्भ मराठवाड्यांतले सहकारी श्रे।. गोपाळराव खेडकर प्रभृती मित्र,
नागपूरची श्री. कन्नमवार, तिरपुडे वगैरे मंडळी आणि मराठवाड्यतील
स्वामी रामानंद तीथें, सावनेकर प्रवृती लोकांनी मराठी राज्याच्या
मागणीमागे खंबीर भूमिका घेतली. या सर्व नव्याने एकत्र येणाऱ्या
मराठी विभागाचा एकसंध महारा१ निर्माण कराग्याची गोष्ट राजकीय.
क्षेत्रांत मला प्रामुख्याने आठवते. या सव भागांतील जनतेची मने भावना-
त्मकरितीने एकसघ झाली पाहिजेत. महाराष्ट्राच्या चित्रांत त्यांना सअrईंाrना

आपलें प्रतिबिंब दिसलें पाहिजे; त्यांच्या शंकाकुशंका काढून टाकायाचे
कार्य तुम्हा आम्हाला प्रथम हातीं घ्यावयाचे आहे. त्याच्या मनात संशय:

आले आणि १ तेंयांनी कांहीं उद्गार काढले तर आईच्या वात्सल्याने आणि
मोठ्या भगिनीच्या स्थिरधतेने, रेशमात्र्या मऊपणानें त्या शंका सोडविल्या
पाहिजेत. सातारा, कोल्हापूर, पुण्याने मानता कामा नये कीं नागपूर
औरंगबाद हे दरूचे कोणी आपल्या महाराष्ट्रांत येत आहेत. त्या
भागांतील लोकानीहि आपण कोठे जात आहोत असे मानू नये. एका
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घरांतल्या वर्षानुवर्षांच्या कृत्रिम भिंती आतां नाहीशा होत आहेत या
भावनेने सर्वांनी आगामी महाराष्ट्राकडे पाहिले पाहिजे.

पक्षीय राजकारण
महाराष्ट्राच्या राजकारणांत दुसरा प्रश्न सं. म. समितीच्या निमित्तानं

निर्माण झाला आहे. त्याचा आपण सांगोपांग निर्विकार मनाने विचार
केला पाहिजे. मी या प्रश्नाचे स्वरूप आपणापुढे मांडणार आहे; तें अगदी
पक्षातींत दृष्टीने आणि राजकाणाचा एक व्यासंगी विद्यार्थी या दृष्टीने मांड-
णार आहे. आपल्या प्रस्तुत राजकारणांत समितीला एक विशिष्ट कार्य

होते. ते त्यांनीं केलेले आहे हे मीं खुल्या मनाने मान्य करतो. पण त्याच-
बरोबर राजकीय क्षेत्रांत कायमचे चिरस्थाई असें राजकारण करावयाचे
असतांना जे पक्ष निर्माण करावे लागतात ते केवळ आंदोलन आणि चळ-
वळी एवढेच कार्यक्रम पुढें मांडून. निर्माण होऊं शकत नाहींत. स्वातंत्र्य-
पूर्व कालांत राजकीय पक्षांचे स्वरूप तसे असले तरी चालले असते. पण
स्वातंत्र्योत्तर कालांत निव्वळ विशिष्ट प्रश्नावरच्या आंदोलनासाठी पक्ष ही
गोष्ट यशस्वी होऊं शकणार नाहीं. आतां जनतेच्या जीवनातले प्रश्न हातीं
घेऊन कांहीं निश्चित कार्यक्रमाची आखणी करून राजकीय पक्षांनी पुढें
आले पाहिजे. असा कार्यकम आणि तो कार्यक्रम शासन संस्थेमार्फत पार
पाडण्या इतकी शक्ती ही राजकीय पक्षांची कसोटी आहे. मला नाइला-
जाने सांगावे लागते कीं या कसोटीवर महाराष्ट्रांतली सं. म. समिती आतां
'टिकू शकणार नाहीं. ते नव महाराष्ट्र निर्मितीचे कार्य समिती करूं शकणार
नाहीं. तिचे सर्वपक्षीय स्वरूप आदोलनापुरते मर्यादित क्षेत्रांत उपयुक्त
ठरले असेल पण सुसूत्रपणे राजकारणाचा गाडा हांकण्यास ही सर्वपक्षीय

बांधणी उपयोगी पडणारी नाहीं. या समितीमध्ये कांहीं चांगल्या जाणत्या
व्यक्ती आहेत. माझा त्यांचा चांगला स्नेह आहे. मी त्यांचे मोठेपण जरूर
ओळखतो आणि मान्य करतो. पण त्यांची समिती ही एक राजकीय
पक्षाची फळी म्हणून विचार करूं लागल कीं मला त्यांतील उणीवा स्पष्ट

दिसतात. मी स्पष्टपणे आपणापुढे माझें मत मांडले पाहिजे. चळवळी-
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साठीच निर्माण झालेल्या संघटनाकडून कोणताहि विधायक कार्यक्रम पार
पाडला जाणें शक्य नाही असें माझें ठाम मत आहे. समितीमधील पक्षोप-
पक्षांचा विचार करतांना मला तेथें आघाडीवर उभा असलेला कम्युनिस्ट
पक्ष दिसतो, कम्युनिस्टांचा भर त्यांच्या विचार सरागीच्या आंतराष्ट्रीय
निष्ठेवर असतो. महत्त्वाच्या क्षणाला तो राष्ट्रीय निष्ठेशी सुसंगत राहू शकत
नाहीं असा आपला ताजा अनुभव आहे. आंतराष्ट्रीय निष्ठेशी सुसंगत
अशी राष्ट्रीय निष्ठा असला भोंगळभाव मनाशी घट्टपणे ठेवणारे कम्युनिस्ट
तेथें आहेत; त्यांची एकसंध आघाडी कधींच होऊं शकणार नाहीं. कर-
निस्टांच्या या संयुक्त आघाडीच्या पवित्र्याचा अनुभव आपल्या देशाला
अनेकवेळा आलेला आहे. या लोकांची राजकीय नीति पाहिली कीं मला
इंग्रजीतल्या एका प्रसिद्ध म्हणीची आठवण होते. ही मंडळी एZp?Z'तुष्ट
५४७१ १०५ तुं,ह० धाव Z,ZZ?।ण्ष्ट ४१ १८५८६०७४५ या म्हणी-
तल्या शिकारी कुव्याप्रमाणें वागतात. प्रथम कांहीं दिवस सशाच्या कळपांत
शिरून ते त्यांच्या सारखेच पळत रहातात. इतरांना वाटू लागते हे
आपल्यापैकीच आहेत आणि वेळ येतांच ही मंडळी आपले रूप प्रगट

करून त्या सशांची शिकार करतात! कम्युनिस्टांव्यतिरिक्त इतर पक्ष

अशा संयुक्त आघाडींत जे शिरतात त्यांच्या पुढाऱ्यांना मी नेहमी सांगतो
कीं कम्युनिस्टांचा एक हात तुमच्या खांद्यावर टेकलेला असलासा दिसला
तरी दुसऱ्या हाताने ते तुमचे अनुयायी पळवीत असतात. आणि संयुक्त

आघाडीत कांहीं काळ वाटचाल केल्यानंतर तुम्हाला आढळते कीं आपल्या
मागें असलेले अनुयायी आतां कम्युनिस्टांच्या मागे गेलेले असून पुढारी
विना अनुयायी अशी आपली स्थिति झाली आहे!! अशा या कम्यु-
निस्टांची संगत करतांना आपले पाऊल पारखून घेतले पाहिजे. राजकीय
कारभाराच्या संदर्भात मला असा विचार आपणापुढे मांडावयाचा आहे
कीं पुढच्या काळांत आपणाला अशा एखाद्या राजकीय पक्षाची निवड
करावयाची आहे. आपण कोणत्या पक्षाची निवड करावी हा आपला प्रश्न

आहे. मला त्या निवडी मागचे सूत्र सांगावयाचे आहे कीं, महाराष्ट्राचे
नवजीवन व्यवस्थित रितीने पुढें न्यावयाचे असेल तर निश्चित कार्यक्रमाची
स्थिरपणानें अंमलबजावणी करूं शकेल अशा पक्षाची आपणाला निवड
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करावी लागेल. मी केवळ माझी शिफारस म्हणून कॉग्रेस पक्षाचे नांव
आपणपुढें विचारासाठी ठेवीन. आपला नि (र्गय होईल तो मला चालेल ८

क्षरा एखादा पक्ष आपणाला अधिक मान्य झाला तरी माझा रग नाही
कारण ही निवड करण्याचा हक्क लोकशाहीनं तुम्हाला दिलेला आहे.
पण या बाबतचा माझ१ कौल ' मी आपणास सांगण्याची परवानगी
घेतो. असे करीत असतांना मी आज त्या पक्षाचा आहे आणि
त्या पक्षामार्फत उद्याच्या मुख्यमंत्री पदावर दृष्टी ठेवून बोलत आहे
असे कृपा करून मालू नका. या मुख्यमंत्रीपदाचे सुखदु :ख मी आतां
पुरेपूरर ओळखले आहे. पण उड्याच्या मराठी समाजाचे कल्याण ही एकच
कसोटी लावून माझा निपैयं मी घेऊ पहातो, तेव्हां मला कॉग्रेस पक्षाशिवाय
दुसरा पक्ष दिसत नाहीं. या निर्णयाला येताना कॉग्रेस पक्षांतील गुणदोषांची
मला जाणीव असते. त्या? पक्षाच्या चुका आणि अपूर्णता मी दृष्टीआड
करीत नाही पण ते सर्व विचारात घेऊनहि आज कॉग्रेस पक्षच देशाचे
आणि महाराष्ट्राचे जास्तित जास्त भले करूं शकेल या निर्णयाल१ मी
आलो आहे. माझे मत केवळ धिचारासाठीं मी आपणापुढे मांडले आहे.

सामाजिक प्रश्न

महाराष्ट्राच्या जीवन आणि राजकारणाबरोबरच कांहीं सामाजिक
समस्या वाटचाल करीत आल्या आहेत. त्याप्रवासांत आपण मोठ्या नाजूक
अवस्थेतून जात आहोंत असें मला वाटते. महाराष्ट्राचे सामाजिक जीवन
नजरेसमोर आले कीं अनेक विचार मनांत गर्दी करून येतात. एकदा केव्हा
तरी ते खुलेपागाने बोलले पाहिजेत असें मला वाटते. या सांगली शहरातला
योगच मला मोठा नवलाचा वाटतो. जेव्हां जेव्हां माझ्या मनांत कांहीं
अधिक महत्त्वाचे विचार खुलेपणाने बोलावयाचे असतात तेव्हां सांगली
शहरांतल्या सभेची संधि समोर येते आणि येथें मी मन खुले करतो.
असें पूर्वी घडले आहे. आजहि घडत आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक
जीवनाची चर्चा करतांना कांहीं जागानी त्याचे वर्णन '' भंगलेले मन ''
असें केलेले आहे. मला तें समजत नाहीं. विचारांचे काहूर माजते. पण
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त्तसे म्हटलें जाते हे सत्य मान्य करून त्याचा मी विचार करू लागतो. त्या
मागची विचार परंपरा शोधू लागतो. मला असें दिसते कीं महाराष्ट्राच्या
राजकारणाचा विचार आला कीं सत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो. आणि त्या
संदर्भीत जातीय विचारांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने केलेला आढळतो.
आपण गेल्या कांहीं दिवसांतल्या घटना पहा. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या
आवाजाचा पुकार होत होता तो एकजिनशीपणानें केला जात होता. त्या
काळांत मला शिव्या आप मिळत होते तरीहि या पुकारामागे जातीभेदा-
त्तींत भावना व्यक्त करणारा एका मराठी मनाचा तो आवाज आहे हे
ऐकून मलाहि बरें वाटत असे. पाम गेल्या दोन महिन्यांत आपणच एक-
मताने मागितलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राचे पदरव ऐकू येऊ लागल्याबरोबर
भंगलेल्या मनाचे पडसाद च्ये येऊ लागले. माझे परममित्र नागपूरचे
श्री. माडखोलकर यांच्यासारख्या थोर विचारवंताला तसा प्रश्न आपल्या
लेखांत उपस्थित करावा लागला. उद्याचे महाराष्ट्र राज्य ' मराठा राज्य
होणार कीं मराठी राज्य होणार ' असा त्यांनीं प्रश्न विचारला आहे.
या प्रश्नाचें माझें उत्तर एकच एक आहे. महाराष्ट्राचें राज्य ' मराठा '
राज्य होणार नाहीं; ते मराठी राज्यच होईल. जोवर माझ्या हातीं सत्ता
सूत्रे आहेत तोवर मी मराठी राज्य याच भावनेची जोपासना करीन. माझे
हातून तें घडत नाहीं असें क्षणभर वाटलें तरी मराठा जातींत जन्मलेला
एक म्हणून मी त्या स्थानाचा त्याग करीन. त्या ध्येयानें दूर होण्यांतहि
मी आनंद मानीन. पण मला कळत नाहीं कीं ' मराठा ' या शब्दाला
जातीय वाचक अर्थ अजून आक्या का चिकटवितो. मी या राजकीय
प्रांगणांत गेल्या तीस चाळीस वर्षातले शेकडो मराठा तरुण दाखवून देईन
कीं ज्यांना मराठा या शब्दाचे जातीयवादी आकर्षण नाहीं. महाराष्ट्रांतला
तोमराठा अशीत्यांची सुबोधसाधी व्याख्या आहे. माझ्या भोवती असलेल्या
शेकडो कार्यकर्त्यांच्या जीवनांत तो जातीयतेचा धागा बिलकूल नाहीं असा
माझा विश्वास आहे. मी त्यांच्या वागणुकीबद्दल आव्हानपूर्वक ग्वाही
देण्यास तयार आहे. याबाबदचे संशय आता टाकून दिले पाहिजेत. या
संशयी पत्रकारांना मी इशारा देऊन वैऱ्याची रात्र आहे, सावध असें
मराठी जनतेला सांगत नाहीं पण ही मंथरेची संशयी पेरणी आहे त्यापासून
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सावध असा सजा मात्र जरूर देऊं इच्छित. त्याच बरोबर अशा शंका
का निर्माण होतात याचाहि विचार केला पाहिजे. मला वाटते कीं आजवर
बुद्धीची सेवा करण्याचे काम ज्यांनीं केले आणि समाजाला नेतृत्व दिले
-त्यांना आता नव्या जमान्यांत संख्याबलानें घेतल्या जाणाच्या निर्णयाची
भीति वाटूं लागली असावी. जेथे संख्येला महत्व आणि शक्ती जादा
झाली तेथें बुद्धीचा व गुणांचा मान राखला जाईल कीं नाहीं अशीं
त्यांना शंका वाटत असावी. अशी शंका योगे 'थोडेसे रास्त व स्वाभाविक
आहे. या परिस्थितीचेच वर्णन महाराष्ट्र समाजातले भंगलेले मन म्हणून
केलें जातें असे दिसते. मला त्यांना सांगावेसे वाटते कीं उद्याच्या
महाराष्ट्रांत गुणाची अवहेलना केली जाणार नाहीं. कोठल्याहि क्षेत्रांत
सत्तास्थानांत निवडणुकींत गुणवेत्तेला महत्व कायम टिकविले जाईल
अशी माझी ग्वाही आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्राचे आपण भले करूं.
शकणारच नाही अशी माझी श्रद्धा आहे. महाराष्ट्राच्या सामा-
जिक जीवनांत दुसरा तितकाच महत्वाचा प्रश्न नवबुद्धांचा आहे.
महाराष्ट्रांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी एक नव जागृती निर्माण केली
आहे. आपण काँग्रसेजनांनी व सर्वांनीच विचार केला पाहिजे कीं हजारों
वर्षे आपल्या समाजाचा एक घटक अंधारात होता तो आता जागृत
झाला आहे. त्याची जिद्द, जागती, तडफ आपण ओळखली पाहिजे. त्यांचे
मागणे हें दया दान म्हणून त्यांना देता कामा नये. तें दानाच्या स्वरूपांत
त्यांना नको आहे. जिद्दीच्या जागृत मनाची हक्काची मागणी म्हणून त्यांचे
माणुसकीचे अधिकार त्यांना आनंदाने दिले पाहिजेत. भले त्याचा पक्ष

रिपब्लिकन पक्ष असो कीं दुसरा कोणता असो. मोठ्या शहरापेक्षा
खेड्या खेड्यामधून या समतेच्या भावनेची आज अधिक गरज आहे.
मला नेहमी वाटते कीं महार वतनांचा प्रश्न डॉ. आंबेडकरांच्या हयातीत.
आपण सोडवू शकलो असतो तर हा समाज आज दुखावलेला असा
आढळतो तो तसा राहिला नसता. मराठी समाजांतली तिसरी समस्या
म्हणजे भूगोलाने निर्माण केलेली विविधता ही आहे. एक शेतकरी जीवन-
म्हटले कीं कितीतरी प्रकार आढळून येतात. वरवर पहाता शेतकरी
जीवन म्हणून एकाच तऱ्हेचे चित्र नजरेसमोर उभे रहाते पण आपण
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आपली दृष्टि या नव महाराष्ट्राच्या चतु :सीमाकडे. टाकली तर माझ्या
म्हणण्याचा अर्थ नीट समजेल. आपण आता विध्य ससायुज्यापासून
बेळगाव कारवारपर्यत महाराष्ट्र म्हणतो. दोन सातारा आणि कोल्हापूर
म्हणजे महाराष्ट्र- नव्हे. एकटे शेतकरी जीवन घेतले तरी त्यांतील विविधता
मनाला कळेल. त्यांचे निरनिराळे प्रश्न लक्षांत येतील. ठाणे कुलाब्याचा
शेतकरी आहे. रत्नागिरीची शेती म्हणजे धनधान्याची शेती नाहीं; तेथें
फळबागांच्या शेतीची जोपासना आणि वाढ त्या शेतकऱ्याला करावी
लागते. फळबागांचे त्यांचे प्रश्न आहेत. खानदेशला आरशासारखी शेती
करणारा पाटील वर्ग आहे, वसईजवळची आईची सेवा पंचकळशी
खिश्चन शेतकरी करतो आपल्या महाराह्याच्या नद्यांच्या प्रवाहातील
जीवनाची वैशिष्ठथें आहेत. या सवाचे बाह्य स्वरूप विविवतेने नटलेले
असले तरी हा काडीतून सोने काडगारा कष्टकरी बहुजनसमाज म्हणजे
आपला शेतकरी समाज होय. उड्याच्या महाराष्ट्रांतली ही भावना आपण
समजून घेतली पाहिजे.

तिअरी१ अमधम१ अ १ एक.क ३ ब्र १तत्यी१

आर्थिक क्षेत्रांतले माझ्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे प्रश्न म्हणजे (१) शेती
( २) उद्योगधंदे व (३) मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न असे त्रिविध आहेत. महा-
राष्ट्रांतील शेतीचा प्रश्न घेतला तरी त्यांत किती प्रकारची विविधता आढ-
ळते. कोकागातली शेती निराळी, देशावरची निराळी. रत्नागिरी सारख्या
जिल्ह्यांत शेतीचा प्रश्न सोडविण्याचा विचार केला कीं आढळते तेथील प्रश्न

शेतीचा नसून फळबागांचा आहे. आपल्या 'रत्नागिरी जिल्ह्यानं महाराष्ट्राला
हापूस आंबे आणि बुद्धिवान माणसे पुरविली आहेत. दुसरी बागाइत शेती.
तिसरी जिराइत शेती. महाराष्ट्राच्या या शेतीकडे नजर टाकल्याबरोबर
जिराइत शेतीची समस्या पुढें उमी रहाते. वरच्या बाजूला यावल नांदगांव
पासून दक्षिणेस जतपर्यत असा एक पट्टा आढळतो कीं जेथे फक्त पंधरा
.इंच पाऊस पडतो. या भागांतल्या शेतकऱ्याची शेती समृद्ध करण्याला
बंडिग सारखे कार्यक्रम हातीं घ्यावे लागतील. छोटी तळी, झिरपणीचे तलाव
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शक्य असतील तेथें घ्यावे लागतील. अशा भागांतील शेतकऱ्यांना मदती- ऽ

दाखल सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्हज् सारखी उपाययोजना करावी लागेल.
बागाइत शेतकरी धनिक पिके ( मनिकॉप) काढतात. त्या पिकाची पुढची
रूपांतरे करण्याची सोय उपलब्ध हवी. उसाच्या शेतकऱ्याला गुळाचे भाव '

चढले उतरले अशा अनिश्चिततेला तोंड द्यावे लागू नये. त्याच्या उसाची
साखर सहकारी कारखान्यांतून झाली तरच त्याच्या मालाचे पुरेपूर मोल
त्याच्या पदरात पडेल.

शेतकऱ्याला हंगामा व्यतिरिक्त वेळात पूरक काम मिळवून देणे व
छीनाना रोजगार देणे या गोष्टीचा विचार राज्याचा औद्योगिक आरा-'
खाडा करताना करावा लागतो. उद्याच्या महाराष्ट्रांतील औद्योगिक वाढीव
स्वरूप मोठे आणि विविध प्रकारचे आहे. मुंबई सारखे मोठे औद्योगिक
शहर महाराष्ट्रांत असल्यानें हें राज्य औद्योगिक आघाडीवर आहे असा
सर्वांचा समज होतो परंतु तशी स्थिती नाहीं. महाराष्ट्रांत उद्योगधंद्याच्या
वाढीला अद्याप खूप वाव आहे. विशेषतः कारखानदारीचे स्वरूप मूलभूत
उद्योगवाढीचे असावे.. नागपूर विभागांत लोखंडाच्या खनिज संपत्तीचे
आणि-कोकणांतील बॉक्याइट, लोखंड या खाणींचा उपयोगकरून कारखाने
काढले पाहिजेत. दैनंदिन जीवनांत उपयोगी वस्तुंचे उत्पादन ही खरी
कारखानदारी नव्हे. ज्या लोखंडापासून नवी नवी यंत्रसामुग्री तयार होऊन
त्यावर जीवनोपयोगी कच्च्या मालाचा पक्कापदार्थ तयार होईल अशातव्हेच्या
औद्योगिक विकासाला महाराष्ट्रांत भरपूर वाव आहे.

शेतकऱ्यालामोकळ्या वेळांत पूरक काम देण्याचा मी वर उल्लेख केला.
त्यासाठीं गृहोद्योग, छोटेछोटे कारखाने सर्वत्र पसरले पाहिजेत. कोयना
योजनेसारखी मोठी विद्युत योजना आता पूर्ण होत असताना त्या विद्युत

शक्तीचा वापर लहान लहान शहरांतील उद्योग वाढविण्यासाठी कराव-
याचा आहे. या छोट्यामोठ्या कारखानदारीचा विचार करताना आपल्या
महाराष्ट्राबद्दल जो एक प्रचिलित समज आहे त्याचा मला उलेखकरावासा
वाटतो. असे नेहमीं म्हटले जाते कीं महाराष्ट्राची बुद्धी केवळ नौकरी-
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???????????????????????????????????????????येशाच्या उपयोगाची आहे! आमचे शिक्षण हें नौकरी व कारकून तयार

करणारे आहे असें म्हटलें जाते. मलातसे वाटत नाहीं. इतिहासकालाकडे
.नजर टाकली तर असे दिसेल कीं महाराष्ट्र बुद्धीवादी आहे. काळाची
जशी गरज तसा तो पेशा स्वीकारतो. इतिहास काळात लढाऊ;ट्टुत्तीलावाव'
होता तर महाराष्ट्रांतल्या मराठा, ब्राद्धग, महार सर्व जमातीनी समशेर
गाजविली आहे.

इंग्रजांच्या अमदानीत कारभार नौकरीला तेज आले तेव्हां शिक्षित
महाराष्ट्र तिकडे वळलार. आता औद्योगिक कांतीचा काल आहे हे ओळखून
महाराष्ट्रीय बुद्धीवादी त्या क्षेत्रांतहि महत्वाची कामगिरी बजावू शकेल.
मला त्यात तिळमात्र संशय नाहीं. लक्ष्मणराव किर्लोस्करांच्या सारख्यांची
उदाहरणे ही प्रेरणा स्पष्ट करतात. वैशिष्ट्य असें आहे कीं प्रतिकूल

परिस्थितीतहि केवळ बौद्धिक कौशल्यांची मंडळी आपले धंदे यशस्वीकरून
दाखवितात. कोल्हापूर भागांत खरे पहाता यांत्रिक कारखानदारीला वाव
नाही परंतु कुशल कारागीरि करणारी मिस्त्री मंडळी ते उद्योग धडाडीने
करतात

म्हणून मराठी मनाची प्रेरणा जरूरीच्या गोष्टी हस्तगत करण्याची आहे
हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपले विचार आणि शिक्षणाची दिशा
औद्योगीकरणाकडे आता वळवली पाहिजे. प्राथमिक दुय्यम शिक्षणापासून
विद्यार्थ्यांची प्रवृत्ती. कशी आहे त्याचा अंदाज घेऊन दिशा दाखविली
पाहिजे. तांत्रिक शिक्षणाच्या शाळा अधिक संख्येने आपणाला काढाव्या
.लागतील. नव्या महाराष्ट्रात सर्व विभागात शिक्षणाची दिशा या तांत्रिक
शिक्षणाकडे वळविली पाहिजे. औद्योगिक प्रेरणा नव्या पिढीला दिली
पाहिजे.

आर्थिक क्षेत्रांतील गरजांची चर्चा आपण पुष्कळ वेळा केलेली आहे;
त्याचा मी अधिक विस्तार येथें करीत नाही.
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मला एकच गोष्ट पुन्हा सांगावयाची आहे कीं उद्याचा महाराष्ट्र येत

आहे. त्या नव महाराष्ट्राचा भाग्योदय मला माझ्या नजरेसमोर दिसत
आहे. त्यासाठीं थोडी लांबची वाटचाल आपणाला करावयाची आहे.
वाट अवघड आहे, कष्ट कमी नाहींत पण यश निश्चित आहे. माझी यशा-
बद्दल नितांत श्रद्धा आहे. शेवटीं आपण विजयी होऊं याबद्दल मला कधींच
शंका नव्हती. तीन कोटी मराठी जनतेचे मन मी चांगले ओळखतो. मी
आशा करतो कीं ह्या नव महाराष्ट्राची उभारणी करण्यासाठीं आपण
सर्वजण एक दिलाने विजगिघु वृत्तीने हात घालू या. आपण त्यांत यशस्वी
आणि यशस्वीच होऊं.

'' लोकशाहीत सरकारवर टीका होणें हें कारभार सुधारण्याच्या दृष्टीनें
आवश्यक आहे. पण ती टीका विधायक आणि तात्त्विक असावी. विघातक
आणि वैयक्तिक स्वरुपाची नसावी.''
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माझ्या
कल्पनेतील
खेर्डे

माझ्या कल्पनेंतील खेर्डे म्हणजे केव्हा एका काळी लोक
शेती करूं लगले अणि तिच्याभोवती राहू लागले म्हएन
बनले तें खेर्डडे नहीं; किंवा ओव्यवच्या कठिां शीळ घालीत
हिडणार । आणि कोदिकेळेची सद ऐकत फिक्यार १ कवि
कल्पना करतो तें खेर्डे नही, तर देशच्या जीवनांत आपलें
स्थान घेणारे, सदैव विकास करणदरं, या टोकपासून त्या
टोंकापर्यंत जीवनाचे पडसद ज्याच्यावर पडत आहेत आणि।
जे आपल्या उत्पादनक्षमतेनें इतरांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून
घेत आहे असें वर्धिष्णू गांव हें माझ्या कल्पनेंतील खेर्डे आहे.

त्या विकासक्षम वृत्तीच्या मागोमाग इतर सवै गोष्टी
आपोअ ।प येतील अस। माझ । विद्धस आहे.

क्र
पत्या करूपनेतलं खेर्डे हें सांगत असताना कवीच्या करूपनेतलं खेर्डे

रंगहू कीं आपले खेडेगाव कसं असावें अशी आपली खेड्यासंबंधीची जी
कल्पना आहे त्याच्या सबवात माहिती सांगू हा प्रश्न आहे. असा साधार-
पत : सर्वीच्या पुढें हा प्रश्न उभा रहातो.. माझ्यापुढेंहि तो प्रश्न आहे. पण
मी तुम्हाला ज्या खेड्यासंबंधीची कल्पना सांगेन तें खेडे कांहीं एकाद्या
कवीच्या कल्पनेतलं खेर्डे असणार नाहीं. कारण मूळ खेर्डे ही गोष्ट, हिंद-
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??????स्थानच्या आर्थिक जीवनामध्ये आणि सामाजिकइतिहासामध्यें जी निर्माण
झाली, ती कशी झाली याचा आपल्या मनाशीं आपण पहिल्या प्रथम

विचार केला पाहिजे.
आपण अशी कल्पना करू या कीं आज जिथं खेर्डे असेल तें खेड कुणी-

तरी सुरचातीलाबनवलं असलं पाहिजे. कुणीतरी चार भटक्येसुरवातीलात्या
खेड्याच्या आवतीभोवती जी शेती असेल ती शेती करण्यासारती पहिले
शेतकरी म्हणून आले आणि त्या खेड्याचे पहिले रहिवासी बनले असतील.
तेथें रहायला आले अजतील.तेएक्ग्मेकांच्या नात्याचे, जिव्हाळ्याचे,रक्ताच्या
संबंधाचे असण्याची शक्यता आहे. ते सुरवातीला जेव्हां त्या खेड्यांमध्यें
रहायला येऊन आपलं शेतीचं काम त्यांनी सुरू: केलं असेल, तेव्हां
त्यांच्यामध्यें एक प्रकारचा भाऊपणा, बंधुबंधूचा जिव्हाळा वसत असण्याची
शक्यता आहे. तें इतिहासकाळीं सुरू झालेलें खेडं, हे एक त्या वेळच्या
आर्थिक जीवनातली आवश्यकता म्हणून सुरू झालेलें खेर्डे, आज तसं खेडे
राहिलें आहे कां? तुमच्या माझ्या कल्पनेतले खेडे कसें असावे यासंबंधी
विचार करण्यापूर्वी या पहिल्या महत्वाच्या प्रश्नाचा आपण विचार केला
पाहिजे..

तुमच्या माझ्या कल्पनेतले खेडे कसें असावं अशी सुनी कल्पना आपण
मांडणार आहोत, तें खेडे तयार होताना त्याच्या पाठीमागे ही जी कल्पना
आहे ती कल्पनाच इथं कशी साकार होईल आणि वस्तुस्थितीचे चित्र इथें
कसें उभे राहील हा .विचार खेळ्याच्या कल्पनेचा विचार करताना प्रथम

केला पाहिजे. आपण इंग्रजीमध्ये प्याला कम्युनिटी असा शब्द वापरतो
तो एकमेकांच्या सहकार्यानं, एकमेकांच्या जिव्हाळ्यानं जगण्यासाठी एकत्र
झालेला समूह असं जर समाजाचं वर्णन करायचं असेल तर त्या दृष्टीने

आजची आमची खेडी खऱ्याखुऱ्या अर्थांनं समाज जीवन चालविण्याकीरतां
एकत्र आलेल्या लोकांचा समूह कशी बनतील, हा तुमच्या आमच्या समो-
रचा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि आता माझ्यासमोरचे कल्पनेतले खेड
जे मी सांगेन त्याच्यामध्ये ही कसोटी हा मध्य बिंदू असेल मी माझ्या
कल्पनेतलं चांगलं खेड कसें ते सांगत असताना त्या कसोटीवरती माझ्या
खेड्याची परिक्षा करायचा मी प्रयत्न करीन.
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??? -कर्बच्या कल्पनेतलं खेडं तुम्हांला माहित आहे. रेया खेड्याच्या काठानं
एकादा सुदर झुळझुळ वम्हणारा ओढा वाहतो आहे, त्या ओष्ठ्याच्या
काठच्या झाडावरती, मग कदाचित ती आंब्याची झाडं असतील, आणि
ती मोहरलेली आंब्याची झाडं असतील; त्याच्यावरती कोकिळा कुहू कुहू
करीत असतील. लांब कुठे तरी एक शेतकरी गाणं गत मोटवणावरती पाणी
लावीत असेल. आणिन मग तयाची उाााईतरी सखी साजणी१ माकरी घेऊन
येतांना तो पहातो आहे. अतली काlपनिक, मोहजंजाळनीं भरलेली
खेड्यासबधीची चुकीची स्वप्नाळू चित्रं मनाला कदाचित थोडा वेळ समाधान
देणारी असली तरी ती वव्हाइस्यती होऊ शाकत नाहीं, ही तुम्हा आम्हांला
प्रथम जाणीव होते. उ १शिण१ म्हणून जें खेडे निनर्मागा करायचे असा आपण
प्रयत्न करतो आहोत, जे तुमच्या माझ्या करूपनेंतलें खेर्डे व्हावे असा विचार
मी सांगणार आहे, त्या माझ्या खेड्याची कल्पना थोडक्यांत अशी आहे.

ज्या खेड्यातला समाज हा कांहीं तरी१ उ तेंपादक कामासाठी एकत्र
करताला आहे आणि त्याचं ते उत्पादक कार्य त्याच्या गरजा भागीगया-
इतके सम१ आहे, असं ते खेडं असलं पाहिलजे. फेया खेड्यातला समाज आपले
सगळे प्रश्न एकमेकांच्या जिव्हाळयाने अ ााइ'न समजुतीने सोडविण्यासाठी
-एकत्र बसून त्याचा निर्णीय करू शकतो असं पचायतीचे जीवन जगगरे.खेडे असं चित्र तुमच्या माझ्यापुढे असले पाहित्यजे.

एक दुसरी मह -रवाची चौगलया खेड्याची करूपना सागत असतांना
खेड्यासब 'बीं जो. चुकीचा.वचार तुमच्या आमच्या राजकीय आणि आर्थिक
जीवनांत आजपवत बोलला गेला आहे, तेय(यासचवीचा माझ१ व्यकिर :

एक विचार आपण ासमोर मला मांडायचा आहे. तो म्हणजे स्वावलंबी
खेड्यासंबंधींची कल्पना आजवर कांहीं एक भ्रामक कल्पना फार वेळा
बोलली गेली आहे. फार पूर्वी कदाचित् या स्वावलंबी खेड्याची कल्पना
व्यवहार्य असेलहि. परंतु आजशेतीचा धदा हा केवळ राष्ट्रीय धंदा राहिलेला
नाहीं.त्याच्या ऽक्षीतजाची अंतरे वाढलेली अहेत. जे निनघते तें तेथेच खपते
असे नाहीं तर त्या धंद्यावर कांहीं आतर राष्ट्रीय परिरस्थितीचे परिणाम
घडतात. असा शेती ह१ एक व्यापारी स्वरुपाचा बंदा झाला आहे. याच्या-
कडे तुम्हाला, मला दुर्लक्ष करता योगार नाहीं. आणि ही जर गोष्ट खरी
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असेल तर मग शेतीचा धंदा हा आजकालच्या औद्योगिक आणि व्यापारी
जगांमध्येंकिफायतशीर धंदा होईल हें पाहिले पाहिजे. या व्यापारी (हेने
चालविला जाणारा शेतीचा धंदा करणारा समाज हें खेड्यांतल्या लोकांच्या
जी-वनामागचे एक आर्थिक सूत्र आहे. यादृष्टीनें आम्ही खेड्यातल्याजीवनाचा
विचार केला पाहिजे. आणि तो करीत असतांना माझ्या डोळ्यापुढे अशी
मी. कल्पना आणू शकतो कीं तें खेर्डे आहे. ज्याखेड्यांतला शेतकरी आपला
जो शेतीचा धंदा आहें, तो स्वतःला फायदेशीर होईल याचा विचार करून
त्या धंद्याची कांहीं योजना आरवतो आहे. ती योजनाकरण्याकरितां लागणारे
साधन त्याच्याजवळ आहे. शेतीचे आपलें काम तो रोज मिळणारी नवी
नवी साधनं वापरून केरीतंआहें.शेतीच्याव्यवसायांत उदय पावणाऱ्यानव्या
तत्वांचा उपयोग करून घेऊन, तो आपली शेती करूं शकतो आहे आणि
त्याच्यासाठी लागणारी साधनं त्याच्याजवळ आहेत. त्या शेतकऱ्याला
त्याच्या शेतीच्या धंद्यासाठी आवश्यक अशीं बाकीची साधने मिळताहेत.
त्याला त्याच्या शेतीसाठीं पाणी .मिळत आहे. त्याला आवश्यक तें भांडवल
देणारी सहकारी सोसायटी तिथे आहे. त्यांच्या धंद्यातून निर्माण होणारा
माल हा योग्य बाजारपेठेत नेऊन त्याला योग्य तो कायदा मिळेल अशी
सोय आहे. चोख तो. बाजारभाव .मिळेल अशी शाश्वती देणारी एखादी
सहकारी व्यापारी पेढी 'तिथे असेल. किंबहुना, आज आपण महाराष्ट्रांत
एक नवीन जीवन निर्माण करूं पहात आहोत. त्याप्रमाणें शेतकरी जोमाल
निर्माण करतो, त्या मालाचा, त्याकच्च्या मालाचा पक्का माल बनवणारी
कारखानदारी तोच उभी करू शकतो. असें खेर्डे मला दिसत आहे. हैं मी
बोलत असतांना माझ्या डोळ्यापुढे महाराष्ट्रांत उभे राहिलेले सहकारी
साखर कारखाने आहेत. शेतकरा आपल्या शेतीमध्ये ऊस लावतो, त्याच
ऊसाचा पुढें उपयोग करून अशा तऱ्हेची सहकारी कारखानदारी तो उभी
करूं शकतो आणि पक्का माल-साखऐचा-निर्माण करून तो. स्वतःच्या
कच्च्या मालाचा योग्य तो मोबदला पक्क्या मालातून .मिळविण्याचा प्रयत्न

करू शकतो आहे. हें सहकारी जीवन हें त्याच्या शेतीच्या धंद्याला आवश्यक
आहे. या सहकारी क्षेत्रांतील अनेक जबाबदाऱ्याहि तो पार पाडू शकतो..
अशा वहेचे चित्र ज्या खेड्यांमध्ये निर्माण होऊं शकेल त्या -दिवशीं



वि चा र धा रा २१

--प---तुमच्या नि माझ्या सर्वांच्या कल्पनेतील खेडे तुम्ही आम्ही निर्माण करू
शकलो असें समाधानी चिव मला नजरेसमोर दिसत आहे.

एकमेकांच्या वैरानं वसवलेले, दारिद्र्यानं निराश झालेले, आजपर्यंत
एकसारखा कुणी तरी आपल्यावरती' अन्याय केला या भावनेनी इतराकडे
संशयानं पहाणारे असें गांव बसण्यापेक्षा एकमेकांकड सहृदयतेनं मदत भोर-
ण्याच्या भावनेने पहाणारा बंधुबधूंचा असा एक निराळा समाज खेड्यांतून
आपल्याला उभा करावयाचा आहे. आज त्यांच्यामध्यें ती सहृदयता मनांत
लपलेली आहे. त्यांच्यामध्यें. आपल्या धंद्याकरितां लागणारं शहाणपागहि
आहे. पण तें जाणिवेच्या अभावी लटके पडत आहे. त्यांच्या मनामध्ये
सांस्कृतिक परंपरेतून आलेला उदारपणाहि आहे. परंतु आर्थिक जीवनांतून
निर्माण झालेल्या निराशेच्या तो आहारी गेला आहे. दुबळेपणाची वृत्ती

पकड घेऊन बसली आहे. ती घालवून टाकण्याकरितां एक सकस अशा
तऱ्हेचे नवे आर्थिक वातावरण त्याच्याभोंवतीं निर्माण करणें हे माझ्या
कल्पनेतले नवे गांव निर्माण करण्याच्या पाठीमागची महत्त्वाची गोष्ट आहे.
आणि ही आहे माझ्या मनांतल्या स्वयंपूर्ण समर्थ खेड्याची कल्पना जें
आपलें प्रश्न तर सोडचितेच पण देशाच्या जीवनातले एन्ड स्वयंपूर्ण जबाबदार
घटक बनते ते आजच्या युगाचे खेडे आहे. तो माझा गांव आहे.

( पुणे आकाशवाणीवरून)

राज्यकारभाराची कसोटी लोकांच्या समाधानांत आहे. कारभार यशस्वी
झाला कीं नाहीं, राज्याच्या अधिकाऱ्यांचे कॉम चांगले झालें कीं नाहीं याची
कसोटी लोकांना त्यापासून कितपत समाधान मिळतें यावर लागणार आहे.
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ग्रामीण
शिक्षणाची
माझी
कल्पना

ग्रामीण शिक्षण म्हणजे काही शिक्षणाचा एखादा नवा
प्रकार नाही, तर जें शिक्षण घेतलें तरी तो सुशिक्षित आपल्या
गावापासून सुराबत नाही आणि पुन्हा सकस मनानें आपल्या.
गांवांत परत येऊन गावच्या विकासाला वाहून घेण्याची
त्याची प्रवृत्ति वाढविते सें .शिक्षण म्हणजे मला हवें तेंच
ग्रामीण शिक्षण अशी भाईत व्याख्या आहें.

क्र
खाए शिक्षणाची माझी काय कल्पना आहे, हें मी आज आपणा-

फु: सांगितलें पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण शिक्षणा-
संबंधीच्या माझ्या कल्पना सांगापूर्वी, शिक्षण म्हणजे काय याची थोडी-
फार कल्पना आपण समजावून घेऊ या. पुस्तक वाचले म्हणजे येणारे शान
याला शिक्षण असें समजण्याची एक मोठी प्रथा आहे आणि ती कांहीं
अशी बरोबरहि आहे. परंतु खरें शिक्षण म्हणजे काय याचा एक अर्थ

आपण सगळ-यांनी आपल्या मनाशीं समजावून घेतला पाहिजे. मी माझ्या
उपयोगासाठीं शिक्षणाची एक सरळ आणि साधी व्याख्या करून ठेवली
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????आहे. शिक्षण म्हणजे तें, कीं ज्यामुळे त्या व्यक्तीला स्वत :च्या भोंवतीं
घडणऱ्या गोही आणि जगांमध्ये इतर घडणाऱ्या गोष्टी यांची कांहीं संगति
लावतां येते ष त्यांचा योग्य अ र्थ समजावून घेता येतो आणि त्यांचा परि-
पाम आपlया जीवनावर काय घडतो, आपल्या व्यक्तिम तेंववर काय
वडतो हें समजाबून घेता येतें आणि देता येतें अशी जी गोष्ट आहे त्याला
मी शिक्षण मानत आल आहे. ही एक महत्त्वाची गोष्ट, ग्रामीण शिक्ष-
हाची कल्पना सांगण्यापुरवी मला स्पष्ट केली पाहिजे आणि दुसरी महत्त्वाची
गोष्ट मला आपल्या नजरेला आणायला पाहिजे ती अशी कीं, जेव्हां
ग्रामीण -शिक्षण असा शहू आम्ही उच्चारत तेव्हा ग्रामीण शिक्षण आणि
नागरी१ शिक्षण, खेड्यांतत्या लोकाच्यासाठी शिक्षण आणि शहरातल्या
लोकांच्यासाठी शिक्षण असे कांहीं दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत का, याची
ण्कदा रपड कल्पना अपत्या मनाशी आपण केली पाहिजे.

या बाबतीमध्ये माझें रुपष्ट आणि स्वच्छ असें मत आहे, कीं असे दोन
शिक्षणाचे मूलभूत वेगवेगळे प्रकार असूच शकणार नाहींत. त्वरे पाहिले
असतांन १ आपलेया देशाचा प्रमुख आणि अतयत
आजचा जर कोणता प्रश्न असेल तर तो हा आहे की१, आजच्या सामा-
जिंक आाऊइ १ आर्थिथक स्थितीम दये खेड्यांतील माणूस आणि शहरतिल
माणूस यांच्य ामध्यें एक प्रकारचे जें कृत्रिम अंतर वाढत चालले आहे तें
वाढते अंतर कमी करून तेंयांच्यामध्ये एक प्रकारचा तोल निनर्माण करणे,
जवळचा संबं .व निर्माण करणे, जिव्हाळा निर्माण करणे, हा खरा महत्त्वाचा
प्रश्न अहे. अ ााग्]ाइ म्हणून ग्रामीण शिक्षण हा कांहीं वेगळा प्रकार आहे
अशा समजुतीने जर आम्ही ग्रामीण शिक्षणाकडे पहात असल तर ती एक
आपली१ मोटी चूक होईल अशी सूचना मला अपणास दिली पाहिजे.

एक कण चिन्न

पण एक गोष्ट तर निर्विवाद आहे कीं, आज ज्या तऱ्हेचे शिक्षण आपण
पाहून राहिलो' आहोंत, जें आपल्या अंवतिभोंवतीं दिलें जातें त्याचा ग्रामीण
जीवनावरर्त'। काय परिणाम होतो.; नमुन्यासाठी आपण खेडेगावातील
एखादा मुलगा बाहेरगांवीं शिक्षणासाठी गेला आहे त्याच्यावरती त्या
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?Irं-?शिक्षणाचा काय परिणाम घडला, अलि त्याचा तो ज्या खेड्यांतून गेल१
त्या खेड्यासाठी काय उपयलो झाला याचा विचार केला तर मात्र मना-
मध्य एक शाकारची खिन्नता आल्याशिवाय रहत नाहीं. अशीं कित्येके
उदाहरेणे मला माहीत आहेत, आपा।।लाहि माहीत असतील कीं, खेडूत
बाप आणि आई, त्यांनीं। कष्ट सहन करून शिक्षणासाठी बाहेर पाठविलेला
मुलगा पदवी घेऊन जेव्हां शहाणा होतो तेव्हां ते त्याचे शहाणपण खेड्या-
मध्ये राहून शेत१ करागल्या किवा दुखरा उद्योग करणाऱ्या त्याच्या माता-
पिल्याचे आर्थिक जीवन दुरुस्त करण्यासाठी उपयोगी पडत नाहीं. त१े

शहरामध्ये सोयीची, सुखाची कुठे एखादी नोकरी मिळावी या भावनेने
खटपट करीत असतो. कदाचित तो यशस्वी होतो आणि एका अआन
आपले आई, बाप आणि ते ज्या भूमींत वाढले, ते ज्या गावांत वाढले
त्या गांव१च्या राज्याला ते मुकले जातात. माझ्या मताने हें एन्ड मोठे करुण
चित्र आहे.

अ १मीण टि७क्षण १च १ लिख१न : थेहाक्ष अछज१ शोधावी जोड
शिक्षणाच्या वाढीबरोबर या तऱ्हेचे जर घरोघर प्रश्न निर्माण होणार

असतील तर मात्र या शिक्षणासंबंधानें तुम्हां-आम्हांला विचार केला
पाहिजे. आणि म्हणून ग्रामीण शिक्षण या अर्थाने जो कुणी शह वापरीत
असेल कीं, त्या गांवांतून तयार झालेला तरुण हा गावातील शेतीच्या
विकासाच्या, ग्रामीण जीवनाच्या विकासाच्या उपयोगी पडण्याइतका
गांवाचा सकस नागरिक बनावा ह्याला जर ग्रामीण शिक्षण आपण म्हण-
णोर असलो तर आतां या तऱ्हेच्या ग्रामीण शिक्षणाचा विचार करण्याची
आज जरूरी आहे यांत शंका नाहीं.

आज तुमच्या आमच्या देशापुढचा जो महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून आपण
मानतो तो हा आहे कीं, ज्याचा उल्लेख मी थोड्या वेळापूर्वी केला, तो
प्रश्न. ग्रामीण जीवन आणि नागरी जीवन, खेड्यांतील जीवन आणि शह-
रांतीलजीवन यांच्यामधले जें अंतर आहे तें कमी करणें. त कमी करण्याचा
'मार्ग एकच आणि तो हा कीं, गांवाची जी आर्थिक रचना आहे, गावा-
तील जो धंदा आहे-प्रमुखतः शेतीचा, आणि त्यांच्याशी संबंधित असणारे
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इतर छोटे धंदे-या धंद्यांची गतिमानता कमी झाली आहे, त्यांच्यातला
जिवंतपणा कमी झाला आहे, एक प्रकारचा निकसपणा या धंद्यामध्ये आला
आहे तो निकसपणा जाऊन हे धंदे सकस होतील, ते जे करतात त्यांच्या
जीवनाला समृद्धी आणण्यासाठी उपयोगी पडतील, हे करण्याचें काम आज
आपल्या देशाने महत्त्वाचें मानले आहे.

या शेतीच्या प्रश्नाला अनेक अग आहेत. दहा, वीस, पंचवीस, पन्नास,
शंभर तोंड असणारा असा एक मोठा मनुष्य आपण आपल्या डोळ्यापुढे
जर आणू शकाल तर शेतीचे स्वरूप अशा एका मोठ्या विशाल माणसा-
सारखे आहे. या शंभर तोंडांच्या माणसाच्या शंभर गरजा आज या
शेतीला पार पाडावयाच्या आहेत, आणि हें काम करण्यासाठीं शाव्येन
तयार झालेला तरुण उपयोगी पडेल अशा तऱ्हेची शक्ति त्या माणसामध्ये
निर्माण करण्याचा प्रयत्न तुम्हा आम्हांला आपल्या शिक्षणाच्या. मार्फत

करावयाचा आहे.
शेती, नवीन नवीन जे शोध आहेत, त्यांचा उपयोग करू शकेल या

दृष्टीने शिक्षण देण्याचा प्रयत्न आपणाला करता येईल. शेती, जुन्या पद्ध-

तीने करीत करीत कांहीं वर्षे, कांहीं शतके खऱ्या अर्थाने आपण आलो
त्यामुळे शेतीचा हा धंदा पाठीमागे पडला. आज शेताचा संबंध नव्या
नव्या शोधांशी, नव्या नव्या शेती करण्याच्या पद्धतीशी जर जोडावयाचा
असेल तर नवे शास्त्र शेतीच्या धंद्याशी नेऊन भिडविण्याचें काम केलें
पाहिजे. या कामामध्ये आम्हांला शिक्षणाचा उपयोग करून धेता येईल.
मी. असें म्हणेन कीं, या तऱ्हेचे शिक्षण, हें ग्रामीण शिक्षणाचा एक
चांगलासा परिपाक असें मानावे लागेल. प्रश्न, कोणत्या गोष्टीला
ग्रामीण शिक्षण म्हागावयाचा नाहीं. प्रश्न, ग्रामीण शिक्षणाचे हेतू
आम्ही काय मानतो, ग्रामीण जीवनाचे स्वरूप आम्ही स्वतःच्या मनाशी
काय ठरवितो, याच्यावरतीं ग्रामीण शिक्षण काय, हे खऱ्या अर्थाने

शेवटीं ठरणार आहे. आम्ही जर, आपण ग्रामीण जीवनाचे स्वरूप
काय असावे, त्याचा नागरी जीवनाशी संबंध काय असावा, .या प्रश्नाचें,

आपल्या मनाशीं निश्चित उत्तर देऊं शकलो, तर ग्रामीण .शिक्षणाचा प्रश्न
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?? .की क -.३न,०की. ????????हळूहळू यशसपीरितीजे. सोडविण्यांत आपण यशस्वी होऊ असें मला

वाटतें. त्या खेड्यांतील कोट्यवधि जनतेचं जीवन मंगलमय करावं, असा
हेतू मनाशीं ठेऊन आपले राष्ट्र पुढें पुढें जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे, त्या
जनतेचे कल्याण करण्याचें हें एक ताधन, ह्या अर्थाने ग्रामीण शिक्षणाच्या
प्रश्नाकडे पाहण्याचा आपण प्रयत्न करू या.

श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबई आकाशवाणोवरून १५ ऑगस्ट
१९५८ रोजी केले भाषण.)

''मला न्याय .मिळेल असा विश्वास लोकांमध्यें निर्माण करण्याची जबाब-
दारी सरकारची म्हण सरकारी अधिकाऱ्यांची आहे. अधिकाऱ्यांचें चुकले
आहे किंवा आपल्याला न्याय मिळत नाहीं हें निर्भिडपणे अधिकाऱ्यांना
येऊन सांगण्याचे धैर्य लोकांच्या ठिकाणी असले पाहिजे आणि हा धीर आणि
विश्वास अधिकाऱ्यांनीं निर्माण केला पाहिजे.''



कर्ते

कल्याणकारी
राज्यातील
कारभाराची
कसोटी

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर जमाना बदलला आहे. लोक-
नियुक्त सरकार हें केवळ शांता रखून राज्यकरणारेच
सरकार राहिले नाही तर त्या सरकारनें लोककल्याणाची
जिल्येचारी स्वीकारली आहे. या कल्पत्याकरि१ रज्यकार-
भाराची कसोटी म्हणजे केवळ अ ।पल्या मतानें आपण चांगले
वगातो एवढे पुरं नहीं तर लोकान १ तसें वाटले पाहिजे,
जाणवलें पाहिजे. मला या राज्यांत न्याय मिळेल अणि तो
.मिळवून घेण्याच । मला हक अहहे अस! विश्वस ल।ेकामध्यें
निर्माण झाला पाहिजे. आपण १लॉ न्याय मिळत नाहीं तर तसें
निर्भीडपणे सांगण्याचें लोकांत धैर्य निनर्माण केले पाहिजे.

राध्येजकाटमाराल्यंबंधी माद्र्या काही कल्पना आहेत
अशा कांहीं कल्पनांचा तुम्ही पूर्वी विचार केलेला असेल, त्या ऐकलेल्या

असतील, वापरलेल्या असतील आणि आचरलेल्याहि असतील, परंतु त्या
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कल्पनांची एकदा उजळणी होण्याची- आवश्यकता आहे असें मला वाटलें.
कारण राज्यकारभार करीत असतांना जसे उद्भवतील तसे प्रश्न सोडवीत
जाणें याला कांहीं योजनाबद्ध राज्यकारभार म्हणतां येणार नाहीं. तर
त्यासाठीं काही विचारपूर्वक अशा पद्धति, कांहीं तत्त्वे निटिलात करून व
त्यांचा स्वीकार करून त्याप्रमाणें जर आम्ही काम करीत गेलो, तर त्याला
योजनाबद्ध राज्यकारभाराचे स्वरूप प्रात होईल. या दृष्टीने राजानर-
भाराच्या बाबतींत आपल्या कांहीं मूलभूत कल्पना असतील तर रेया
एकदा स्पष्टपणें सांगितल्या पाहिजेतनव्या राज्याचा कारभार हा कांहीं
अशी गुंतागुंतीचा आहे; कारण आपणांला माहीतच आहे कीं, नवे पांच
राज्यविभाग नव्या मुंबई राज्यामध्ये एकत्र आले आहेत- ज्यांचे कायदे
निराळे होते, राज्यकारभाराच्या पद्धति वेगवेगळ्या होत्या, परंपरा भिन्न

होत्या असे चार वेगळे राज्य विभाग म्हणजे जुन्या मध्यप्रदेश राज्यांतील
कांहीं जिव्हे, हैद्राबादमधील कांहीं जिव्हे, कच्छ व सौराष्ट्र ही राज्ये आणि
जुन्या मुंबई प्रदेशाचा विभाग, अशा एकूण पांच पद्धतींचा समन्वय
आपल्याला नवीन राज्यामध्यें साधावयाचा आहे. अर्थात् हें काम काहीसे
गुंतागुंतीचें व अवघड असें आहे. परंतु गुंतागुंतीचे आणि अवघड असें
काम करण्याकरिताच शहाण्या व कर्तृत्ववान माणसांची जरूरी असते. काम
साधे असेल, अगदी सहजासहजी होणारे असेल, तर त्यासाठीं कर्तृत्ववान
माणसांची फारशी आवश्यकता असते असें नाही परंतु कर्तृत्वाची खरी
परीक्षा अवघड कामामध्येच होतं असते. तेव्हां एका महान स्वरूपाच्या,
नवीन पण अवघड अशा कामामध्ये आपणा सर्वांच्या कर्तृत्वाची परीक्षा

होणार आहे.
भारतामदुणे लोकशाहीचे राज्य येऊन दहा वर्षें झाली पण अजूनहि

राज्यकारभार ज्या आदर्श पद्धतीचा किंवा त्या पद्धतीतील ज्या पातळीपर्यंत
जाऊन पोहचायला हवा त्या पातळीपर्यंत वा मर्यादेपर्यंत पोहोचलेला नाहीं,
ही गोष्ट उघड आहे. राधेयकारभार आदर्श अशा पातळीवर नेण्याचे
काम, ज्याला सार्वजनिक सेवक म्हणतां येईल, अशांना करावयाचे आहे.
.सार्वजनिक सेवकांच्या बाबतीमध्ये आम्ही जुन्या मुंबई राज्यांत दोन प्रकार
मानीत होतो. अर्थात ही कल्पना फक्त जुन्या मुंबई राज्यापुरतीच मर्यादित
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२०---५होती असें नाहीं, तर सार्वजनिक सेवकांचे हे दोन प्रकार सबंध भारताच्या
बाबतींत करावे लागतील असें मला वाटतें. जे प्रत्यक्ष सरकारी यंत्रणेमध्यें

राहून काम करतात ते तर '' सार्वजनिक सेवक '' होत आणि जे सरकारी
यंत्रणेच्या बाहेर राहून काम करतात तेहि '' सार्वजनिक सेवक '' असे हे
दोन प्रकार आहेत. सरकारी यंत्रणेमध्ये राहून जे काम करतात ते, त्या
कामाचे कांहीं विशिष्ट तऱ्हेचे .शिक्षण घेऊन काम करतात. त्यांना त्यासंबंधीं
कांहीं ट्रेनिंग मिळाले असतें. त्या बाबतींत त्यांच्यावर कांहीं निश्चित अशी
जबाबदारी असते. त्वा बाबतींत त्यांना कांहीं -शिस्त घालून दिलेली असते
आणि त्यासाठीं त्यांना वेतन मिळत असतें. ही सरकारी यंत्रणेमधील
सार्वजनिक सेवकांची कल्पना आहे. सरकारी यंत्रणेबाहेर काम करणाऱ्या
सेवकांर्ना सेवेची. जबाबदारी आपल्या .विचाराने. पत्करलेली असते.. तो
वेतनाने बांधलेला नसतो, तर तो विचारानें बांधलेला असतो. या दोन
प्रकारांतील फरक महत्त्वाचा आहे. फरक असला तरी शेवटी दोघांच्या
कामामध्ये एक सामर्थ्य आहे तें हें कीं दोघांनाहि शेवटीं जनतेची. सेवा
करावयाची आहे. या दृष्टीने मी असें विचारतो कीं, राज्यकारभार चांगला
चाला आहे कीं नाहीं याची कसोटी काय? माझ्या मते- चांगल्या राज्य-
कारभाराची कसोटी लोकांचे समाधान हीच आहे.

चाअलया कारभाराचा कफाट।.
मी जो आतां '' सेवक '' हा शब्द वापरला तो. मी दोन्ही अर्थानी

वापरला आहे. लोकशाही स्वरूपाच्या राज्यकारभारामध्ये, मी चांगले
काम करतो. लोकांच्या उपयोगाचे काम करतो एवढी कसोटी अपुरी
आहेमी माझ्या मनाच्या समाधानासाठी चांगले काम करतो असें म्हणूनहि
चालणार नाहीं. चांगले काम तर केलेंच पाहिजे; पण काम चांगल्या
प्रकारे झाले आहे याची लोकांना प्रचीति आली पाहिजे, लोकांना तें
जाणवले पाहिजे. म्हणूनच मी असें म्हणतो कीं कारभाराची कसोटी ही
लोकांच्या समाधानांत आहे. सरकार चांगले असून उपयोगी नाहीं तर
सरकार चांगले आहे, राज्यकारभार चांगला आहे, असें लोकांना वाटलें
पाहिजे, जागावले पाहिजे. तरच तो सरकारी कारभार चांगला म्हणतां
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??????येईल. ही मूळ कसोटी आम्ही आमच्या मनाशीं ठरविली आहे; आणि याच
दृष्टीने कारभार यशस्वी झाला कीं नाहीं, राज्याच्या अधिकाऱ्यांचे काम
चांगले झालें कीं नार्हा,याची कसोटी लागणार आहे. दहा वर्षांचा इतिहास
डोळ्यापुढे ठेवून मी आत्मपरीक्षणाच्या दृष्टीने बोलतो आहे, दोष देण्याच्या
बुद्धीने नाहीं. वैयक्तिक जीवनामध्यें जशी प्रगति असते तशी ती सार्वज-

निक जीवनांतहि करावयाची असते. राज्यकारभारामध्ये सुधारणा व प्रगति
करण्याचें ठरवून तुम्ही आणि मी जरी एकत्र काम करणार असल तरी
-आल्पटीकेची, आत्मसंशोधनाची आपल्याला फार जरूरी आहे. मी आज
सकाळीच एके ठिकाण बोलतांना सांगितलें कीं ''चांगले' ' ' 'वाईट'',
''चांगले होते'', ''वाईट होते ं? ' या शुद्धांना कांहीं फारसा अर्थ नाहीं.
सारखे चांगले तरी होत असते .किंवा वाईट तरी घडत असते. त्याच्या-
मधली स्थिति असूच शकत नाहीं. मनुष्य चांगला तरी होत असतो किंवा
वाईट तरी होत असतोतो. एकाचवेळी चांगलाहि होत नाहीं आणि वाईटाह
होत नाहीं. अशी स्थिति अरंच शकत नाहीं. तीच गोष्ट राज्यकारभाराची
आहे. जर कारभार चांगला करावयाचा असेल तर तो चांगला करण्याची
सतत काळजी घेतली पाहिजे. एक क्षणभर जरी आपल्या मनांत अशी
कल्पना आली कीं, 'नाही, आतां बरे चालले आहे,' आणि ह्या विचाराने
आपण जर नि-कीय राहिलो, तर पुढच्याच क्षणापासून वाईट होण्याची
प्रबुरचि आणि प्रक्रिया सुरू होईल, ती सुरू होण्याची भीति आहे. म्हणून
आपल्याला सतत जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून आत्म-
टीकेच्या दृष्टीने पाहिले असतां मी. असें सांगतो कीं, आतापर्यत दहा वर्षांचा
काळ गेला असूनहि राज्यकारभारासंबंधानें लोकाचे समाधान झालें -आहे
असें मला वाटत नाहीं. तुमच्या माद्या भोवतीची दहा माणसे ''चांगले''
''चांगले'' म्हणतात ही त्याची कसोटी नाहीं. कारण राज्यकारभाराची
परंपरा आपण ज्या परकीय सत्तेपासून घेतली आहे, त्या जस्तेच्या परंपरे-
मध्येंच असे कांहीं दोष आहेत फ। त्यामुळें, आणि खुद्द सत्ता ही. वस्तच

अशी। आहे कीं त्यामुळें, आपल्या भोंवतीं रबु?त्रमस्कऱ्यांचा वर्ग नेहमी' निर्माण

होत असतो. आम्ही जें केलें तें बरें -केले, फार चांगले २, छान केले,
सुंदर केले असें सांगणारी माणसे आंवतीभोंवतीं हिंडत असतात. या उलट
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लोकांच्या समाधानाची कसोटी लावून या गोष्टीकडे पाहिले तर आज मी
आपणाला असें सागू इच्छित कीं, राज्यकारभाराबाबत लोकांचे समाधान
झालेलें नाहीं. ही जाणीव ठेवून तुम्हांला-आपणा सर्वीना पुढें गेलें पाहिजे.
त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे हें आपण आतां निश्चित करण्याची
जरूरी आहे, आणि त्याच दृष्टीने कांहीं महत्वाच्या चार-पाच गोष्टी मी
आज आपल्यापुढे मांडणार आहे.

लोकांला विश्वास वाटला पाहिजे
पहिलीमहत्त्वाची गोष्ट अशीकीं, लोकांचेंसमाधान ही जर आम्ही कसोटी

ठरविली तर लोकांना या बाबतींत स्वतःचें निश्चित मत व्यक्त करण्याइतका
धीर आणि विश्वास वाटला पाहिजे व तो आपागनिर्माण केला पाहिजे. लाको-
मध्ये निर्भीडपणा निर्माण केला पाहिजे. मला न्याय मिळेल असा विश्वास
लोकामध्ये निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची म्हणजे सरकारी
अधिकाऱ्यांची आहे. अधिकाऱ्यांचे चुकते आहें, किंवा आपल्याला
न्याय मिळत नाहीं हें निर्भीडपणे अधिकाऱ्यांना येऊन सांगण्याचें धैर्य
लोकांच्या ठिकाणी असलें पाहिजे. त्यांना तसा विश्वास वाटला पाहिजे.
लोक लोकप्रतिनिधीकडे जाऊन राज्य कारभारांतल्या तक्रारी सांगतात
त्यांत महत्त्वाची गोष्ट ही आहे कीं, लोकप्रतिनिधीजवळ आपण बोलले
पाहिजे असा विश्वास आणि सरकारी अधिकाऱ्यांजवळ आपण बोलं नये
अशी भीति, अशी शंका अजून त्यांच्या मनांत का आहे याचा .विचार
आम्ही केला पाहिजे. मी त्या जिल्ह्याच्या कलेक्टरांना .न्निपशरलेंरतुमच्याक्डे
अशी तक्रार केली गेली. होती काय? आणि केली गेली असती तर खात्रीनें
त्यांनीं तिचा विचार केला असता, बंदोबस्त केला असता असा विश्वास
आहे. परंतु ती तक्रार त्यांच्याजवळ करावी असा -विश्वास धीर अजूनहि
लोकाच्या अंगीं कां येत नाहीं, याचा आपण विचार केला पाहिजे मी
हें अशासाठी सांगितलें कीं, ' मी माझें काम चांगले करीत आहे ना '
एवढाच विचार करण्याची जज्ञ्रित्ति आहे, ती आपण सोडून दिली पाहिजे.
मी जर चांगले काम करीत असेन तर त्याचा परिणाम माझ्या आवती-
भोंवतीं असणाऱ्या लोकांवर होत आहे किंवा नाहीं अगर तो .किती हाते
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'''''??-आहे हेहि पाहण्याचे काम आपलें आहे. अधिकारी आपल्या कचेरीत
बसल्यानंतर त्याचा चोपदार बाहेर कसा वागतो आहे, हे त्याला कळणे
अवघड असते. तथापि हें पाहण्याचेंहि काम त्या अधिकाऱ्याचे आहे, असें
आपण मानले पाहिजे. कारण असा विश्वास निर्माण झाल्याशिवाय लोकांना
राज्यकारभाराबाबत समाधान वाटतें किंवा नाहीं हें कळणे अतिशय अवघड
आहे. तेव्हां पहिली गोष्ट म्हणजे आपण लोकांच्या मनामध्ये .विश्वास निर्माण

करण्याचें काम केलें पाहिजे. पण हें आपण केव्हा करूं शकू? हें करण्याचा
मार्ग तेव्हांच उपलब्ध होईल कीं जेव्हां सरकार आणि अधिकारी यांच्या
दृष्टिकोनानळने एक प्रकारची. एकात्मता निर्माण होईल. इथें मला एका
गोष्टीचा स्पष्टपणे खुलासा करावयाचा आहे; आपण जनतेचे सेवक आहोंत
याचा अर्थ काय हें स्पष्टप'गें समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी
अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत ही गोष्ट खरी आहे. मात्र ते जनतेला
जबाबदार नाहीत, तर सरकारला आहेत. ह्या दोन गोष्टी आपण स्पष्टपणे
लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. या बाबतींत पुष्कळ वेळां गोंधळ होण्याचा संभव
असतो, म्हणून हें मी आपल्याला सांगत आहे, आपण जनतेचे सेवक
आहात, आपल्याला जनतेची सेवा करायची आहे, जनतेशी एकनिष्ठ राहून
ती करायची आहे ही गोष्ट खरी; पण हें करीत असतांना तुमची जबाबदारी
सरकारवर आहे, हें तुम्ही विस-रता कामा नये.. तुमच्याकडे असलेलें काम
पुरे करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतलेली आहे. एकादे वेळीं असा
चुकीचा समज होण्याचा संभव आहे कीं, सरकारी अधिकारी हा आधी
जनतेला आणि नंतर सरकारला जबाबदार आहे. अशा तऱ्हेचा चुकीचा
विचार मनाशीं आला तर त्यांतून गुंतागुंती निर्माण होण्याचा आणि
त्यामुळें जनतेची सेवा करण्याचा प्रश्न बाजूला राहून दुसऱ्याच काही
आपत्ति कोसळण्याचा संभव आहे. म्हणून ह्या दोन गोष्टीतील फरक स्पष्ट-

पणे समजावून घेतला पाहिजे. आपल्याला जनतेची जी सेवा करायची आहे
ती अधिकारावर असलेल्या सरकारच्या कायर्क्रमामार्फत करायची आहे;
त्यानें जो कार्यकम, जैं धोरण, जी पद्धति स्वीकारली आहे, त्या

कार्यक्रमानुसार काम पार पाडाययाचे आहे. कार्यक्रम पार पाडतांना जन-
सेवेच्या भावनेने पार पाडला पाहिजे हीच त्यांत महत्त्वाची- गोष्ट आहे.
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सरकार जे धोरण, जो कार्यक्रम स्वीकारतें, त्या कार्यकमाच्या बाबतींत

आपल्याकडून साडेनव्यरूणव टक्के नऱ्हे तर १०० टक्के निष्ठेची मी अपेक्षा
करतो. कारण जो कार्यकम, जें धोरण आपण स्वीकारले असेल, त्या
धोरणाच्या वाचतींत मनांत पाव टकासुद्धां शंका राहता कामा नये. याचा
अर्थ असा नव्हे कीं, तुमचा कांहीं वैयक्तिक मते असें. शकणार नाहींत.
ज्याला वैयक्तिक मते नाहींत, तो माणूसच अरं शकणार नाहीं. या देशा-
मध्ये तुमचे स्वतःचे असें कांहीं व्यक्तिमत्व असेल; परंतु जेव्हां सरकारी
यंत्रणेमध्ये आपण जबाबदारी उचलता तेव्हां तुम्ही, ज्याला मी ''ट्रेनिंग''
म्हटलें, तें सार्वजनिक कामाचे ट्रेनिंग तुम्ही घेत असतां. हे ट्रेनिंग असें
आहे कीं, माझें स्वतःचें कांहींहि मत असेल, माझ्या स्वतःच्या कांहींहि
भावना असतील, परंतु सरकारी यंत्रणेत बसल्यानंतर जें सरकारी धोरण
असेल तें मी निःपक्षपातीपणानें आणि १०० टक्के निष्ठेने पार पाडीन, ही
मनोभूमिका असली- पाहिजे आणि अशा निष्ठेची आपणांकडून अपेक्षा करतो.

कार्यक्षम कारभार
आम्ही सारखे सांगत असतीं की, राध्यकारभार कार्यक्षम पाहिजे.

कार्यक्षम राज्यकारभाराच्या आपल्या काय कल्पना आहेत? याबाबतीत
माझ्या कल्पना अगदीं साध्या अशा आहेत. पहिली गोष्ट अशी आहे कीं,
कार्यक्षम कारभार याचा अर्थ जें ठरलें असेल, जें करायचे असेल तें
तातडीने केले पाहिजे. ज्याला आपण विक डिस्पोझल ' असें म्हणत तें
झालें पाहिजे. तसेंच ते प्रामाणिकपणानें केले पाहिजे, आणि तें करून
उगम्ही लोकाचे समाधान केले पाहिजे. त्यामुळें लोकांचे समाधान झालें
पाहिजे. माझ्या कल्पनेप्रमाणें कार्यक्षम राज्यकारभाराच्या ह्या तीन कसोट्यी
आहेत. विलंब का लागतो? मला असे वाटतें कीं, या बाबतीत वारंवार
तपासणी केली पाहिजे. विलंब टाळण्याचा एकच मार्ग आहे व तो. म्हणजे

आले काम एका ठराविक मर्यादेत पुरे केलेंच पाहिजे अशी मनाला संवय
लावून घेतली पाहिजे आणि ती सवय इतरांना लावली पाहिजे. एकाला
प्रकरणासंबंधी अधिक माहिती मागवावयाची नसेल तर प्रश्नच नाहीं. पण
अधिक माहिती मागवावयाची असेल तर त्यामुळें अधिक विलंब होते,
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---------असा आपला अनुभव आहे. तेव्हां माहिती मागावण्याच्या बाबतींत .आपगा

मनाशीं निणय घेतला पाहिजे कीं, सदरहू माहिती एका ठराविक काळत
आलीच पाहिजे. यासंबंधी आपल्या मनाला सतत चिंता लागून राहिल्या-
शिवाय, आपल्या मनाला क्लेश झाल्याशिवाय हा विलंबाचा प्रश्न सुटणार
नाहीं. .विलंब हा सबंध राज्यकारभा राच्या पाठीमागे लागलेला राक्षस

आहे, असें माझें मत आहे, आणि त्याचा वारंवार पराभव करण्याची
नित्य जागरुकता ठेचल्याशिवाय हा राक्षस पराभूत होणार नाहीं. त१े
एकदा पराभूत होऊन जात नाहीं. तो रोज जन्माला येतो. प्रत्येक क्षणाला
जन्माला येतो, प्रत्येक क्षणाला त्याच्याशीं युद्ध करावे लागतें..

माझ्या कल्पनेप्रमाणें या बाबतीत एकच निर्णय असू शकतो, तो अस१

कीं, समोर आलेले काम ज्या दिवशीचे त्या दिवशींच पुररें करणे. आणि
अधिक माहिती मागविण्याकरिता काम जायचे असेल त्यक्तयासंबंधीहि कांहीं
निश्चित असे निर्णय घेतले पाहिजेत. जी माहिती लवकर द्यायची असेल
त्याच्याकरिता दोन दिवसांची, काहींच्या करिता आठ दिवसांचा, कांहींन्या
करिता दहा दिवसांची, पंधरा दिवसांची ह्याप्रमाणे जास्तीत जास्त काल-
मर्यादा घातली प ाहिजे. माहिती मागविण्याकरिता गेलेला कागद हा अमुक
दिवसांनीं परत आलाच पाहिजे, अशी आपल्या मनाला आणि त्याचप्रमागें
त्याच्याकडून माहिती मागवावयाची असेल तेंयालाहिह संवय लागली पाहिजे.

०अतिनिवरपेक्ष क १रम १न

दुसरा एक प्रश्न आहे ते। म्हणजे लांचछचपतीचा. आपाम काही असें
म्हणूं शकणार नाहीं, मी असा दावा करूं शकणार नाहीं कीं, राज्यकारभा-
ससून लांचछचपत अजिवात नाहीशी झाली१ आहे. सगळेच तसे आहेत
असेहि नव्हे. मला सांगायला आनंद वाटते। कीं,भारताच्या राज्यकारभारा-
मध्ये वतया दर्जाच्या अडिधकाऱ्यांतपल लांबचपत जवळ जवळ संपूर्णपागे

कमी झाली आहे. अशा तऱ्हेने आमच्या र '।दयकारभारामध्यें अधिधकारी-
वरच्या दर्जाचे अष्टिधका१। -सुस्पारले अहेत, त्यांत कांहीं शंका नाहीं. ज्याला
' करव्हान वाय एक्स्टेंा-rन ' म्हणता येईल अशी।', म्हशइंजे सक्तीने पैसे वसूल
करण्याची१ लाचलयपत कांहीं काळ, कांहीं सर्व्हिसेसमध्ये चालू होती. अशी
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बेसे-वसुली आतां बंद होत चाली -आहे. ती बंद करण्यामध्ये लाचडचपत
प्रतिबंधक खाते थोडे फार यशस्वी होत आहे. परंतु संमतीने कांहीं गोष्टी
करण्याची जी पद्धत आहे, त्या बाबतींत आळा घालण्याच्या दृष्टीने आपण
कितपत यशस्वी झालें।. आहत हैं मला नाही. माहित. या बाबतींत मी
आपणांला एक विनंति करणार आहे कीं, आपण जिल्हाधिकारी, या
अनिष्ट गोष्टींना कोणत्या पद्धतीनें आळा घालता येईल यासंबंधी विचार
करून सरकारला सूचना देत चला. या बाबतींत आपल्या सहकार्याची मला
अतिशय आवश्यकता आहे. लाचसुचपतीचा दुसरा एक अप्रत्यक्ष मार्ग
आहे. मी त्याला लांचछचपतच म्हणतो. कांहीं ठराविक पद्धतीनेच अधि-
कल्याकडे. गेले तरच कास होतें. त्यामध्ये प्रत्यक्ष असें दिलें जात नाहीं,
घेतलें जात नाहीं, याची मला खाली आहे. पणा समाजामध्ये जर असा
समज निर्माण झाला कीं, अमक्या अधिकाऱ्याकडे काम व्हावयाचें असेल
तर ओळखीने जायला पाहिजे, एका विशिष्ट पद्धतीने जायला पाहिजे, तर
ती गोष्ट चांगली नाहीं. असें करण्यामागे कदाचित पूर्णपणे चांगला हेतु
असेल, त्यामध्ये ज्याला लाचलूचपत म्हणतात, असें कांहीं असणार नाहीं;
तरी देखील अशा तऱ्हेची लोकांची भावना होणें याला मी लाचडचपत
म्हागतो आणि ह्या दृष्टीने राज्यकारभार हा व्यक्तिनिरपेक्ष होण्याची आव-
चमकता आहे. कोणीही येवो, कोणत्याही पटताचा मनुष्य येवो, त्याला असा
विश्वास वाटला पा हिजे कीं, या अधिकाऱ्याकडून आणि राज्यसरेश्वचडून माझें
काम होईल. इतक्या प्रमाणांत राज्यकारभार व्यक्तिनिरपेक्ष होण्याची
आवश्यकता आहे. आपण व्यचि:पत्ठींकडे. जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
मात्र याचा अर्थ असा नव्हे कीं, व्यक्तिनिरपेक्ष होण्याची जी एक दुसरी प्रवृत्ति

आहे तिचा आपण अवलंब करावा. ही पद्धति फार धोक्याची आहे. ती
अशी की, एकदा नियम करायचा आणि तो. नियम डोळे झाकून पाळा-
यचा म्हणजे झाला व्यक्तिनिरपेक्ष राज्यकारभार! हें कार धोक्याचे आहे.
कोणत्याहि गोष्टींत शेवटीं माणुसकीची बाब म्हणून असते. जो मानवी संबंध
येतो तो टिकविण्यास दे ४ तास नुसते कायद्याकडे आणि नियमांकडे बोट
दाखवून चालत नाहीं. आपल्यापुढे असलेल्या कामांपैकी जें होण्यासारखे
काम असेल तें आलेल्या अडचणीतून मार्ग काढून केलें पाहिजे. अशा रीतीनें
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-एकादा प्रश्न सोडविण्याची जी युक्ति असते ती सोडून देता कामा नये. या
अर्थाने कारभारे व्यक्तिनिरपेक्ष व्हायला पाहिजे. कोणीहि मनुष्ययेवो, त्याचें
समाजांतील स्थान कोणतेंहि असो, पण त्याची मागणी जर बरोबर असेल,
त्याला न्याय मिळण्याची जर आवश्यकता असेल तर तोदिला गेला पाहिजे.
तो- गरीब आहेत्याला आपले प्रश्न व्यवस्थितपागे मांडता येत नाहीत,तोपुढें
यावयास घाबरतो,त्याची -मुनागितुमची ओळख नाहीं असल्या अडचणी येतां
कामा नयेत. तो मनुष्य कदाचित् वाईटहि असेल, पण वाईट मनुष्याचा
प्रश्न बरोबर असेल तर? तो कदाचित् कांहीं गोष्टीरत्रधी आणूया कानांवर
बरं वाईट घालण्यासाठींहि आला असेल. तो, जो. प्रश्न, जें गाऱ्हाणे घेऊन
आला असेल ते जर बरोबर असेल, तर त्याच्यावर आपल्याकडून अन्याय
होतां कामा नये.

लोकाशी कसें वाज्यावे
आणखी एन्ड महत्त्वाची गोष्ट सांगण्याची जरूरी आहे; ती लोकांशी

वागण्याच्या पद्धतीसंबंधींची आहे. अर्थात् त्यामध्ये आतां पूर्वीपेक्षां पुष्कळ
सुधारणा झाली आहे. माझ्या दृष्टीने, अशी सुधारणा फक्त पोलिस खात्या-
मध्ये तेवढी होण्याची आवश्यकता आहे.

याबाबतींत काय करतां योगे शक्य आहे याचा मी विचार करतो तेव्हां
माझ्या मते त्याला एकच उपाय आहे, तो असा कीं अधूनमधून तपासणी
करणें. वर्दी देऊन केलेली तपासणी ही खरी तपासणी नव्हे. साहेबबहाद-र
अमक्या दिवशीं येणार आहेत, अशी बातमी देऊन झालेली तपासणी,
तपासणीच नव्हे. तें तपासागिचे नाटक होय. या बाबतींत पोलिस अधि-
कल्यांना मी असें सुचवीन की, खात्याच्या लोकांची वागण्याची- पद्धत

सुधारावयाची असेल तर मधून मधून आगाऊ वर्दी न देता उरचानकपार्गे
तपासणी केणी पाहिजे.

चक आणि शासन-समोरचा अधिकारी चुकला तर त्याला शासन करण्याचें काम मला
करावे लागेल आणि ते टाळता आलें तर बरें होईल अशी जी दृष्टि आहे
तीस्रोडन मी सांगितल्याप्रमाणें तपासणी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
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मी असें म्हणत नाहीं कीं, तपात्तागीमध्ये जर कांहीं चुकीची गोष्ट निदर्श-
नाला आली तर ताबडतोब तुम्ही त्याला जास्तींत जास्त शिक्षा दिली
.पाहिजे. माझा असा उद्देश नाहीं. सारखी हातांत छडी घेऊन शिक्षा
करीत हिंडणारा माणूस सुधारणा करू शकतोच असें मी मानीत नाहीं.
सुरुवातीला त्याला समजावून सांगावे लागेल कीं तूं चूक केली आहेस, ती
पुन्हा करूं नकोस. पहिल्या एकदोन प्रसंगीं आपणांला असें सांगावे लागेल.
पाम अशा एकदोन प्रसंगांनंतर पुन्हा तसेंच दिसलें,तर मात्र शिक्षा करायला
कोणी पुढें मागें पाहूं नये. प्रसंग पडला तर वरचा अधिकारी शासनकरील.
ही भीति असल्याशिवाय सव्हिसेस मधील शिस्त कवी वाढणार नाहा
आणि या दृष्टीने अत्यंत तातडीने सुधारणा होण्याची आवश्यकता पोलिस
आणि रेव्हैऱ्त्खत्यामध्ये आहे. मी आपणाला सांगू इच्छितो कीं रेव्हन्हें
खात्याने. तालुका कचेऱ्यांतून आणि गाव-या कचेऱ्यांतून या गोष्टीकडे अधिक
काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची जरूरी आहे. कारण राज्यकारभाराच्या बाबतींत
आपण लोकांचे समाधान ही कसोटी मानली तर दररोज,प्रतिक्षणी लोकांच्या
जवळ जाणारा कारभाराचा जर कोणता घटक असेल तर तो कलेक्टर
किंवा मामलेदार किंवा फौजदार किंग डी. एस. पी. हा नव्हे. कोणी तरी
हेड कॉन्सेटबल, कोणी तरी सकल ऑफिसर किंवा कोणीतरी तलाठी यांचा
शेवटीं लोकाशी दैनंदिन संबंध येत असतो, आणि लोकांचे समाधान कर-
ण्याची कुवत, कारभाराच्या ह्या सर्वांत खालच्या थरांत जोपमत आम्ही
आणू शकत नाहीं तोपर्यंत जनतेच्या समाधानाच्या कसोटीस उतरण्याच्या
बाबतींत आम्ही फारसे यशस्वी होणार नाहीं. तेव्हा सुधारणा करण्यासाठी
आणि जरूर पडली तर शिक्षा करण्याकरिता, अशा या दुहेरी हेतूनें
अचानक तपासणीचे काम वारंवार हातीं घेतलें पाहिजे.

स्तल्ग्राणकारा राज्य
मला आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे. राज्य-

कारभाराच्या दृष्टीनें ही गोष्ट मी महत्त्वाच्यी मानतो. नव्या राजवटींत आपलें
सरकार हें केवळ लोकशाही सरकार आहे असें नव्हे, तर या लोकशाही
.सरकारने लोक-कल्याणाची जबाबदारी. स्वीकारलेली आहे. बहुमतानं
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----------------निवडून आत्ठेले सरकार जे धोरण ठरवील त्याची अस्मलबजावणी करा-
वयाची एवढेच नव्हे तर हे सरकार लोककल्याणाचा जो कार्यक्रम पुरा
करण्याची जबाबदारी घेऊन आले आहे ती जबाचदारीहि आपल्याला पार
पाडावयाची. आहे. म्हणजे कल्याणकारी राज्याची जबाबदारी सरकारने
आपल्यावर घेतलेली आहे. याचाच अर्थ आपल्यावरील जबाबदाऱ्या
अधिक वाढल्या आहेत. माझ्या कल्पनेप्रमाणें तीन-चार
खात्यांवरीts-जत्राबदाऱ्या यामुळे अधिक वाढतात. शिक्षण, सहकार, शेती
आरोग्य, ध्यैच। तीं चार महत्वाची खाती आहेत. मला असें दिसून येते कीं
ज्या जुन्या परंपरेत आम्ही वाढलो आहोंत, त्या परंपरेमुळें अजूनहि पोलिस
आणि. रेव्हेन्यू जात्यांचे वर्चस्व लोकांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या मनांतून
जात नाहीं. अधिकाऱ्यांच्या संबंधी लोकांची जी कल्पना आहे तीच
मंत्रिमंडळसंबंधीहि आहे. पोलिसकारभार ज्याच्या हातीं असेल त्याला
कांहीं तरी विशेष सत्ता आहे, असे लोक -मुgj!रनहि मानतात. हा
चुकीचा दृष्टीकोन हळुहळू बदला पाहिजे. लोकल्याणकारी राज्यामध्यें
जोपयत मी आतांच सांगितलेल्या चार स्वात्यांना त्या खात्यांच्या कामांना
प्राधान्य आणि महत्त्व मिळत नाहीं, तोपर्यंत तें खरें लोककल्याणकारी राज्य
झालें आहे असें मानता येणार नाहीं. शेवटीं असेंच म्हागावे लागेल की या
देशांतील राज्यकारभार जर यशस्वी व्हावयाचा असेल, या देशातील लोक-
शाही जर यशस्वी व्हावयाची असेल, तर या चार खात्याचे काम यशस्वी
झाले पाहिजे. या खात्याचे लोक ज्या प्रमाणांत लोकांच्या जवळ जाऊं
शकतील, त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनांत ज्या प्रमाणांत आपुलकी आणि
जिव्हाळा वाढेल, त्या प्रमाणांत या देशातील लोकशाही आणि राज्य-
कारभार यशस्वी होणार आहे. म्हणून या खात्यांकडून माझ्या अधिक
अपेक्षा आहेत. मी मघाशी ज्या कसोट्या सांगितल्या त्यांच्या बाबतींत च्यी'

रवात्यांकडृन् जास्त अपेक्षा करीत आहे. त्यांनीं प्रथम नव्या परंपरा निर्माण
केल्या पाहिजेत. त्यांनीं लोकांकडे जाऊन त्यांचें समाधान करण्याचा प्रयत्न

केला पाहिजे. त्यांनीं -मुरात्मविप्रवासाने वागण्या भ प्रयत्न केला पाहिजे; आणि
खेमाला उपक्रमशीलता म्हणतात ती दाखविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

( भाषण : १५-१२-१९५६1
..क



७रे.

जल्हा
अधिकारी
आणि
जनता
संपर्क

लोकांचे समाधान हीच कल्याणकारी राज्यांताल सर-
कारची कसोटी ठरली म्हणजे त्या कसोटीवर घासला
जाणारा सरकारी यंत्रणेचा प्रमुख भाग कलेक्टर- जिल्हा
अधिकारी-हा असतो. राज्य हा एक विशाल पुरुष कल्पिला
तर त्याचे डोळे, कान एवढेच नव्हे तर समर्थ असे बाहू
म्हणजे कलेक्टर हे आहेत. राज्यकारभाराच्या या प्रचंड
यंत्रणेचा कलेक्टर हा कणा आहे-

त्याने जनता संपर्क कसा ठेवावा...
करू

आपणा सर्वांना हे माहितच आहे कीं, आपलें राज्य लोकशाहीप्रधान
आहे. आतां हा एक अर्थहीन शब्द झाला आहे. ज्यावेळी आपण स्वात-
व्याचा लढा तीव्रतेने देत होतों त्याचवेळी आपणांस असें दिसून आलें कीं,
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---------केवळ स्वराज्य म्हटल्याने काम भागत नाहीं. या लढ्यांतच स्वराज्य म्हणले
काय तें जाणून घेण्याची आमची- इच्छा होती. आपला राज्यकारभार
लोकशाही पद्धतीचा आहे असें केवळ म्हणून भागणार नाहीं तर ही लोक-
शाही पद्धति म्हणजे काय त्याची आपण व्याख्या करावयास हवी.

राज्यकारभारांत रूढ झालेला आणखी एक वाळूष्टृचार म्हणजे ' कल्याण-
कारी राज्य ' हा होय! समाजवादी धर्तीच्या समाजरचनेची उभारणी- हें
आतां आपण आपलें ध्येय ठरविलें आहे. ही सारी कदृयोजना आतां
राजकीय पक्षांबरोबरच रलियनगरभारानेंहि स्वीकारली आहे.

आपल्या देशांतील परिस्थिती लक्षांत घेऊन, व खूप चर्चा केल्यानंतर
समाजवादी धर्तीच्या समाजरचनेचें सर्वांगीण ध्येय स्वीकारण्यांत आलें आहे.
ध्येयाचीं तीन किंवा चार महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले म्हणजे, समाज-
वादी किंवा समाजवादी धर्तीच्या समाजांतील अर्थोत्पादनाचे कार्य हें सामा-
जिक फायद्याच्या दृष्टीने केलेले असावें. वैयक्तिक स्वार्थानें प्रेरित होऊन
केले नसावे, हें फार महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या समाजरचनेचें दुसरें
वैशिष्ट्य म्हणजे अशा समाजांत विषमता मुळींच नसावी किंवा असल्यास
ती कमीत कमी. किती असावी; 'तिसरे म्हणजे, समाजांतील प्रत्येक व्यक्तीला
विकासाच्या सारख्या संधि मिळावयास हव्यात. सामान्यतः हेंच सूत्ररूपानें
सर्वांना समान सांधे असें सांगण्यांत येतें.

समाजवादी धर्तीच्या समाजरचनेचे ध्येय म्हणजे कांहीं कोणा एकाने
आपल्या सोयीनुसार साधावयाची गोष्ट नाहीं. तैं राज्यानं, शक्य झाल्यास
विशिष्ट मुदतीच्या आत, साध्य करावयाचें आपलें ध्येय ठरविलें आहे.
आणि तें टप्प्या टप्प्याने साध्य करावयाचा एक कार्यक्रम आरवला आहे.
या याशी नियोजनाचा संबंध येथे येतो. टप्प्या टप्प्याचा कार्यक्रम ही
शह योजना वापरून मला संपूर्ण दुसऱ्या योजनेचा निर्देश करावयाचा
नाहीं. जेथे कलेक्टर आणि राज्य यांचा संबंध येतो तेथें राज्याचा प्रत्यक्ष

संबंध असलेल्या भागासंबंधीं बोलण्याची माझी इच्छा आहे.
नुकतेच असें कळून चुकले आहे कीं, शेतीचा विकास हा केवळ मह-

त्याचाच नाहीं तर आपल्या देशाच्या योजनाबद्ध प्रगतीला तो पायाभूत
आहे. शेतीच्या विकासाशिवाय आपल्या देशाची आर्थिक प्रगति होणें शक्य
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नाही. शेतीच्या .विकासाशिवाय आर्थिक विकासाचा केलेला कुठलाहि प्रयत्न

विफल झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. सध्यां जो संघर्ष निर्माण झाला आहे
तो या वस्तुस्थितीची दखल न घेतल्याने झाला आहे असें मला वाटतें.
योजनेनुसार आपल्यापुढे फार महत्त्वाचें ध्येय आहे. पण याचाची आपल्याला
असें एकाएकीं आढळून आलें कीं, शेतकी मालाच्या उत्पादनाचा प्रश्न

सोडविण्याचे प्रयत्न केल्याशिवाय योजनेची अखंड प्रगति होऊं शकत नाहीं.
राज्याने ही जबाबदारी अंगावर घेतली पाहिजे आणि त्या अनुरबंगाने-
येणारा दोषहि स्वीकारावयास हवा. येथें एकत्र बसून आपण आजपर्यंत
जें केलें त्याचा विचार करावयास हवा. आपण जें करावयास हवें तें केलें
किंवा नाही,नसेल केलें तर तें करण्यांत आपण अयशस्वी का झालो?
आणि सर्व परिस्थिती सुधारण्यास उपाय कोणते यांचा .विचार येथें व्हाच-
यास हवा. या प्रश्नांवर तुम्ही गंभीरपणे विचार करावा अशी माझी सूचना
आहे. शेतकी उत्पादनाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे मार्ग

आपण शोधून काढावयास हवेत. आपण इतर सर्व बाबतींत यशस्वी झालें
आणि शेतकी उत्पादनाच्या बाबतींत यशस्वी होऊं धकलो नाहीं तर तें
यश खरें यश ठरणार नाहीं.

कदाचित् ईश्वराची कृपा होऊन आपल्या पुढील अडचणींचे निवारण
होईल पण तरीहि आपल्याला भविष्यांत कठीण काळाला तोंड द्यावे लागलें
तर आपण त्यासाठी सिद्ध रहा. लोकांत आत्मविश्वास निर्माण करा!
लोकांत अविश्वास असेल तर त्याचें निराकरण कसें करतां येईल तें पहा!
आपल्याला जी महत्त्वाची उद्दिष्टे लक्षात ठेवावयाची आहेत त्यापैकी
काहीचा मी उल्लेख केला आहे. हीं उद्दिष्टे साध्य करणे हें आमचे ध्येय
आहे. ज्यावेळी तुमच्या जिल्ह्यांतील एखाद्या प्रश्नाचा तुम्ही विचार
करतां किंवा तुम्हाला एखादी शंका असते त्यावेळीं तुम्ही या मूलभूत
तत्त्वाचे चिंतन करा! शंका असेल तेव्हां ' मूलभूत तत्वांचें चिंतन करा '
या सिद्धांतावर माझा विश्वास आहे. जीवनाचे हें चिरंतन तत्त्व आहे.
तुमचा मूलभूत तत्त्वावरील विधवास, निराशा आणि शंका यांचें निराकरण
करील.
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जश-वी राज्यकारभाराची कोटी
यशस्वी राज्यकारभाराची अंतिम कसोटी कोणती असावी? आपण

एखादी कसोटी निश्चित केलेली. बरी! आपण अस्मिता आणि कार्यक्षमता

याविषयी नेहमीच बोलतों. पण या दोन्हीं शह्यांची निश्चित व्याख्या करणे
कठीण आहे. अस्मिता आणि कार्यक्षमता हे तुलनात्मक शह आहेत. त्यांचें
अर्थ देखील स्थलकालपसवे बदलत असतात. पण तरीहि वादातील अशी
एक कसोटी आहे ती म्हणजे आपण लोकांचे कल्याण करतो हें पुरेसे नाहीं
तर लोकांना आपलें भले केलें जात आहे हें वाटणें जरूर आहे, ही होय!
आपल्याला लोकांचे भले करावयाचें आहे आणि त्यासाठीं आपण प्रयत्न

पण करीत आहोत. मला याधिकत्रयी अजिबात शंका नाहीं. तुम्ही करीत
असलेल्या कामेची देखील मला जाणीव आहे. तरीहि लोकांचे समाधान
हीच यशस्वी राज्यकारभाराची अंतिम कसोटी आहे. कदाचित् लोकाचे
समाधान मोरुक्तयाचे माप कोणतें? असा प्रतिप्रश्न कोणी करीलहि. या
प्रश्नाला एकदम उत्तर ३० खरोखरीच कठीण आहे. पण, प्रत्येक जाग
स्वतःपुरते कां होईना पण हें माप शोधून काढू शकतो. उदाहरणार्थ,
कलेक्टर जेव्हां आपल्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर जातात, तेव्हां त्यांना किती
लोक भेटतात आणि तस्तरीसबरी त्यांच्याशीं किती लोक स्पष्टपणे बोलतात
हे मला माहीत नाहीं. पण काही बाबतींत तरी लोक तसें बोलतात हें मला
ठाऊक आहे. मला असें आढळून आलें आहे कीं, दौऱ्यावर असतां बरेच
लोक मला येऊन भेटतात आणि कांहीं गोष्टी सांगतात. मी त्यासंबंधीं
कलेक्टरांना -विचारले तर ते म्हणतात कीं, हे गृहस्थ माझ्याकडे कधींच
आले नाहींत. ते जर माझ्याकडे आले असत तर वस्तुस्थितीची कल्पना
देऊन मी त्यांचें समाधान केलें असतें.

लोक कलेक्टरांकडे जाऊन त्यांच्या तकारीसंबंधीं कां बालेत नाहींत हे
मला माहीत नाहीं. तुम्ही असें ठरविलें आणि तशी कल्पना लोकांना
दिली कीं ते तुम्हाला एका विशिष्ठ ठिकाणी भेटून तुमच्या पुढें त्यांच्या
अडचणी आणि तक्रारी मांडू शकतात तर मला वाटते कीं लोकांच्या
समाधानाचे मोजमाप तुम्हांला करतां येईल. तुमच्या कार्याची परीक्षा
करण्याचा हा एकमेव मार्ग नसला तरी तो महत्त्वाचा मार्ग निश्चित आहे.
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??????????????????राज्यकारभाराची भकलेक्टर हे फार महत्त्वाचे अधिकारी आहेत. मला जर असें कोणी
विचारले कीं राज्यकारभाराच्या यंत्रणेचा कलेक्टर हा कोणता भाग आहे,
तर मी त्याला असें उत्तर देईन कीं, कलेक्टर हा राज्यकारभाराच्या यंत्र-

णेची आस आहे. सबंध राज्याला जर एका विशाल पुरुषाची उपमा दिली
तर आपण त्याचे केवळ डोळे किंवा कानच नाहीं तर दोन्हीं समर्थ असे
बाहू पागआहात. आपण पहावयाचे तें पाहिलेच नाहीं किंवा चुकीचे पाहिले,
ऐकावयाचें तें ऐकलेच नाहीं किंवा चुकीचे ऐकले आणि करावयाचें तें
केलेंच नाही किंवा चुकीच्या मार्गाने केले, तर राज्याचे भवितव्य अंधारून
जाईल. म्हणून मात्री आपणाला अशी विनंती आहे कीं, मी जे आपणाला
सांगितलें तें नीट ध्यानांत ठेवून नव्या राज्याच्या सुदृढ प्रगतीला योग्य असें
वातावरण निर्माण करण्यासाठीं आपण अविरत प्रयत्न करा.

सामान्यतः जनतेशी, विधान सभेच्या सदस्याशी आणि स्थानिक
संस्थांशी कलेक्टरांचे संबंध चांगले आहेत. पण तरीहि लोकांच्या प्रतिनि-
धीशीं कलेक्टर चांगले वागत नाहींत अशा तक्रारी कांहीं कलेक्टरांच्या
बाबतींत माझ्याकडे अजूनहि येतात. एका कलेक्टरांची तर अशी पद्धत
होती कीं, ते घरीं कुणालाच भेटत नसत हेहि मला माहित आहे. ही पद्धत

खरोखरीच चांगली आहे आणि मी तिला प्रोत्साहन पण देईन; पण एका
आमदारांना त्यांची ही पद्धत माहित नसल्याने ते त्यांच्या घरीं त्यांना
भेटावयाला गेले. आमदारांना असें सांगण्यांत आलें कीं त्याना कलेक्टरांना
घरीं भेटता येणार नाहीं. मला वाटतें यापेक्षा चांगल्यारीतीनें हेंच त्यांना
सांगतां आलें असतें. त्या आमदारानी तकारी-या सुरांत ही हकीगत मला
लिहून कळविली. मी त्यांना समजाफ्लिपण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांची
चूकहि त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तरीहि हें उदाहरण मला द्यावेसे
वाटतें. कारण अशा अनेक घटना अरं शकतील आणि कदाचित् त्याबाबत
तकारहि करण्यांत आली नसेल.

कलेक्टरांविरुद्ध लोकांच्या प्रतिनिधीला माझ्याकडे तक्रार करावीशी
वाटते याचाच अर्थ असा कीं अद्याप आपल्याला बरीच सुधारणा करणें
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?????????शक्य आहे. या वाचतींत मला व्युःकले-ज्यिप विशिष्ट नियम घालून द्यावयाचे
नाहींत. आपण स्वत: एखादी पद्धत आपल्यासाठी निश्चित करा मग ती
प्रत्येक व्यक्ती गणिक बदली री हरकत नाहीं. तुम्ही आमदारांना दोन
महिन्यांत जरी एकदा व्यक्तिश : भेटात तरी ते तुमच्या व त्यांच्या दृष्टीनें
सोयीचे होईल. पुष्कळसे आमदार निरनिराळ्या सभासाठी येतात आणि
तुम्हांला असें वाटतें कीं आपण त्यांना मेटल. पण कुठत्-ऱीई सभेतील चर्चा
ही एका विशिष्ट विक्त्रयाररुरती. मर्यादित असते आणि तीत लोकांच्या प्रति-
निधीना त्यांच्या तक्रारी किंवा इतर विचार सांगता येत नाहींत.

लोकाशी संबंध ठेवण्याच्या वाचत अजूनहि सुधारणेला वरीच जागा
आहे असें मला वाटतें. कलेक्टर याबाबतींत स्वतः लक्ष घालीत असून
कत्त्तोशीने प्रयत्न करीत आहेत, हें मला ठाऊक आहे. पण, त्यांच्या हाता-
खालच्या अधिकाऱ्यांच्या वाचतींत मात्र हें म्हणतां येणार नाहीं. मामले-
दारांच्या कार्यालयांत लोकांना वाईट वागणूक मिळते या संबंधीच्या किती-
तरी तक्रारी मजकडे येतात. एक दोन वेळां तर माझ्याकडे राज्याच्या
नव्या आणि जुन्या .विभागातून अशाहि तक्रारी करण्यांत आल्या कीं
लोकांना अनंत्रावयाच्न्ग सोन्यी नसल्याने. चपराशाना त्यांना मामलेदारांच्या
कार्यालयांतून काढून लावले. हे ऐकल्यावर मला खरोखरीच लाज वाटली.
समाजवादी समाजरचना, लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्य यांच्या
गोष्टी आपण बोलत असतांना लोकांना अशी वाईट वागणूक देण्यांत आली
तर ती खरोखरीच अतिशय चिंतेची गोष्ट आहे. म्हणून मला तुम्हांला
असें सांगावेंसें वाटतें कीं ही परिस्थिती सुधारण्याचे मार्ग तुम्ही शोधून
काढा आणि आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना अशी जाणीव द्याबाकी
लोकांना चांगले वागविणे हें त्यांचें तूरतत्:य आहे. कांहीं मामलेदार चांगले
वागतात हें मला ठाऊक आहे. आणि म्हणूनच मी हें विधान सर्वच मामले-
दारांना उद्देशून करीत नाहीं.

तपासणी आणि अचानक दिलेल्या भेटी यासंबंधी मी आतां बोलतों.
तुम्ही जर सामान्य लोकांप्रमागो मामलेदारांच्या कार्यांच्याला भेट देऊन
तेथें कसें कार्य चालले आहे तें पाहिले तर मला तें आवडेल. अशा भेटी-
पासून तुम्हांला आणि सरकारला बरेंच -शिकता येईल. अचानक भेटी देणे
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आणि तपासणी करणें हें सुधारणा घडवून आणण्याचे उत्तम मार्ग आहेत.
कांहीं वेळां चुकांचा माणुसकीच्या दृष्टीने विचार करावा लागतो हें मला
मान्य आहे. तुम्ही अधिकाऱ्यांना शिक्षा करण्याकरिता कार्यालयांना भेटी
द्या असेहि मला म्हणावयाचें नाहीं. तुम्ही अपराध्याला शिक्षाच केली
पाहिजे असें नाहीं. त्यांच्यावर कुणाची तरी नजर आहे असें त्याच्या
ध्यानांत आणून दिलें तरी पुरे. पण एवढेंहि करून तो सुधारला नाहीं तर
मात्र त्याला शिक्षा करा. जरूर असेल तर कडक शिक्षा करा. अपराध
सिद्ध झाले पासतानाहि एकमेकांना वाचविण्याची प्रत्रुत्ति शेवटी आपणा
सर्वानाच घातक ठरेल. कारण .दिरंगाई आणि लांचछचपत यांच्याशी।' -तिचा
संबंध असतो.

पेऊथत्नकेबंधीचे कागद
सचिवालयांत जर दिरंगाई होत असेल तर त्याबद्दलचा दोष घ्यायला

मी तयार आहे. पण माझी कलेक्टरांना अशी विनंती आहे कीं मान्यते--

दारांचे कार्यालय किंवा खेडे पातळीवरची दिरंगाई त्यांनीं दूर करावी.
रेकॉर्ड्यया प्रती भिळविण्यासारख्या अगदीं लोट्या बाबींच्या बावतींत
अजनहि दिरंगाई होते आणि ती. दूर करण्याचा मार्ग अद्यापहि आपल्याला
गवसलेला नाहीं. याशिवाय आणखी अशाच कितीतरी गोष्टी आहेत कीं
ज्यामुळे लोक त्रस्त होतात. परिणामतः आपण जें चांगले केले असतें तें
वाया जातें..

चोपदार, कनिष्ठ कारकून आणि छोटे अधिकारी यांच्या पेन्शनचे
कागद निकालांत काढण्यांत येणारी दिरंगाई ही अशीच एक .चिंतेची बाब
आहे. अकाऊंटंट जनरलनी मला असें दाखवून दिले की, १९४७ पासून
म्हणजे सुमारें १० वर्षांपासून काही पेन्शनची प्रकरणे तशीच अनिर्णित
पडली आहेत.मला नेहमी असें सांगण्यांत येत असें कीं, या दिरंगाईचा दोष
सर्वस्वी अकाऊंटंट जनरलच्या कार्यालयावर आहे. म्हणून मी त्यांच्याशी
चर्चा केली आणि त्यांनी। मला असें पटवून दिलें की याबाबतीतील दोष
सर्वस्वी त्यांच्या कार्यालयाचा नाहीं. यांत कांहीं गोष्टी अशा असतात कीं
त्या आपल्याला देखील कराव्या लागतात. कदाचित पेन्शनचे कागद हाता-
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ळण्यासाठी योग्य प्रशिक्षित नोकरवर्ग कलेक्टरांच्याकार्यालयांत मत्सेला-नींचा

तेथील नोकरवर्गाला उद्यावर काम ढकलण्याची सवय असेल. हेहि खरे
आहे कीं, कांहीं तातडीने लक्ष देण्यासारखे कागद कार्यालयांत येतात,
आणखीहि कांहीं कामाकडे तांतडीनें लक्ष द्यार्णै लागतें. आणि या साऱ्या
घाईगर्दीत पेन्शनचे कागद तच पडून राहतात. पण ते तसेच वर्षानुवर्षे

पडून राहिल्याने ज्यांनीं जन्मभर नोकरी केली त्यांच्यावर अन्याय होतो.
एक वर्ष होऊन गेल्यावरहि त्यांची पेन्शन मंजूर झाली नाहीं तर रेवाची
त्यांना खंत कां वाटूं नये? आणि त्याला आपागसर्वजण जबाबदार आहोत
म्हणून माझी आपणाला अशी विनंती आहे कीं या छोट्या गोष्टी ध्यानांत
ठेवून परत त्यांचा तपास करा आणि कांहीं पेन्शनचे कागद तसेच पडले
असतील तर त्याबाबतींत काय करणें शक्य आहे आणि अडचणी असल्यास
त्या कशा सोडवित्य येतील तें शोधून काढा.

लांचछचपत आणि दिरंगाई नष्ट करण्यास ज्यावेळी मी आपणाला
सांगतो त्यावेळीं जिल्ह्याच्या कारमारातीत्ठ अडचणी मला जाणवत नाहींत
असें नाहीं. जिल्ह्याच्या कारभारांत सर्वस्पर्शी बदल करूनाची वेळ आली
आहे असें मला वाटतें. नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि परिस्थिती
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बदली आहे कीं जिल्ह्याच्या कारभार यंत्र-

णेला त्या दृष्टीने जिल्हा व तालुका पातळीवर कार्यप्रवण करणें आवश्यक
आहे. इतरहि राज्यांत या प्रश्नावर विचार चालू आहे. उद्भवलेले नवे
प्रश्न व निर्माण झालेली नवी कामे उत्तमरीतीनें पार पाडता येतील असा
बदल शोधण्याचा आम्ही सुद्धा प्रयत्न करीत आहोत; मी याचा येथें
मुद्दामच उकेरव करीत आहे. कारण तुमच्या अडचणी सरकारला समजणे
जरूर आहे. 'अमूक करा आणि अमूक करू नका' असें नुसते सांगितल्यानें
अडचणी सुटणार नाहींत. आपल्याला जर निश्चित फळ हवें. असेल तर
त्याकरितां तुमच्या अडचणी बरोबर समजून घेणे आवश्यक आहे.

अमात्य कार्यातील अधिकावी-अहकारी
मी आपल्याला आपणापुढील महार कार्यातील माझें सहकारी समजतो

एखादा वरिष्ठ आहे किंवा एखादा कनिष्ठ आहे, एक मुख्यमंत्री आहे तर
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---------दुसरा मंत्री आणि तिसरा उपमंत्री आहे असा प्रश्न नाहीं. मला तशी तुलना
ध्यानांत ठेवून बोलावयाचें पण नाहीं. आपण सर्व समान आहोंत याची
आपणाला जाणीव झाली पाहिजे. आपल्याला कांहीं तरी महत्त्वाचें साधा-
वयाचे आहे. गेल्या १२ एप्रिलला मुख्यमंत्री या नात्याने मी लोकांना एक
आश्वासन दिलें होतें त्याची मी पुनरुक्ति करतो. मी त्यांना असें आश्वासन
दिलें होतें कीं, .निःपक्ष आणि कार्यक्षम राज्यकारभार निर्माण करण्यासाठीं
कुठलाहि प्रयत्न शिल्लक ठेवला जाणार नाहीं. मी त्यांना हें आश्वासन दिलें
यावेळीं आपण सर्व माझ्या नजरेसमोर होता. राज्याच्या नोकरवर्गाबद्दल
मला पूर्ण विश्वास आहे. राज्यकारभाराची उब परंपरा, रीतिरिवाज,
अस्मिता आणि कार्यक्षमता ही माझें आश्वासने विफल होऊं देणार नाहींत
अशी माझी खात्री आहे.

उच्च परंपरा ही जशी अभिमानाची तशीच जबाबदारीची बाब असते.
त्या उन्ह जबाबदारीची तुम्हाला जाणीव असल्यामुळें लुक्यही,मी आणि आपण
सर्वजण लोकाच्या सेवेचे आपलें ध्येय गांठू शकू अशी मला ग्हानी आहे.

९ - ५७ चे कलेक्टर परिषदेंतीक्ये भाषण)

''सरकारी अधिकारी हे जनचे सेवतेकआहेत; पण ते सरकारला जबाब-
दार आहेत, जनतेला नाहींत. अधिकाऱ्यांना जनतेची जो सेवा करायची ती
अधिकारावर असलेल्या सरकारच्या कार्यक्रमामार्फत करावयाची असते.''



४

कल्याणकारी
राज्यात
पाालसदल

पोलिस दलानें आपल्या स्वतःलाच प्रश्न विचारावा कीं
आपण काय केलें आणि जनतेच्या मनांत आपणाविषयीं
विश्चास उत्पन्न होण्याइतके यश आपण मिळविले आहे
काय? तुमच्या वागणुकीने जनतेला असे वाटले पाहिजे कीं
पोलिस दल हे आपले रक्षणकर्ते आहे. नडी अडचणींच्या
वेळीं आपण त्या दलाकडे वळले पाहिजे...

४य'। प्रसंगाला आपणा सर्वांना ( पोलिस अधिकारी) भेटण्यांत मला
आनंद होत आहे. आपणापैकी एकेकास मी पूर्वी भेटलो आहे परंतु सर्व

अधिकाऱ्यांना सामुदायिकरितीनें भेटण्याचा हा प्रसंग विशेष महत्त्वाचा
आहे. माझ्यासमोर मी आज तरूण, हुशार अधिकारी जमा झालेले पहात
आहे. ते आपले प्रश्न आणि कामांतील अनुभव याची आपापसांत चर्चा
करीत आहेत. आपले मुद्दे एकमेकांस सांगत आहेत आणि त्यांतून असे
निष्कर्ष ते शोधणार आहेत कीं, चेर्याचा उपयोग त्यांना आपल्या पुढच्या
कायात होणार आहे.. खरोखर विचाराल तर मी अशा संधीची वाटच
पहात होतो.. सर्वांना एकदम सामुदायिकरीतीनें माझें मन एकदा खुले
कराये असें मला वाटत होते.
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आपण सर्व जाणता कीं, एका मोठ्या कायीत आपण सर्वजण गुंतलो
आहोत. एका तऱ्हेने खांद्याला खांदा लावून काम करणारे आपण सहकारी
आहोत. निरनिराळ्या पातळीवरची जबाबदारी आपणाला वाटून म्याव-
याची आहे, आपणाला एकाच समान-ध्येयाकडे जावयाचे असून एकाच
समान कार्यक्रमांत आपले हात गुंतले आहेत. आणि म्हणून मी मोकळ्या
मनाने बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. काही थोड्या जणांना हें कदाचित्
आवडणार नाहीं; त्यांनीं मला क्षमा करावी. त्यांनीं लक्षांत घ्यावे कीं, मी
कोणा व्यक्तींवर टीकास्त्र उगारलेले नाहीं तर आपल्या पुढच्या कार्यीकडे
माझी नजर आहे. त्यासाठीं सरकारसह आपणा सवार्चत्रोबत माझे विचार
मोकळेपणाने मी मांडणार आहे. आपल्या कार्यात संपूर्ण यशस्वी झाल्याचा
दावा आपण आज मांडू शकत नाहीं. या बाबतींत केवळ अधिकारीच
सदैव जबाबदार असतात असे नाहीं. आपल्या अपयशाला कांहीं वेळां
समोरच्या प्रश्नाचें स्वरूप नीट आकलन न झाल्याचे कारण होते तर कांहीं
आपल्या धोरणांत कोठे तरी अपूर्णता राक्षएईंई गेलेली असते. स्वाभाविक-
पणेच आपण अगदीं मोकळेपणाने बोलून आपापली मने जाणून घेतल्या-
शिवाय आपणाला जें काम करावयाचें आहे तें करणें अशक्य होईल.
आपण सर्वजण असे कचितूच एकत्र येतो. आणि कधीं जमलोच तर घाई-
नाईत असतो.. एखाद्याप्रसंगीं आजच्याप्रमागो जेव्हां खास चर्चेसाठीच सर्व-
जाग जमू तेव्हां परस्परांशी विचारविनिमय करता येतो. विचारपूर्वक आणि
योजनापूर्वक आरूयाप्रश्नाचा .विचार करता येतो. यादृष्टीने आजची सभा
तुम्हा सर्वाना आणि सरकारलाहि उपयुक्त ठरेल. सरकारला तुमचे सागू-
हिक मन कळेल. तुमच्या विचारांना योग्य मार्गाने बाहेर पडण्याची आज
संधीच मिळणार आहे.

राज्यामध्यें पोलिसांचे म्हणून जें काम अहे त्याच्या तपशिलांतशिरण्या-
पूर्वी साधारणपणे माझी मते मी प्रथम मांडतो. स्वातंत्र्यापूर्वी पोलि-
साना जें काम करावे लागले ते आणि आजच्या परिस्थितींत जें काम
त्यांना करावयाचे आहे त्यांत मोठे अंतर आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या
बाबतींत मी फारसा तपशिलात शिरत नाहीं. कारण आपण सर्वजण ती
परिस्थिती जाणतो. आपले पोलिस दल हें आतां केवळ शातता,सुव्यवस्थेचे
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रक्षक दल सांळेक-जहा. जेव्हां.. आप. कल्याणकारी राव्याची गोष्ट

करतो तेव्हां आपल्या प्रत्येक शाखेचे स्वरूप कल्याणकारी असले पाहिजे.
खरोखर पहाता पोलिस अधिकारी अधिक कार्यक्षम बनून सरकारला
कल्याणकारी राज्य निर्मितींत मदत करूं शकतील आणि तेच आपण बनावे
अशी आमची अपेक्षा आहे.

तुमच्या यशाची कसोटी- काय? लोकशाही जमान्यात जनतेचे समाधान
हीच राज्ययंत्रणेची कसोटी आहे. लोकांच्या समाधानी उद्गारांना सर्वीत
जास्त मोल आहे. जनतेचे समाधान ही चीज मोठी विशाल आहे. तिच्या
सर्यादेची व्याख्या करणें सोपे नाहीं. पोलिस खात्याच्या यशाची कसोटी
अधिक मोजक्यान्नरतीने मांडता येईल; आणि ती म्हणजे जनतेचा विश्वास
आपण किती मिळवू शकता ही आहे. मला असें वाटते कीं, पोलिस हा
दुर्बलांचा स्नेही आणि दलितांचा सहाटयकर्ता होणे हे त्याचे कर्तव्य आहे.
वरिष्ट जागावरच्या अधिकाऱ्याबरोबर मला वरचेवर काम करावे लागते.
इथल्या बहुतेक सर्वांना मी ओळखतो. निरनिराळ्या श्रेणीचे अनेक
अधिकारी असे' आहेत कीं ज्याचा सरकारला अभिमान वाटावा; असा
अधिकारी वर्ग आहे कीं ज्याच्याबद्दल मला स्वतःला मोठा अभिमान
वाटतो; असें असतांना मी जें मोकळेपागाने बोलतो ते स्वाभाविकच सर्व-

साधारण स्वरूपाचे असते..

गेल्या वर्षी आपणाला जें काम करावे लागलें तैं फार कठिण काम
होते हे मी जाणतो. आपले राज्य कठिण काळांतून जात आहे. जनता
अस्वस्थ- मनःस्थितीत आहे. ही नव्या राज्याची- घडण केवळ जनतेच्या
कल्याणासाठीच आहे आणि त्यांनी ती मान्य करावी हे जनतेला आपणाला
पटवून द्याव्याचे' आहे. नुसत्या चर्चे, वादविवादानं त्यांची समजूत
पटणार नाहीं. त्यांना मनाला असें पटले पाहिजे कीं, जें केलें आहे तें
त्यांच्या हिताचे आहे. आपणाला तसे वातावरण निर्माण करावयाचे आहें.
आपण प्रत्येक जाग आपल्या मनाला हा प्रश्न विचारू या. गेल्या दहा
वर्षांकडे मागे वळून पहाताना आपणाला आढळेल कीं, आपण खात्रीने
प्रगती केलेली आहें. कल्याणकारी राध्याच्या यंत्रणेची पायाभरणी आपण
केलेली आहे. पण आपण त्याच वेगाने पुढें जात आहोत का? हा खरा
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महत्त्वाचा प्रश्न असून त्याचें द ९:rं'बाबुः.एऊाआहकभ्यतइrलपध्यर्धईकाऱ्या-
पुरते मी असें म्हणेन कीं, ज्याची -ळकपाची. वरिष्ठ-
श्रेणीच्या या अधिकाऱ्यांची कसोटी आणखी कोणीतरी लावावी हे मला
बरे वाटत नाही आपले आपणच आत्म-परीक्षण करावे आणि आपल्या
कामाच्या आठवड्यानंतर, महिन्यानंतर किंवा वर्षानंतर तुम्ही तुम्हालाच
प्रश्न विचारावा कीं आपण काय केले आणि जनतेच्या मनांत आपणा-
विषयीं विश्वास उत्पन्न होण्याइतके यश आपण मिळविले आहे काय? जर
या प्रश्नाचें उत्तर आपल्या मनाने होकारार्थी दिलें तर तुम्ही तुमचे कर्तव्य

बजावले असें होईल. जर या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याच मनाने नकारार्थी
दिले तर तुम्ही तुमच्या प्रयत्नांचीअधिक शिकस्त केली पाहिजे आणि
अधिक कार्यश्रम बनले पाहिजे हा रेपाचा अर्थ होईल.

आपण जे ऐक्य घडवून आणीत आहोत ते केवळ व्यावहारिक नाहीं.
सर्वाचे भावनात्मक ऐक्य आपणाला घडवून आणावयाचें आहे. आपण असे
ओळखलें पाहिजे कीं, या नव्या राज्यांत आलेल्या प्रत्येक विभागास कांहीं
सक्रीय वाटा उचलावयाचा आहे. तसें झालें तरच सर्वांना सुखदायक वाता-
वरण निर्माणहोणार आहे. कॉन्स्टेबक्स, हेड-कॉन्स्टेबत्स आणि सर-व्यस्पेक्टर्स
याचेमध्ये ही भावना निर्माण करण्याचेकाय' तुम्हा अधिकाऱ्यांनाकरावयाचें
आहे. कॉन्स्टेबलपुरता हा प्रश्नच येणार नाही कारण ते आपापल्या मूळ
जिल्ह्यांतच रहाणार आहेत. त्यांच्या बदल्या होणार नाहींत. परंतु सर-
इन्स्पेक्टर्स लोकांत आपणाला हा .विश्वास निर्माण करावयाचा आहे. वरच्या
श्रेणीवर असलेल्या तुम्हा अधिकाऱ्याबद्दल मला फारशी तक्रार कराव्याची
नाहीं. पण त्या खालच्या श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांबद्दल मला बरीच तक्रारीस
जागा .दिसते.

परंतु जेव्हां खालच्या श्रेणीच्या अधिकारी वर्गाबद्दल मी तक्रार आहे
म्हणतो. तेव्हां ती तक्रार खरें पहाता तुमच्याविरुद्धच येते. कारण तुमच्या
वर्गानेंच त्यांना नेतृत्व द्यावयाचे आहे. तुम्ही म्हणजे पोलिस राज्याच्या
पोलिस संघटनेचे आघाडीवरचे पुढारी आहात आणि तुमच्या कामांत
तुम्ही कमी पडता कामा नये. जर एखाद्या सैन्याला मात्रार घ्यावी लागली
तर त्या अपयशाचा धनी तिचा सेनानायक ठरतो. जर मुंबई राज्यांत
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??Irं?IrंIrंIrं?ईं?------.--------------माघार झाली तर मी विधिमंडळांत असे म्हणू शकणार नाहीं कीं पोलिस
खात्याने मला अपयश दिलें. मला म्हणावे लागेल कीं मी अयशस्वी झालो.
म्हणून या प्रश्नाकडे तुम्ही या नेतृत्वाच्या नजरेने पाहिले पाहिजे. केवळ
तुम्ही स्वतःचे काम व्यवस्थित कराव्याने कार्यभाग होणार नाहीं तर तुमच्या
हाताखालचे लोकहि चांगले वागतात आणि लोकांचे कल्याण साधतात हे
पहाण्याचे काम तुमचे आहे. तुम्हा सर्वांच्या वागणुकीने जनतेंत असा एक
विश्वास निर्माण झाला पाहिजे कीं पोलिस दलाकडे त्यांनीं आपले रक्षणकर्ते
म्हणून पाहिले पाहिजे, त्या दलाकडे मदतीसाठी वळले पाहिजे.

आपण सर्व अधिकारी वर्ग आपल्या हाताखालच्या पोलिस ठाण्यास-
अकल्पित भेट देऊन तपासणी करतां कीं नाही मला माहीत नाहीं. मला
स्वतःला पोलिस ठाण्यास भेट देण्याची इच्छा होते. एकदोन वेळीं मी
मराठवाड्यांतील पोलिस ठाण्याला डी. आर. जी. ना बरोबर घेऊन भेट
दिली. ते पोलिस स्टेशन म्हणजे मराठवाड्यांतीलच नव्हे तर साऱ्या राज्या-
तील एन्ड नमुना होता. इस्पेक्टर जनरलनी आपल्या भाषणांत म्हटल्या-
प्रमाणें पोलिस ठाण्याचा अधिकारी हा हॉस्पिटलमधील डॉक्टरसारखा
असला पाहिजे. त्याच्याकडेकोणी तक्रार घेऊन गेला तर डॉक्टरकडे येणाऱ्या
रुग्णासारखी त्याची विचारपूस केली पाहिजे. त्याची तक्रार समजून घेण्यास
मदत होईल असे प्रश्न विचारले पाहिजेत. मला वाटते असें अजून धडत
नाहीं. हैं आपले हेतू साध्य होण्यासाठीं कोणते मार्ग व व्यवस्था करावी
त्याचा शोध केला पाहिजे. आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यामध्यें हें वाता-
वरण निर्माण केल्याशिवाय जनतेचे समाधान होणार नाहीं. मला हें कळतें.
कीं ही गोष्ट मी सहज बोलून गेलो ती प्रत्यक्षांत आणण्यास प्रयत्नांची गरज
आहे. पण मी नुसती. आपल्या कार्यांची दिशा आणि मार्गांचा उल्लेख
करीत आहे. त्या मार्गावरून शेवटीं यशाकडे जावयाचें आहे.

मी तुम्हांला स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे कीं लोक बऱ्याच -द्येळा पोलिस
अधिकाऱ्याविरुद्ध वैयक्तिक तक्रारी करतात. ते सांगतात अमूक अधिकारी
बरा आहे. अमुक वाईट आहे. अशी बोलणी नेहमी चालतात. या तक्रा-

रीची. मला फारशी काळजी वाटत नाहीं. परंतु संपूर्ण पोलिस खात्या-
बद्दलच लोक बरे बोलेनासे होतात तेव्हा वाईट वाटते. आपले नागरिक
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कृतप्त आहेत का? कां ते अप्रामाणिक आहेत? जर लोक चांगले आहेत
तर आपल्या दलाबद्दल बरें का बोलत नाहींत? एखादी व्यक्ति कृतघ्न
असं शकेल. दुसरी एखादी व्यक्ति त्याची री ओढेल. तिसरा त्यांना साथ
देईल. असेहि होईल कीं एखादा गट असा J:तटनपागाने वागेल असें समजू
या पण असें आपण कसें म्हणू शकू कीं सारा समाज कृतप्त बनला आहे ।

तुम्ही विचार कराल तर आढळेल कीं जनता कृतज्ञ आणि सत्य प्रियच
असते. त्यांचे मत सदैव बरोबर ठरते. मलातरी हा विश्वास आहे. एखादी
व्यक्ती चुका करील. एखादा पुढारी चुकेल. एखादा गट चुकीच्या मार्गाने
जाईल. पण सर्व समाज कधीहि चुका कैरीत नाहीं. जर समाज असें
म्हणतो कीं, पोलिसदलात काहीतरी चुकलेले आहे तर आपण शोधून पाहूं
या. मी हे आत्मशोधनाचें काम नुमच्यावरच सोपवित आहे. पोलिशी
कामातला मी कांहीं तज्ञ नाहीं.

आपल्या दलात आतां डी. आय. जी. हुन्यावरचे खूप लोक आहेत.
त्यांनीं आतां आपल्या पोलिसदलाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी घेतली पाहिजे.
पोलिस दलातील इतर व्यक्तींना साह्य देऊन मार्गदर्शन करण्याचें काम या
डी. आय. जी. पदावरच्या अधिकाऱ्यांचे आहे. पूर्वी आपलें विभाग फार
मोठे होते. आतां सुटसुटीत लहान विभाग केलेले आहेत. प्रत्येक डी. आय.
जी. कडे साधारण आठ जिल्हे येतात. या .विभागांत जें घडेल त्या जिल्हा-
तील जिल्हा सुपरिटेन्डेण्टलाच मी त्याबद्दल जबाबदार समजेन असें नव्हे तर
त्या विभागाच्या डी. आयजी. वरहि ती जबाबदारी आहे असें मीमानतो.
डी. एस. पी. हे आपल्या जिल्ह्यात काय घडते. त्याला प्रत्यक्ष जबाबदार
आहेत हें खरें पण त्याचबरोबर डी. आय. जी.. ज्या त्रयस्थ दूरस्थ नजरेने
एखाद्या घटनेकडे पाहूं शकतील तसें डी. एस. पी. करू शकणार नाहीं.
म्हणून मी डी. आय. जी. पदावरच्या अधिकाऱ्यांना विनंतीपूर्वक सांगेन
कीं त्यांनीं डी. एस. पी. ना योग्य अंतरावर राहून प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होऊं
न देता कामांत मार्गदर्शन करावे. डी. आर, जी. ची बुद्धीमत्ता, अनुभव,
शिक्षण याचा उपयोग डी. एस. पी. ना झाला पाहिजे. ही माझी सर्व-

साधारण कल्पना आपणापुढे ठेवली आहे. त्या दृष्टीने आपण पुढें पहा.
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?----------?------दगा दंगलीच्या वेळीं दंगेखोरांशी कसें वागावे याबद्दलहि मला थोडसे
बोलावयाचे आहे. गेल्या कांहीं .दिवसांत बऱ्याच वेळीं मी याबाबत माझी
मते बोललो आहे. विधिमंडळांत केलेल्या माड्या भाषणांची प्रत प्रसिद्धी
खात्यातर्फे) तुमच्याकडे आली असेल असें मी समजतो. बदलत्या कालानुसार
या दंगलीसारख्या प्रसंगीं आपली वागणूक आणि धोरण कसें असावें त्याचा
खुलासा त्या भाषणात आहे. विशेष गोष्टीवर कसा भर द्यावा तेहि मी
बोलो आहे. तुम्हांस माहित आहें कीं योग्य कारणाकरिता निदर्शन करणें'
किंवा प्रसंगीं संपावर जाणेचा हक घटनेनेच नागरिकांना दिलेला आहे -

त्यामुळें सरकार कोणत्याहि पक्षाचे असे आणि त्या सरकारचे धोरण
काहीतद असो पण यासारख्या अवघड परिस्थितीला तोंड देण्याचा प्रसंग:
पोलिस दावर येणारच आहे. मला एवढेच नमूद करावयाचें आहे कीं
विविध प्रकारच्या समुदायाला तोंड देतांना आपण हत्याराला हात घालता
कामा नये. याचा अर्थ मी तुम्हांला शक्तिहीन करू इच्छितो. असा बिलकूल
माम् नका. जर तुम्ही दुर्बल बनला तर त्याचा अर्थ मी बलहीन झालो
असा होईल. तसा माझा ऊदेशचिच्च नाहीं. परंतु उठल्याबसल्या हत्यारावर
विसंबण्याची करी सोडली पाहिजे हें माझें सांगणे आहे.

गोळीबारात्राबत एका अनुभवी अधिकल्यानें असें मत .दिलें आहे कीं
जेव्हा जेव्हां गोळीबार केला तेव्हां शेकडा नव्वद प्रसंगाला गोळीबाराचा
हुकूम कमकुवत मनाच्या अधिकाऱ्याकडून प्रथम .दिला गेला असें आढळतें.
तसेंच त्या थ्रीच्या लोकांकडूनच प्रथम गोळी झाडली जाते हें सर्वसाधारण
गणित आहे. पा।।. सर्व परिस्थिती पहाता असा निष्कर्ष काढावा लागतो
यांत शंका नाहीं. जास्त दमदार माणूस सहजासहजी हत्याराला हात घालत
नाहीं. आणि म्हणून अवघड प्रसंगीं आपण व्यवस्थेची सूर्वे योग्य मानगसा-
चेच हातीं देतो कीं नाहीं १ पहाण्याचे काम तुमच्यावर आहे. जर अशी
माणसे तयार झालेली नसतील तर ती तयार केली पाहिजेत. सर्वांत प्रथम

या गोष्टीकडे लक्ष दिलें पाहिजे. त्तरकारला कांहीं जादा खर्च येणार
असला तरी आपण तो करू. आपण स्वतःची खात्री करून घेऊं या कीं
कठिण काळांत कसोटीला उतरतील असे लोक आपल्या दलात आहेत
आणि ते कसल्याहि परिस्थितीला तोंड देतील. गेल्या कांहीं दिवसांत मुंबई,
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-पुणें व इतरत्र जें शिक्षणाचे वर्ग घेतले ते या दृष्टी अर्थातच उपयुक्त
ठरले. बदलत्या परिस्थितींत आपण फरफटत न जाता पुढें काय घडणार .हे
ओळखून त्या भविष्याला तोंड देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

गेल्या कांहीं दिवसांत चॅप्टर केसेसची संख्या सर्व जिल्ह्यांत फार
वाढली आहे अशी मी टीका ऐकली. एस्टीमेट कमिटीचा अहवालआपण
सर्वानी एकदा पहावा. पोलिसदलाबद्दल काय बोलले जातें हें आपणा
सर्वांना कळले पाहिजे. पोलिस क्टच्या कांहीं कलमांचा उपयोग कायदा
व व्यवस्था राखण्यासाठी करण्याऐवजी इतर हेतूनें केला जातो अशी
टीका ऐकू येते. हे म्हणणें कितिसे सत्वासत्य आहे ते आपणच पहावे
एका जिल्ह्यांत माझ्या माहिलप्रमाणे ९०० चॅप्टर केसेस भरल्या गेल्या
आणि त्यापैकी ७०-८० केसेसच कोर्टात टिकल्या. पोलिस खात्याविरुद्ध
यदा फार मोठा -निवाडा आहे, असें दिसेल. कांहीं अधिकाऱ्यांची माझ्या
दौऱ्यांत मी गाठ घेतली. एका खेडांत दोन फळ्या होत्या; तेथील
वस्तुस्थितीची मी माहिती घेतली. कोणाहि माणसास त्या ठिकाणच्या
कोणत्या गटाचे चुकले आहे हें सहज कळून आलें असते. परंतु तेथील
अधिकाऱ्यांनीं तटस्थ प्रेक्षकांचीच भूमिका घेतल्याचे आढळले. कदाचित
त्याला वाटले असेल कीं दोन्ही पक्षाविरुद्ध कारवाई सुरू करून आपण
बाजूला सरावे.

अशी भुमिका आपण घेऊं शकता पण ती बरोबर ठरणार नाहीं. एक
तदेने आपल्या जबाबदारीला बगल देण्याचा हा प्रकार आहे. तसें न
करता प्राप्त परिस्थितीची जिस्मेदारी स्वीकारली पाहिजे. अपिले कर्तव्य

बजावत असताना कांहीं चुका होऊं शकतील पण जर त्या चुका योग्य
हेतूच्या मार्गात घडलेल्या असल्या तर क्षम्य ठरतील. जर चुका होण्याचा
संभव टळावा म्हणून परिस्थितीची जबाबदारीच घ्यावयाची नाहीं असें
आपाग ठरविलें तर पोलिस दलाचे सदस्य या नात्याने मोठ्यांत मोठा
गुन्हाच आपण केला असें होईल. जबाबदारीची वेळ आली तर तिलाताडे
द्या. योग्य मार्गाने जात असतांना कांहीं चुका झाल्या तरीहि तुमच्ये वरिष्ठ

अधिकारी व सरकार तुमच्या पाठीशी उभे राहील.
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?????????कोटीलाल स्कटले-सुटका
कोर्टात पाठविल्या जाणाऱ्या फौजदारी खटल्यांत आरोपी दोषमुक्त

ठरल्याची संख्या फार मोठी आहे. आपलें सर्वांचे लक्ष या गोष्टीकडे मी
मुद्दाम वेधू इच्छितो. प्रामुख्यानें डी. आर, जी. मंडळींनी याबाबतींत
लक्ष घालून या खटले सुटण्याच्या परिस्थितीस कसा आळा घालता येईल
याबाबत सरकारला त्यांचा सल्ला द्यावा. कोर्टात खटले भरल्यानंतर
इतक्या मोठ्या संख्येने आरोप नाशाबित होतो याचा अर्थ आपल्या
चौकशी पद्धतींत काहीतरी मोठा मूलग्राही दोष आहे असे मला वाटतें.
या, चुका कोणत्या त्या शोधून नाहीशा केल्याशिवाय कारभार सुधारणार
नाहीं. अशा तऱ्हेने कोर्टात खटले सुटण्याने आपणाला दोन्ही बाजूनी
दोषाचे- वाटेकरी व्हावें लागतें. न्यायाधीश आणि जनता दोघांचाही
ठपका मिळतो. आपण जर योग्यरीतीने गुन्हे सिद्ध करूं शकलो नाहीं तर
कायदा अंमलबजावणीत आपण दुर्बल ठरलो असाच त्याचा अर्थ होईल.
आपल्या पोलिस दलाने चुकीच्या लोकांवर खटले भरले किंवा खऱ्या
गुन्हेगारांना पकडले पण खटला चुकीच्या मार्गाने चालविला तर पोलिसच
गुन्हेगार ठरतात. असा आक्षेप पोलिसांवर येता कामा नये. जर सदहेतूने
ते' प्रयत्न करतील तर यशाचा संभव वाढलाच पाहिजे. या परिस्थितीची
आपण गंभीरपणे दखल घेतली पाहिजे. सरकारहि या बाबतींत काय करतां
येईल याचा विचार करीत आहे. सुटलेल्या केसेसबाबत पुन्हा छाननी करावी
कीं काय असा एक विचारआहे. एवढेच पुरेसे होईल असें मला वाटत
नाहीं. खटला सुटल्यानंतर कोणीतरी तिसऱ्याने येऊन खटला कसा सुटला
नसता., हें तुम्हाला शिकवावे हेंच मला पटत नाहीं.

दुसरी एक गोष्ट माझ्या नजरेस आली ती ही कीं जेव्हां जेव्हां गुन्हे-
गारी संबंधी विचारणा तुम्हाकडे होते तेव्हां गेल्या दहापांच वर्षांचे आकडे
व या वर्णांचे आकडे असे तुलनात्मक तक्ते तुम्ही देता. असें एखादे वर्ष

तुलनेसाठी घेणे मला योग्य वाटत नाही. केवळ आकडे शास्त्रज्ञासाठी ही
तुलना ठीक असेल पण आपणासाठी ज्या आकड्याची तुलना करावीशी
वाटेल असें वर्ष अजून सांपडलेले नाहीं. तसें किमान गुन्हेगारीचे उत्तम वर्ष
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अजून यावयाचे आहे. ' बिनगुन्हेगारीचे ' वर्ष केव्हा येईल त्याकडे मी
आशेने पहात आहे. सरकार वरिल प्रकारच्या आकडेवारीला आतां मान्यता
देणार नाहीं. जिव्यांत सर्वत्र शांतता आहे हें दिसण्यासाठी जीवित वित्त

विषयक गुन्हांची संख्याच कमी झाली पाहिजे. अजूनहि ग्रामीण भागांत
जनतेला असुरक्षितता वाटत असते.

नुकतीच सरकारविरुद्ध मला रास्त टीका ऐकावयासमिळाली. असेंब्ली-
मध्ये आलेल्या एका तहकुबी सूचनेवरच्या चर्चेचा अहवाल तुम्हा सर्वीकडे
पाठविण्यास मी गृहखात्याच्या चिटणिसांना सांगणार आहे. त्या चर्चेत
काय बोलले गेलें हें सर्व तुम्हाला कळावे अशी माझी इच्छा आहे. मरा-
ठवाड्यांतील एका खेड्यांत सवार्ग हिंदूचा एक जमाव महारवस्तीत गेला
आणि त्यांनीं त्या महार लोकांच्या झोपड्या जाळून त्यांना बेदम मारहाण
केली. आपण स्वतंत्र भारत आणि समाजवादी समाजरचनेच्या गोष्टी

उचस्वरांत बोलत असतांना या विसाव्या शतकांत अशा गोष्टीं घडल्या.
मला माझी स्वतःची आणि या राज्यांतल्या या परिस्थितीची खरोखर
लाज वाटली. मला तुम्हा सर्वांना विनंती करावयाची आहे की या असल्या
घटनेकडे तुम्ही काळजीपूर्वक लक्ष द्या.

पददलित म्हटल्या जाणाऱ्या हरिजनाना आपण सर्व तऱ्हेची मदत दिली
पाहिजेअशा घटनेची व्यवस्था स्थानिक अधिकाऱ्याकडे सोपवून भागणार
नाही कारण त्याचे हात अनेक कामांत अगोदरच गुंतलेले असतात. हाता-
तल्या केसेसचा छडा लावण्यासाठी त्याला अनेकांना भेटावे लागते. कांहीं-
जाग त्याचे नेहमीचे टेहळ्ये' असतात. अशा लोकांच्याकोंडत्ययात तो अधि-
कारी गवसला म्हणजे गावातील जमात प्रमुखांकडून त्याच्यावर नाना
तऱ्हेचे बजनआणलें जातेसाहजिकच दलितांची दुःखे तशीच राहून जातात.
ही गोष्ट मला पसंत पडणार नाहीं; अशा घटनांची वार्ता कानी आली कीं
नुसता अहवाल मागवून थांबू नका. स्वतः वैयक्तिकरितीने तपास करून
सत्य शोधून काढा. आपण लोकांत अशी जाणीव निर्माण केली पाहिजे कीं
चुकीच्या गोष्टी शासनाशिवाय सुटणार नाहींत. आपण लोकशाही जमान्यांत
रहात आहोत: मतामतांचें अंतर कितीहि असो, पण समाजांतल्या कोठ-
ल्याहि वर्गाला कोणी दहशत दाखविता कामा नये. हरिजनांना असा
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विश्वास वाटला पाहिजे कीं आपली छळणूक होणार नाहीं. मी मुद्दाम
या गोष्टीचा उल्लेख केला कारण मला या गोष्टीची वाचे अतिशय तीव्रतेने
वाटते. अशा प्रसंगी जरूरी वाटेल तेव्हां जिल्हा अधिकाऱ्यांना सांगून सर्व

पक्षीय शांता कमेटबाची स्थापना करावी.
आपण लोकशाहीचे सेवक आहोंत. तुम्ही अधिकारी प्रत्यक्ष राजका-

रागांत भाग घेत नाहीं हें खरे; पण राजकीय पक्षांत असो किंवा सहकारी
नौकरीत असो प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे की त्याने देशाच्या विकास-
कार्यात आपला भाग उचलावा. लोकशाही वृत्ती आणि संकेत यांची
जोपासना करण्याचें काम सर्वाचे आहे. आपल्या समाजांत फार पूर्वींपासून
या जात व वंशाच्या भेदाने धुमाकूळ घातलेला आहे. या दुष्टचक्रातून
लोकांनी वाहे र पडले पाहिजे. प्रस्तुत परिस्थितींत तुम्ही मंडळी खूप मोठे.
जनसेवेचे कोम करूं शकाल असें मत्त वाटतें.

लाचलुचमतोच उच्चालन
आणखी एका किस्यावर मला बोलावयाचे आहे. तो विषय म्हणजे

लाचलुचपतीचा आहे. पोलिस खात्यांत मोहाचे क्षण कार येतात. इतर
खात्यांत मुग्त्रद्वयापेटकहि मोठ्या त्यचलुचपतीची ओढ .निर्माण होत असेल
आणि तशी संधीहि येत असेल हें खरे पण पोलिस खात्याच्या कामांत
प्रत्येक पाऊलागणीक संधी उभी राहून बोलावीत असते. तुम्ही दूर कसे
पळाल? तुम्हाला माहीत ओह कीं पूर्वी मी स्वतःच एक राजकीय चळ-
वळ्या होतो. पोलिस लोकाशी निरनिराळ्या त:हेने माझा संबंध आलेला
आहे. एका वेळीं मी खटला चालू असतांना तुरुंगांत होतो. पोलिस ठाण्या-
जवळच माझी जेल कोठडी होती. तीस .दिवस अहोरात्र मी तेथील लाच-
लुचपतीचा प्रकार डोळ्यांनी पाहिला आहे.

रनर लाचलुचपत थांचली नाहीं तर आपणाला भविष्यकालच शिलक
रहाणार नाहीं; मी अशा ठाम निर्णयाला आलो आहे कीं जर लाचलुचपत
थांबली नाही, निदान तिला पायबंद बसला नाहीं तर या देशाचे भवितव्य
ठीक नाहीं. आर्थिक क्षेत्रांत विकास होणार नाही कीं वागणुकीत सुधारणा
दिसणार नाहीं. तुम्ही ही जाणीव स्वतःमध्येच निर्माण करून भागणार
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----.-- ------- -० -------प-'नाहीं तर तुमच्या हाताखालच्या लोकामध्येहि ही जाणीव झाली पाहिजे.
हाताखालच्या लोकांना शिक्षा करण्याचें कामी संयम ठेवू शकाल, त्यांना
सुधारण्याची संधीहि देऊं शकाल पण ही संधी एकदाच मिळावी. गुच्छाची
पुनरावृत्ती झाली तर त्याला सुटका नाहीं. त्यावेळीं तुम्ही अतिशय टणक
राहिले पाहिजे. लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणा आपल्यामध्यें निर्माण कर-
ण्याचा विचार आहे. या प्रतिबंधक उपायाबात्रत आम्ही यशस्वी होऊं
शकलो नाही। कारण प्रामुख्याने आम्ही पोलिस दलावर विसंबून राहिलो.
म्हणून या लाचछचपत प्रतिबंधक यंत्रणेचा संबंध इतर खात्याशी ठेवण्या-
संबंधी मी विचार- करीत आहे. हा फार महत्वाचा प्रश्न असून मी त्यांतून
खात्रीने मार्ग शोधून-. काढीन.

एखाद्या अधिकाऱ्याला आपल्या जिल्ह्यांत कामावर असताना लाच-
लुचपत कमी आल्याचे दिसले तर त्यानें केलेल्या प्रयत्नांबाबत गुप्त अहे-
वाल अधिकाऱ्यांनीं सरकारकडे पाठविला तरी चालेल. तुम्ही मला अशा-
'रितीने लाचन्टचपत कमी करण्याचा मार्ग दाखवू शकता. तुमच्या हाता-
खालच्या पोलिस दलाला ही कसोटी- लावल्याशिवाय तुम्ही तुमचे काम
पूर्ण केलें असें मी समजणार नाहीं; या गोष्टीबद्दल पुन्हा पुन्हा मी बोलत
रहावे असें मला वाटत नाहीं. मी मोकळेगगाने बोललो परंतु वैयक्तिक
दृष्ट्या मी कोणाविरुद्ध नाहीं. आपल्या खात्याच्या सुधारणेस उपयुक्त अशा
रचना मला नेहमी द्याव्याशा वाटतात. आपलें राज्य हे भारतातील एक
उत्कृष्ट राज्य मानले जातें. मला माहित नाहीं त्यांत खरे किती? कदाचित
त्यात रूढ समजुतीचाहि कांही भाग असेल. आपल्यापुरते बोलावयाचे'' तर
मी अभिमानाने सांगेन कीं आमचे राज्य प्रगमलालि आहे. राज्याच्या
मोठेपणाचा वाटा राज्ययंत्रणेच्या सर्व. खात्यांतीला नौकर वर्गाकडे जातो.
मी आशा करतो कीं तुमचाहि त्या यशात भाग आहे. तुम्ही तुमचे कठीण
कर्तव्य तत्परते आणि हंसतमुखानें पार पाडा. मी तुमचा आभारी आहे.

( भाषण १९-१२-५७1
फे.
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पोलिस
गोळीबार

ऽ.आणि
चौकशी

स्वातंत्र्यांत गोळीबार! ८१ गोएच कानाला चमत्कारिक
वाटते. कारण पारतंत्र्यतील गोळीबार आपल्या आठवणींत
रगाळत आहेत. पण श १सन सस्थला नाइलाजान रज्य व
रयत रक्षणासठी गोळीखार कर(वा लागतो हें तत्व कोणी।
नाकारू शकणार नाही।ं. मग त्याची मर्यादा, आवश्यकता, हेतू
आणि हयास!ठी चौकशी?...

श्री. चव्हाण ज्या सरकारचे नेते आहेत त्या सरकारचे
मृत पुढें उधुत केललें अहे.

ओकथेमंडळांतील उतये
कलें

अध्यक्ष महाराज, सरकारला वा प्रश्नाबाबतचें आपलें धोरण स्पष्ट

करण्याची संधि दिल्याबद्दल मी प्रथम हा ठराव मांडागल्याचे आभार
मानतो. तसेंच ज्या सन्माननीय सभासदांनी या चर्चेत भाग घेऊन चर्चेची
पातळी अत्यंत उच्च ठेवली त्यांचेहि आभार मानतो. एका दृष्टीने या
प्रश्नावरील ही चर्चा कांहींशी तात्त्विक स्वरुपाची ठरणार असली तरी सबंध
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?????देशाच्या दृष्टीने हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ज्या प्रश्नामुळे लोकांच्या
मनावर फार परिणाम झाला आहे अशा प्रश्नाबाबत लोकमतानुवर्ती सर-
कारने आपलें धोरण स्पष्ट करण्याची जरूरी असते.

मानवी जीविताच्या हानीबद्दल ख्यइद

सुरुवातीस मला ही गोष्ट स्पष्ट करावयाची आहे कीं, मानवी जीवित
मूल्यवान आहे याबाबत सरकार अणि विरोधी पक्षांचे सभासद यांच्या-
मध्ये मुळींच मतभेद नाहींत. आपण लोकशाही सरकार हें श्रेष्ठ प्रकारचे
सरकार मानतो; कारण अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत मानवी जीवित अत्यंत
महत्त्वाचें समजले जाते. लोकशाही पद्धतीच्या सरकारमध्यें मानवी जीवित
बहुमोल मानले जाते, मानवी प्रतिष्ठा राखली- जाते आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची
व विकासाची हमी मिळते याबद्दल खात्री झाल्यानंतरच आपण लोकशाही
पद्धतीचे सरकार स्वीकारले आहे. तेव्हां महाराज, मानवी जीवित मूल्यवान
आहे याबाबत मतभेद नाहींत. तेव्हां, ज्यामुळे मानवी जीविताची हानि
होईल अशा प्रकारे गोळीबार करणें हें कोणत्याहि लोकशाही सरकारला
आवडणार नाहीं आणि अशा गोळीबारामुळें मानवी जीविताची हानि
झाली तर त्या गोष्टीबद्दल कोणत्याहि लोकशाही सरकारला निश्चितपणे खेद
वाटेल. कोणत्याहि कारागामुळे अशा प्रकारे मानवी जीविताची हानि झाली
असली तरी जे लोक मरोग पावले ते याच देशांतील होते, ते याच देशाचे
नागरीक होते आणि ते सर्वजण आपलेच बांधव होते, ही गोष्ट कदापीहि
नाकारता येणार नाहीं. तेव्हां या प्रश्नाच्या या बाजृबाबतहि मतभेद अस-
ण्याची शक्यता नाहीं.

कायदा व सुव्यवस्था राखणे
माननीय सभासदांनी एक गोष्ट मान्य केली आहे, याबद्दल मला

आनंद वाटतो. ती म्हणजे पोलिसांना गोळीबार करावा लागण्यासारखे
प्रसंग उद्भवृ. शकतात. त्यांनी आपल्या ठरावाचा विषय राजकीय निद-
र्शनाविरुद्ध केलेल्या गोळीबारापुरता मर्यादित केला आहे. असें करतांना
त्यांनीं हें मान्य केलें आहे कीं, इतर प्रकरणांत लोकमतानुवर्ती व लोकशाही
सरकारलाहि पोलिस गोळिबाराचा अवलंब करावा लागतो. सामान्यत
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?????कोणतेहि लोकमतानुवर्ती सरकार या मार्गाचा अवलंब करीत नाहीं. खुद्द

सरकार गोळीबाराचा हुकूम देते असें होत नाहीं. कायदा व सुव्यवस्था
राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडण्यासाठी
पोलिसांना विशिष्ट परिस्थितींत जेथल्या तेथें निर्णय करावे लागतात. तेव्हां
महाराज, या सर्व प्रश्नाचें सार इतकेच आहे कीं, हा प्रश्न तात्त्विक विवे-
चनाचा नसून व्यवहाराचा आहे. पोलिसांना ज्या परिस्थितीत काम करावे
लागतें त्या परिस्थितींतील त्यांच्या अडचा??? आपण सर्वजण जाणून घ्याल
अशी आशा आहे. मी ज्यावेळी असें म्हणत, तेव्हां त्याचा अर्थ पोलीस
जे काही करतात ते मी समर्थनीय मानतो असा नाहीं, परंतु त्यांना विशिष्ट
जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात हें आपण समजावून घेण्याचा प्रयत्न

केला पाहिजे. कायदा व सुव्यवस्था रारवागे ही त्यांची जवाबदारी आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था म्हणज काय आणि ती कशी राखायची

याबद्दल मला विनाकारण विस्तुत विवेचन करावयाचें नाहीं. कायदा आणि
सुव्यवस्थेबाबतची अंतीम कल्पना मनांत ठेवून मी सन्मान्य सभासद यांना
असा प्रतिप्रश्न केला की, गूहमंत्र्यानें याबाबतचे धोरण कसें ठरवून द्यावे

अशी आपली अपेक्षा आहे? नागरिकांना आपल्या मूलभूत हक्कांचा
सुरक्षितपणे उपयोग करतां येईल अशी परिस्थिति निर्माण करणें म्हणजे
कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणें होय. कायदा आणि सुव्यवस्थे-
बाबतची मला वाटते हीच मूलभूत कर-षना आहे. मालमत्तेबाबतचे हक्क,

भाषण स्वातंत्र्याचा हक्क वगैरे हक्क आणि मानवी' जीवित धोक्यांत आहे
जशी परिस्थिति निर्माण झाल्याचे जेव्हां एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याला
आढळून येतें तेव्हांच तो गोळीबार करण्याचा हुकूम देतो. अर्थातच त्यानें
आपल्या तारतम्य बुद्धीचा योग्य उपयोग केला पाहिजे. सन्मान्य सभासद
यांनी लोकशाहीत कोणालाहि नियंत्रण ठेवल्याशिवाय तारतम्य बुद्धीचा
वापर करू देता कामा नये या गोष्टीवर भर देण्याचा प्रयत्न केला. मलाहि
त्याबद्दल शंका नाहीनाहोतर ती लोकशाहीच राहणार नाहीपरंतु या तार-
तम्य बुद्धांच्या वापरावर नियंत्रण कसे ठेवावयाचे हा पुन्हा व्यावहारिक प्रश्न

आहेच. आणि नेमका याच ठिकाणी असा प्रश्न उद्भवतो कीं, पोलिसांनी
केलेल्या प्रत्येक गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी-पगरण्याचा हकूम दिला
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??पाहिजे किंवा कसे? सरकारचे सध्याचे याबाबतचे धोरण काय आहे?
महाराज, पोलिसांनी केलेल्या प्रत्येक गोळीबारचि-।-मग त्यांत जीवित
हानि झाली नसली आणि काही इसमांना किरकोळ दुखापती झाल्या
असल्या तरी-चौकमी करण्याचे धोरण या सरकारने द्यापूर्वीच स्वीकारले
आहे. परंतु ही चौकशी मॅजिस्ट्रेट मात करण्यांत देईल. याचा अर्थ

पोलिस कमिशनर किंवा जिल्हा भागांत पोलिस खात्याचे प्रमुख किंवा
अन्य कोणी पोलिस अ धिकारी हें चौकशीचे काम करतील असा नाहीं;
तर बृहन्मुंबईत चीफ प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेटांमर्फत आणि ग्रामीण भागांत
डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट .किंवा सबुडिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटांमापरत हें काम करण्यात
येईल. सरकार त्यांच्या अहवालाची तपात्तनि।- करील. अलिकडेच काही
प्रकरणांत केलेला गोळीबार अतिरेकी असल्याचें सरकारला आढळून
आलें; तेव्हां सरकारने. संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्पुरते कामावरून दूर
करण्याचे आणि त्यांच्या विरूद्ध योग्य ती उपायोजना करण्याचे हुकूम
दिले आहेत.

संरक्षक अंन्नणा लझमष्कुळत नको
परंतु पोलिसांस्नी जेथे गोळीबार केला असेल अशा प्रत्येक प्रकरणाची

न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे हें तत्त्व स्वीकार म्हणजे कायदा व
सुव्यवस्था राख्य्याचे काम करणारी यंत्रणा कमकुवत करणें होय. त्याचाअर्थ
अखेर असा होईल कीं, मूलभूत हक्क मुरक्षित राहणार नाहींत. मृटभूत हक्क

सुरक्षित राहतील अशी दक्षता घेणे' हें सरकारचे काम असून त्याचसाठी
सरकारला कांहीं व्यावहारिक बाजूचाहि विचार करावाच लागतो. गोळीबार
करतांना वापरावयाच्या तारतम्य बुद्धीवर चौकशीचे नियंत्रण असावें. हाच
अखेर ठरावाचा गाभा आहे. आणि सरकारने तें तत्त्व स्वीकारले --आहे.

अशा प्रत्येक प्रकरणांत मॅजिस्ट्रेटमार्फत चौकशी करण्याचा हुकूम देण्यांत
येईल असें मी सन्मान्य सभासदांना आश्वासन देतो. हें पुरेसे नाहीं काय?

सन्मान्य सभासदांना हें एवढे. पुरेसे वाटत असेल असें मला वाटत
नाही. त्यांना आणखी काही तरी पाहिजे आहे. परंतु हें आणखी योग्य
ठरणार नाहीं. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणांतील परिस्थितीमुळें न्यायालयीन
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-------चौकशी करणें आवश्यक ठरलें तर सरकार न्यायालयीन चौकशी करण्याचा
हुकूम देईल. परंतु तो नियम करणें अयोग्य ठरेल.

याबाबतींत निर्णय घेतांना प्रत्येक बाबतात परिस्थितीचा विचार करावा
लागेल. नुकत्याच झालेल्या भाषिक चळवळीच्या वेळीं पोलिसांनी केलेल्या
गोळीबारासंबंधी सभासदांनी प्रश्न उपस्थित केले नाहींत हें मला माहित
आहे, आणि त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. कारण झालेल्या
जखमा भरून काढून राज्यांत जनतेला सलोख्यानें राहता येईल अशा
प्रकारची नवी परिस्थिति निर्माण कल्याची सरकारची तीन इच्छा आहे.
भाषिक चळवळींत ज्यांनीं दुर्दैवानें आपलें प्राण गमावले त्यांच्या कुडबिया-
बद्दल सरकारला -करात्रभाव आणि काळजी वाटते आणि त्यामुळेंच या
सरकारने त्यांना मदत कल्याचा निर्णय केला आहे. ती मदत केवळ
दुखवटा व्यक्त करण्याची एक रीत म्हणून दिलेली नाहीं. कारण, कांहींहि
झाले तरी ज्यांनीं आपलें प्राण गमावले ते आपले बांधव होते.

तेव्हा, महाशय, विरोधी सभासदांनाहि न्ग्रेलहातरी या बाजूला येऊन
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पत्करावी लागेल, या दृष्टीने
आपण ह्या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. हे सभासद ताबडतोब पोलिस दल
बरखास्त करणार आहेत काय? ते तसें करतील तर लोकशाहीचा घात
करणारा याहून अन्य दिवस असू शकेल असें मला वाटत नाहीं. लोकशाही
ही प्रस्थापित करावी लागते आणि शांततामय परिस्थितींतच ही गोष्ट

शक्य आहे. सन्मान्य सभासदानी हा मुद्दा ध्यानांत घ्यावा अशी माझी
त्यांना पिनीत आहे. पोलिसांनी अमूक त-पेने वागावे असें ते जेव्हां
सांगतात. तेव्हां त्या प्रश्नाला दुसरहि एक बाजू असते. याबाबतींत जन-
तेच्या पुढाऱ्यांवर, सर्व राजकीय प्रश्नांच्या नेत्यांवर एक जबाबदारी असते.
अशा प्रकारच्या उठावामध्यें निरपराध अनुयायी तेवढे वळी पडतात, हें
मी पाहिले आहे. पुढारी नेहमीच गोळीबाराच्या प्रसंगी दूर रहातात.

एक सन्मान्य सभासद-तुम्ही त्यांच्यावर कां गोळीबार करीत नाहीं १
आम्हांला तसें. करावयाचें नाहीं. ज्यामुळे शेवटीं भावनावश आणि

निरपराध माणसें बळी पडतात अशी परिस्थिति पुढारी निर्माण करतात.
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' ' ' ''' ' ' ' ' ' ' '' '' ''''''''''' ' ' ' ' '' - ' ' - '''' - '' -...-,... - ---आणि आपण मागे राहून ते जाहीर चौकशीची मागणी करतात. मला
कोणावर टीका करावयाची नाहीं. आपण सर्वजण एकाच नीतिनियमा-
नुसार वागू या. ज्या मूलभूत मागणी(साठी सार्वत्रिक उठाव झाला असेल
त्या मागागविर टीका करण्याचा मी प्रयत्न करीत नाही(ं. ती मागणी
कदाचित बरोबर असेल. आपण जेव्हां लोकशाहीची भाषा करतो,
तेव्हां सामुदा:यक मागग ााई करण्याला, चळवळ करण्याला वव असतो.
तथापि आपण जेव्हां अशा स्वरुपाच्या गोष्टी बोलतो, तेव्हां कांहीं नैसर्गिक
निबेध आपण मान्य केळे पाहिजेत. या निर्बधांकडे आपण लोकशाहीच्या
दृष्टिकोनांतून पाहिले पाहिजे. याबाबतींत सामुदायिक चळवळ कशी करावी,
लोकांना त्यांच्या मागण्या पुढें मांडण्यासाठी कसें तयार करावे यासंबंधी
आपल्याला सर्वीसाठी वर्तयुकीचे नियम तयार करावे लागतील. असे नियम
तयार झाल्यानंतर जर गोळीबार करण्याचा प्रसंग उद्भवला तर त्याबाबतींत
जाहीर चौकशीची मागणी कखा येईल.

महाशय, सरकारचें काय धोराग आहे हें मी स्पष्ट केलें आष्टे. गोळी।.-
बाराचे प्रसंग कसे ट।ळता येतील या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करीत आहोंत,
हें सभागृहाला माहीतच आहे. जमावाला काईत राखण्याच्या कलेसंबंधी
आम्ही आमच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना शिक्षण देत आहोंत. अलिलकडेच, तीन
रिफेरारं कोर्स सुरू करण्यांत आले असून तेथे जमावाशी कसें वागावे आणि
जमवाला कसें काबूत ठेवावे याच्या निरनिसळ्या पद्धतीचे पोलीसांना आणि ।

पोलीस अधिकल्यांना शिक्षण द्येयांत आलें. जमावाला काबूत ठेवणे ही
एक कला असून ती कला अवगत होण्यासाठी शिक्षणाची आवश्यकता असते
आणि या कलेचा विकास करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. आमच्या
पोलिस अधिकाऱ्यांचचं्या शिक्षणक्रमांतच या कलेचा समावेश करूयाचा आम्ही-
प्रयत्न करीत आहोंत. नेहमीच्या. ३०३ टाईपज्या बंदुकीवजी.४१०
टाइपची बंदूक उपयोगात आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. पोलिसांना
यदा कदाचित गोळीबार करावा लागला तर त्यामुळें शक्य तेकढी- कमी हानी
होईल,अश । आम्ही काळजी घेत अहत. जेव्हा गोळीबार करावा लागेल
त्योवळी गोळईबारामुळें कमीत कमी। हानी होईल अशा रीतीनेनंं तो करण्यांत
यावा, अशा स्वरूपाचे हुकूम यापूर्वीच काढण्यांत आले आहेत.
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-र या बाबतींत आपल्या जबाबदारीची सरकारला संपूर्णपणे जाणीव आहे.
मोलिसांना गोळीबार करावा लागण्यासारखी परिस्थितीच निर्माण न होऊं
देण्याचे कामी सार्वजनिक नेत्यानी सरकारशीं सहकार्य करावे अशी माझी
अपेक्षा आहे. आपण सर्वानी जर त्या दिशेनें जनमत तयार करण्याची परा-
कांड केली तर गोळीबार करण्याची अजिबात आवश्यकताच राहणार नाहीं.
'पोलिसचि गोळीबार करण्याचा प्रसंगच न येण्याची परिस्थिति ज्या दिवशीं।
निर्माण होईल तो दिवस मी लोकशाहीच्या दृष्टीने भाग्याचा समजेन.

महाशय, सरकारचे धोरण ज्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारलेले आहे
तीं तत्वे मी स्पष्ट केली आहेत. गोळीबार करतेवेळी पोलिस अविकाऱ्यांनीं
सारासार विचार करून जो अधिकार वापरला त्याची स्वतंत्रपणें चौकशी
करून तपासणी करण्यांत यावी असें जर सन्मान्य सभासद श्री. साठे यांना
म्हणावयाचें असेल तर सरकारने तें तत्त्व अगोदरच मान्य केले आहे आणि
कोणताहि अपवाद न ठेवता सर्व बाबतींत तें धोरण अंमलांत आणण्याची
सरकारची इच्छा आहे. म्हणजे पोलिसांनी गोळीबार केलेल्या प्रत्येक प्रकरणी,
मग तेथें जीविताची हानी झालेली असोकिंवा नसो, मॅजिस्ट्रेटाकडून चौकशी
करण्यांत येईल. सरकारने हें मान्य केलें आहे आणि सन्मान्य सभासदांचे
यामुळे समाधान झालें असेल तर आपला ठराव मागें घेण्याची मी त्यांना
विनीत करतो. ( २ २-ऊ १९५७)

ज ..

सरकारी धोरण आखताना तें पक्षाच्या कार्यक्रमानुसार आखावयाचे पण
राज्यकारभार पक्षातीत चालवावयाचा अशी लोकशाहीची परंपरा असते.
मीहि ती परंपरा पाळीन असें आश्वासन या प्रसंगीं मी देऊं इच्छितो.

१-१ १- १९५६



सत्यावर
आधारलेली
माहिती-प्रचार

'' आधुनिक काळांत प्रचार आणि माहिती हें राज्य-
कारभाराचे एक अंग बनले आहे. प्रचार हा खऱ्याबरोबर
खोड्याचाहि होऊं शकतो. जनतेला वळण लावता येते, पण
खऱ्या कल्याणकरी राज्यांत जनता शहाणी१, सूज्ञ, जाणती
करणे हा खरा हेतू असतो म्हणून सरकारच्या प्रसिद्धी
संपर्क अधिकाऱ्यासमार. मुख्यमंव्यनीं सांरिगतले '' आपली१
माहिती सत्त्यावर आधारलेली अखावी ''.

करूक
प्रसिद्धी सहाय्यक परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगीं यशवतराव म्हणाले,

'' भदलूचयामार्फत आम्हाला लोकाशी बोलावयाचें आहे, त्याचेशी मीबोलत
आहे याची मला चांगली जाणीव आहे, अशा परिषदा कचित होतात
म्हणून तुम्ही मला अधिक स्पष्टपणे बोलण्यास परवानगी द्याल. आपण
राजकारणाच्या सर्वसामान्य धोरणाबद्दल चर्चा केली तर अधिक चांगले
होईल; आणि अशा प्रसंगींच खाते प्रमुखाला आपल्या हाताखालील माण-
साशी, मित्राशीं बोलण्याची संधी मिळते, प्रसिद्धि अधिकाऱ्यांना मी इतर
सरकारी किंवा सार्वजनिक अधिकाऱ्यापेक्षां वेगळे मानतो; कारण राज्य
किंवा राज्यासंबंधींच्या कल्पना नवे रूप घेत आहेत याचा प्रत्यक्ष पुरावा
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म्हणजेच हें प्रसिद्धी खाते आहे. आजकाल आपण पोलीस राज्य व कल्याण-
कारी राज्य यांत फरक करतो. प्रसिद्धीचा मूळ उद्देशच असा आहे कीं
आपल्या अधिकाऱ्याच्या राज्यकारभाराच्या करूपना लोकांचे प्रत पोहोच-
विणे; आपण आपलें अंतिम ध्येय समाजकल्याण आहे हें मान्य केल्याचा
हा पुरावा आहे, म्हणून आपले समोरील सर्वमान्य धोरपाचा आपण

विचार केला पाहिजे.

प्रसिद्धि खाते प्रमुखांनी प्रसिद्धीची तीन मूलभतू तत्त्वें सांगितली तीं
जरा अधिक विस्ताराने मी सांगतो. प्रसिद्धि ही कल१ आणि शास्त्र आहे.
तुम्ही तें कोणत्या अथीने घेंतां याची मला करूपना नाहीं, परंतु मल१ एक
गोष्ट सांगावीशी वाटते कीं चुकीनें प्रसिद्धि म्हणजे प्रचार समजला जातो;
माझें ठाम मत आहे कीं प्रसिद्धि म्हणजे प्रचार नव्हे! कांहीं वेळां प्रसिद्धि
ही प्रचारासाररवी दिसत असेल पण तो कांहीं प्रसिद्धि करणाराचा दोष नव्हे.
परंतु प्रसिद्धी खात्याची योजना व निर्मिती ज्या हेतूनें झाली तो हेतू म्हणजे
सत्यवार्ता या मूलभूत गोष्टीची आपल्याला जाणीव असेल तर आपलें काम
सोपे आहे कारण आपण जो कार्यक्रम अंमलांत आगाणार आहोत त्याचें
मुख्य साधन नि :संदिग्ध मन व स्वच्छ विचार हें आहे, म्हणून या मूलभूत
गोष्टीविषयीं आपण अगदीं स्पष्ट असलें पाहिजे. एकदा कां तुम्हाला ही
मूलभूत दृष्टि आली म्हणजे काय करावयाचे याच१ तुम्हाला आपोआप-
उलगडा होईल याची मला खची आहे.

'कार्यक्षम व यशस्वी राज्यकारभाराचे अंतिम ध्येय हें लोकाचे समाधान
आहे ' या गोष्टीचा स्वीकार आपण कलेक्टर परिषदेत केलेल १ आहे, तें
आपण कसं साध्य करणार? चुकीचे मार्गाने आपण लोकसंबंध ठेवतो याची
मला भीति वाटते, ज्यावेळी मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही लोकसंबंध
ठेवतो त्यावेळीं आपण प्रचार करण्यासाठीं नसतो, आपण लोकांना
माहिती दिली पाहिजे. लोकांच्यासंबंधीं आपल्या कल्पना अगदीं स्पष्ट

पाहिजेत. आपण जर अडाणी जनसमूहाला कांहींतरी शिकवायचें आहे या
चुकीचे भावने लोकाशी संबंध ठेवू लागलो तर आपलें ध्येय साध्य केलें
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असें होणार नाहीं. ज्यावेळी मी लोक-सामान्य जनता-म्हणतो त्यावेळीं
ते तुमच्यासारखे विद्वान नसतील, त्यांना आपल्या कल्पना तुमच्याप्रमापो
किंवा माझ्याप्रमाणें लिहिता बोलतां येत नसतील, परंतु कृपा करून त्यांना
असें समजू नका कीं ते अडाणी आहेत. सामान्य माणूस हा मुळींच अडाणी
.नाहीं. तुम्ही हें चांगले लक्षांत ठेवले पाहिजे कीं तुम्हाला शहाण्या माणसा-
कडेच जावयाचें आहे. खरोखरीच फार शहाण्या, कदाचित् तुमच्या
आझ्यापेक्षाही! त्यानें तुमच्यासारखी निरनिराळ्या विषयांवरील पुस्तके
वाचली नसतील; परंतु खचितच त्यानें जीवनाचे पुस्तकांतून खूपच वाचले
आहे 'आणि त्यानें जीवनाचे पुस्तक मोठी किंमत देऊन वाचले आहे,
म्हणून ज्यावेळी आपल्या कल्पना घेऊन आपण लोकांचेजवळ जातो
त्यावेळीं लोक आपणांविषयीं आपल्या सरकारविषयी काय म्हणतात, त्यांचे
काय प्रश्न आहेत, त्यांच्या अडचणी काय आहेत हें जाणून घेणे अगत्याचे
आहे. या अर्थाने प्रसिद्धी ही कला आहे. तुम्हाला आपल्या गिव्हाईकांशी
कोणत्या पद्धतीने वागावे हें समजले पाहिजे; त्याच्या काय अपेक्षा आहेत?
त्याच्या आवडी निवडी कोणत्या आहेत? त्यांच्या गरजा कोणत्या आहेत?
जें समजले पाहिजे.

प्रसिद्धी अधिकाऱ्याला आपल्या गिऱ्हाईकाशी ओळख झाली नाहीं तर
-तो आपल्या कल्पना प्रसूत करूं शकणार नाहीं.

प्रसिद्धी ही कांहीं एकमार्गी वहातुक नाही, ती दुहेरी आहे, व्याप्रमाणें
तुम्ही तुमच्या कल्पना घेऊन लोकांचेक्के गेलें पाहिजे; त्याचप्रमाणें तुम्ही
सुमचे अंतकरण मोकळें ठेवले पाहिजे; कान उघडे ठेवले पाहिजेत; हें जर
आपण करूं शकली नाहीं तर आपण जी प्रसिद्धी पत्रके किंवा साहित्य
काहू तें सर्व निरर्थक होईल, म्हणून प्रथमत : आपण लोकांना समजून घेतलें
'पाहिजे. दुर्दैवानें अनेक वेळां मला असं पहावयास सापडते की प्रसिद्धी

अधिकारी' आपल्या भोंवतालच्या इतर नोकरशाही पद्धतीच्या मार्गानेच
जाण्याचा प्रयत्न करतांत. मला कांहीं तरुणांची माहिती आहे, ते प्रसिद्धी

खात्यांत नोकरीस येण्यापूर्वी धाडशी, हुशार होते, चांगले चिकित्सक होते
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????????????????????????????????????????आणि ते लिहितांना किंवा बोलतांना त्यांचे विचार मोठे परिणामकारक होते.
परंतु ते प्रसिद्धी खात्यांत नोकरीस लागले नंतर चारदोन वर्षातचसर-
कारच्या इतर खात्यांतील अधिकाऱ्याप्रमाणेच ठोकळेबाज बनले. मला वाटतें-
हीशोचनीय घटना आहे, मला त्यांना दोष द्यावयाचा नाहीं. नोकरीच्या.
पद्धतीतीला कांहींमूलगामी कारागेही या गोष्टीला जबाबदार असतील,
म्हणूनआपण हें असं कां व कसें घडते याचे कारण शोधून पहाणें
अत्यावश्यक आहे; एकदा, दोनदा शेकडो वेळां प्रयत्न करून कां होईना
यांचा आपण शोध घेतला पाहिजे.

तुम्ही याठिकाणीं केवळ माझें भाषण ऐकण्यासाठी जमला नाही;
तुमच्या अडचणी सांगा, तुम्हांला काय म्हणायचे आहे व तुमच्या गरजा,
काय आहेत तें मला कळले पाहिजे. कोणत्याहि खात्याच्या दुसऱ्या अधिक्रा-
ण्यास 'फक्त त्याच्या खात्याविषयीच माहिती असते म्हणून तुमची ही परिषद
चर्चा मंडळासारखी आहे असें मी मानतो, सर्व खात्यांचे अधिकाऱ्यांत.
तुम्हीच तेवढे असे आहात कीं तुम्हाला तुमच्या खात्यासंबंधी माहिती
असते हें गृहीत धरूनही तुम्हांला इतर सर्व खात्यांची संपूर्ण माहिती असली
पाहिजे अशी तुमच्याकडून माझी अपेक्षा आहे, हें तुम्ही जोपर्यंत करीत
नाहीं तोपर्यंत क्रहीरवरे प्रसिद्धी अधिकारी होवू शकत: 'नाहीं, म्हणून
सरकारी धोरण हें प्रथम प्रसिद्धी अधिकाऱ्यांना चांगले माहित असणें हें
अत्यावश्यक आहे, तुम्ही कार्यात पुढाकार घ्यावा अशी माझी अपेक्षा
आहे परंतु हा पुढाकार तुम्हाला तुमचे मन समजलेखेरीज घेंतां येणार
नाहीं तुम्हाला कोणता माल विकावयाचा आहे हें समजल्या खेरीज तुम्ही-
चांगले विक्रेते होई शकणार नाहीं म्हणून वर्षीतून केव्हा तरी किंवा
कार्यीचे ओघाने निरनिराळ्या खात्याची धोरणे तुम्हाला चांगल्या तऱ्हेने
समजावून सांगणे हें अत्यंत जरूरीचे आहे.

पुष्कळ वेळां योजनेच्या संदर्भात प्रसिद्धी अधिकाऱ्यांचे कार्याकडे पाहून
त्यांना त्याविषयी अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात परंतु मूलभूत गोष्ट तशीच
रहिते; कारण. पुष्कळवेळा कांहीं प्रश्नामुळे लोकांत गैरसमज सरतात दै
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सांगणे जरूरीचे आहे, परंतु ज्यावेळी तुम्ही कांहीं निश्चित कल्पना घेऊन
लोकांत जातां त्यावेळीं त्या कल्पना किंवा तुमचा मार्ग बरोबर परिणाम-
कारी आहे कीं नाहीं, हें तुम्ही पाहिले पाहिजे; तें जर तसें नसेल तर
त्याप्रमाणें तुमचे मत तुम्ही प्रसिद्धी प्रमुखाला किंवा सरकारला कळविले
पाहिजे, नंतर आपणाला आपलें धोरण परिणामकारक कां होत नाहीं हें
पहाता येईल. प्रचार पद्धतींत दोष आहे का सरकारी धोरणांतच दोष
आहे, हें कळेल त्यामुळें सरकारला आपल्या धोरणाचे परीक्षण करणेही
सोपं जाईल.

आपलें शेवटचे ध्येय लोकांचे समाधान करणें हें आहे व ज्यावेळी
आपण तसें म्हणतो त्यावेळीं आपण पाहिले पाहिजे कीं आपण लोकाचे
समाधान कां करूं शकत नाहीं, आपले धोरणांत काय चूक आहे आणि
ती कशी दुरुस्त करतां येईल या. अर्थाने प्रसिद्धी खाते हें दुहेरी दळण-
वळण आहे, ही दळणवळणाची दुसरी बाजूआहे; तुमच्या कल्पना, तुमचे
अनुभव व तुमच्या अडचणी या आपलें धोरण कोठे चूक आहे हें सांगतांना
टीकेसह सरकारला कळल्याचपाहिजेत.,लोकांची खरोखरीची चकार जार योग्य मार्गाने मंत्री, सेक्रेटरी किंवा
प्रसिद्धी प्रमुखाचे कानावर घातली तर मला मुळींच वाईट वाटणार नाहीं.:
एकदा का प्रसिद्धी यंत्रणेची एवढी पूर्वतयारी झाली म्हणजे मी खात्रीने
सागू शकतो कीं आपलें कार्य अधिक प्रभावीपणे झाल्याशिवाय राहणार.
नाही. प्रचार आणि प्रसिद्धीचा सुख्य हेतू आपले सरकारने काय केलें हें
सांगणे होय; परंतू सरकारी कार्यक्रमांत असे कांहीं विषय असतात की
त्याबाबत सरकारने आवड हें. सांगून भागत नाहीं तर लोकांना सतत
काही गोष्टी करण्याबद्दल प्रवृत्त करावे लागतें.

तुम्ही प्रसिद्धीच्या या बाजूचा विचार केलाआहे कीं नाहीं हें मला
माहित नाही; मला इथं हळक्रायद्यासंबंधीचे एक उदाहरण ह्यांगावेसे वाटतें,:
सा कायद्याचे अहलबजावगिरत प्रसिद्धी अधिकारी हा प्रभावी व महत्त्वाचा



७२ वि चा र धा रा
९-२दुवा आहे असें माझें मत आहे, कुळाना' आपल्या हक्काची आणि कर्त-

घ्याची जाणीव नसल्यामुळे जमीनदारांनीं साडेचिऊग घेऊन त्यांना सुबाड-
ल्याचीं अनेक उदाहरणे आहेत. मला याची जाणीव आहे कीं व्या पक्षाचे
सरकार आहे त्या पक्षाचे हें कर्तव्य आहे, परंतु सरकारने एकदा कायदा
म्हणून मान्यता दिल्यावर प्रसिद्धी खात्याचे सुद्धा हें कर्तव्य आहे कीं आपण
लोकांकडे जाऊन त्यांना त्यांचे हक्काची माहिती कौ व तें रक्षणाचे मार्ग
सांगणे. मी हें उदाहरण म्हणून सांगत आहेआपण लोकांना सरकारमार्फत
आपणांस सहाय्य घेण्यासाठी नेहमी तयार ठेवले पाहिजे. एकदा ही कार्य-
पद्धती तुम्हाला बरोबर समजली म्हणजे कोणत्या पद्धतीने तुमचे कार्य
प्रभावी होईल हें तुमच्या ध्यानी येईल याची मला खात्री आहे.

आपणाला वरून आलेले हुकूमाचीच आपण अंमलबजावणी करीत
आहोंत हे तुम्हांला खरोखरीच समजले असेल तर तुम्ही तुमचे कर्तव्य केलें
आहे असें म्हणा लागेल. तुम्ही मंत्र्याचे दौऱ्यांत सहभागी झालांत तर
फक्त तुम्ही तुमचे काम केलें असें होईल पण मी त्यावर समाधान मानणार
नाहीं. तुम्ही मंत्र्याचे किंवा मुख्य मंच्याचेही दौऱ्यांत सहभागी झाला
नाहींत तर मला त्याबद्दल कांहीं वाटणार नाहीं, कारण तें कांहीं अत्यंत
महत्त्वाचें काम नाहीं. प्रसिद्धी खात्याचे प्रमुख अधिकाऱ्यांनी म्हटल्या-
प्रमाणें खरोखरच आमचा हेतु एकादी व्यक्ती किंग व्यक्तीचा समूह
मोठा करण्याचा नाही; तर समाजाची बांधणी करावयाची आहे; समाजाला
राष्ट्रकार्यीत सहभागी करावयाचें आहे; त्यासाठीं आपणाला समाजाची
बांधणी करण्यास उपयुक्त अशी माहिती व कल्पना समाजाप्रत नेण्याचा
आटोकाट प्रयत्न केला पाहिजे. आम्ही लोकांचेसाठीं खूप कार्य करीत
आहोत, परंतु लोकांचे पदरांत शेवटीं फारच थोडे पडते. आपणांस त्याचे
कारण शोधलं पाहिजे व ही परिस्थिति बदलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
माझ्या मताने नेहमीच्या राज्यकारभारांत हीच मूलभूत स्वरुपाची अडचण
आहे. आतापर्यत आपण जें कांहीं केलं आहे, त्यावर मी समाधानी नाहीं,
ही गोष्ट मी याठिकाणीच बोलतो आहे असें नाही तर दिलीचे परिषदेतही
सांगितलें आहे कीं आपणाला खप करावयाचें आहे पण त्यामानानें आपण
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.फारच थोडे केलें आहे. या संदर्भात मी नेहमी एका इंग्लीश कवितेचा
उल्लेख करतो. ७ ताल ००००,1४० णा००Z. ५८५१) काम थोडं पण
घोटाळा फार. आपणाला जें करावयाचे आहे तें आपण केलें नाहीं आणि
इतक्या गोष्टी करावयाच्या राहिल्या आहेत कीं त्यासाठीं आपणांस फार
मोठे परिश्रम घेतले पाहिजेत. ''

प्रथम आपणांस कोणते मूलभूत कार्य करावयाचें आहे तें सांगितल्यानंतर
मला प्रसिद्धीची दुसरी बाजू सांगितली पाहिजे. आपण आपल्या कल्पना
लोकांचे समोर कशाप्रकारें मांडतो हें पाहिले पाहिजे. कधीं कधीं मला
आश्चर्य वाटतें कीं आमच्या या लोट्या पुस्तकांचा लोकांना खरोखरीच
उपयोग होतो काय? आपण प्रकाशित केलेली पुस्तके मी वाचतो. कित्येक
वेळां ती केलेल्या घटनांची यादी असते किंवा लोकांना कळू शकणार नाही
अशा पद्धतीने तरी लिहिलेली असतात. प्रसिद्धी हें शास्त्र आहे असें म्हण-
तात. लोकांचे समोर कसें मांडले पाहिजे, हें आपणांस समजले पाहिजे.
जेव्हां तुम्ही मागासलेल्या भागांत किंवा मागासलेल्या खेडेगावांत जातां,
तुमच्या कल्पना त्या लोकांना समजल्या पाहिजेत. तुम्ही तसा कधीं प्रयत्न

केला आहात काय? विषयाचे दृष्टीने तें कार्य अडचणीचे आहे याची मला
जाणीव आहे, परंतु त्यांतूनच तुम्ही कांहींतरी मार्ग शोधून काढला पाहिजे.

'' लोकाचे समोर विपयची मांडणी करन ही अत्यंत महतेंवाची गोष्ट

आहे. ज्यावेळीं प्रकाशित पुस्तकाद्वारा लोकांना खऱ्या कल्पना देता येत
नाहींत, त्यावेळीं आपण फिल्म आणि रेडिओच१ उपयोग केला पाहिजे.
कित्येक वेळां रेडिओवरील भाषणांचा आपल्या कल्पना लोकांप्रत नेण्यास
खरा उपयलो होतो कीं नाहीं याची मला शंका आहे. आपण कुठंतरी
चुकत असल्याचे मला वाटतें. पुष्कळवेळां लोकांचेसाठीं मी जी भावगे
करतो त्यांतील १० टक्के देखील कल्पना ज्यांचेसाठीं भाषण केले?लं असते,
रूयांना समजली कीं नाही वाचे मल१ आश्च४ वाटतें. आपण हें चांगले कसें
करूं याचा मा४ शोधावयाचा आहे. या प्रयत्नांतच आपण आपणालाही
आणि सरकारलही मदत करूं शकतो. विषयाची मांडणी अशी पाहिजे
कीं ती लोकांना समजली पाहिजे. ''
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'' प्रसिद्धीची दुसरी .आद्दगरवी एक बाजू मला तुम्हांला सांगावयाची'
आहे; वर्तमानपत्रांशी आपले संबंध कसे असावेत? वर्तमानपत्रांशी एक-
प्रकारचे नाते ठेवणे हाही आपल्या कामाचा एक स्वाभाविक- भाग आहे.
यांत आपण किती यश मिळवले हें मला सांगतां येणार नाहीं. कांहीं प्रमाणांत
आपण यशस्वी झालो आहोंत; परंतु वर्तमानपत्रांशी आपण कसे संबंध
ठेवतो? याठिकाणी मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते कीं जर तुम्हांला
एखादी गोष्ट पटली नाहीं तर दुसऱ्याला त्याची खात्री पटविणे हें फार
अवघड आहे; प्रसिद्धीप्रमुखानीं सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच सनदी नोकरीच्या
कल्पनेप्रमाणे निःपक्षपातीपणा आणि कार्याचा प्रामाणिकपणा हेंच सरकारी
अधिकाऱ्याचें कर्तव्य आहे. तुमचे व्यक्तीगत विचार किंवा आवडीनिवडी
काहीही अरं शकतील परंतु एकदा कां सरकारी ' धोरण कायम होऊन
त्याचा स्वीकार केला गेला म्हणजे तें धोरण तुमचे धोरण बनते, तुमचे विचार
आणि तुमची श्रद्धा बनते. तुम्ही तुमची अंतःकरणे तपासून पहा, सरकारी
धोरणाशी तीं किती सुसंवादी आहेत. प्रसिद्धी अधिकाऱ्यांचे बाबतींत हा
सुसंवादीपणा फार पाहिजे व त्याची फार गरज आहे. कारण सरकारला-
सहाय्यभूत अशी पूर्वतयारी करण्याचे काम तुम्हांला करावयाचें आहे. कांहीं१.
वेळां-कांहीं अधिकारी वृत्तपलांशीं आपणाकडे काही चूक आहे या पद्धतीने
बोलतात हें मला माहित आहे-' ' माझं खरं मत असं आहे. परंतु हें ' सर-
कारी धोरण आहे म्हणून कृपा करून या सरकारी धोरणाला प्रसिद्धी देऊन
माझ्या कामांत मदत करा. '' मला तुम्हांला स्पष्टच विनंती करावयाची:
आहे कीं तुम्हांला तुमच्या विवेकाची तशा प्रकारची अडचण असेल तर
तुम्ही सरकारला सांगितलं पाहिजे कीं मला सरकारची सेवा करतां येणार
नाहीं. त्यांत कांहीं चुक नाहीं परंतु जोपर्यंत तुम्ही सरकारी सेवेत आहात
तोपर्यंत तुमचे विचार हे सरकारचेच विचार असले पाहिजेत, तुमच्या
कल्पना या सरकारच्याच कल्पना असल्या पाहिजेत. तुम्हाला सरकारच्या
कल्पना चुकीच्या वाटत असतील. तर सरकारला सांगा कीं अमुक कारागा-,
करितां लोकांना सरकारी कल्पना आवडतं नादींत, दुद्दस्तीचे हे मार्ग आहेत.,
तुम्हीही ते शोधले पाहिजेत.. तुम्ही जर हें केलेत तर मला खात्री आहे कीं.,
वृत्तपत्राशी योग्य संबंध ठेवणे अवघड नाही. '''
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०. ..'' प्रसिद्धी ही एक कला असेल तर मी कोठेतरी कलेची व्याख्या
वाचलेली आहे ती आपणांस सांगावीशी वाटते. कलेची व्याख्या ठरवता
येईल कीं नाहीं हें मला माहित नाहीं. मला असं वाटतं कीं जगांत कोण-
त्याही वस्तूची खरी व्याख्या सांगतां येणार नाहीं., परंतु माझ्या पहाण्यांत
कलेची एक व्याख्या आली व मला ती फार आवडली; .ती म्हणजे,
'' ठग १६१ ए०८६तांगष्ट प्रा? '' ( कला ही दिसूं न देण्यांतच कला
आहे.) तुम्हाला खरोखरी वृत्तसंस्थेकडे जावयाचें - आहे आणि त्यांना
तुमचे विचार स्विकारावयास लावायचे. असतील तर तुम्ही तसें. करतां.
आहात असें वृत्त संस्थेला वाटता उपयोगी नाहीं.. गेल्या. कांहीं महिन्यांत:
असें काही प्रसंग आले .की-कित्यके संपादकानी माझ्याजवळ येऊन सांगि-
तले-'' तुमच्या अधिकाऱ्यांना आम्हांला कसं सांगावं हें कळत नाही.'
यांत एकच गोष्ट ध्यानांत घ्यावयाची कीं प्रसिद्धीच्या कार्याची कला स-
जली नाहीं; आपण त्यांना असं सांगितलं पाहिजे कीं आपण त्याविषयी
सांगतो आहोंत असं त्यांना वाटता उपयोगी नाहीं. मुला. वाटत तुम्हाला
हें काम करावयाचे आहे.

'' '' वृत्तसंस्थस्थेशीं संबंध ठेवतांना आपण ही गोष्ट ध्यानांत घेतली पाहिजे
कींआपण ज्यांच्या हातांत शकागर्याची सत्ता आहे अशाचाणाक्ष लोकाशी
काम करीत आहोंत; आणि जगांत शद्वासारखी सत्ता कशातही नाहीं.
शत्रू हे कदाचित टम बॉस्वपेक्षाही अधिक प्रभावी असतील शद्व कोण-
त्याही गोष्टीची उलथापालथ करू शकतात. शद्वांनीं कान्या विको केल्या-

आहेत आणि कदाचित् टम बॉबची उत्पत्तीसुद्धां शब्दांतूनच झाली असेल;
मी तुम्हांला शद्वाचें महत्त्व सांगत बसत नाहीं कारण तुम्ही शद्वखष्टीचे राजे
आहात हें गृहीत आहे; परंतु ज्यावेळी तुम्ही वृत्तसंस्थेशीं संबंध ठेवाल
त्यावेळीं एक गोष्ट विसरू नका कीं ज्यांचे शहूरचनेवर प्रभुत्व आहे व
ज्यांना शद्वांचीं कसरत करतां येते अशाशीं तुम्ही आपलें काम करीत
आहात म्हणून तुम्हाला फार सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ज्यावेळी-
त्यांच्याकडे जाल त्यावेळीं. मोठ्या कलात्मक रितीने तुम्ही तुमचे कास केले:

पाहिजे. ''
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''व माझ्या मनातील दळढोअंजरांच्या काही मूलभूत कल्पना

आपणास सांगितल्या पाहिजेत. कोणीही कुणाला शिकवू शकत नाही, मी
याठिकाणी तुम्हांला कांहीं शिकवण्यासाठी आलो नाहीं; मला फक्त तुमच्या
कार्याविषयीच्या माझ्या भावना व्यक्त करावयाच्या होत्या. आपण सर्वजण

एका महत्त्वाच्या कार्यात गुंतली आहोंत. माझ्या भावना मी कलेक्टरना सांगि-
कल्या, त्या तुम्हाला सांगण्याची आवश्यकताही नाहीं. आपलें हें लोकशाही
राज्य गेली दहा वर्षे चालू आहे, आपण जें करावयास हवें तें अद्याप करूं
शकलो नाहीं, तेव्हां प्रत्येकानें जागरुक राहून आपण आपल्यावरील
जबाबदारी पार पाख्ययासाठी काय केलें पाहिजे याचा विचार करून
कामाला लागलं पाहिजे. मला तुमचे तें सहकार्य पाहिजे आहे, कार्याचा
प्रामाणिकपणा हवा आहे. सरकारी धोरणाची जाणीव आणि चाणाक्षपणा
व्हवा आहे आणि खरोखरीच माझी अशी अपेक्षा आहे कीं तुम्ही प्रेमाने

च सूज्ञपणे लोकाशी संबंध ठेवावा. तुम्ही जर हें केलें तर मला खात्री आहे
की आपण जें करावयास पाहिजे तें कार्य पार पाडलें असे होईल! ''

( १८ सप्टेंबर १९५७)
..फै

अधिकाऱ्यांनीं व्यवितनिरपेक्ष असलें पाहिजे. याचा अर्थ मात्र २४ तास
नुसते कायद्याकडे वा विमाकडे बोट दाखवून अधिकाऱ्यांनी वागा असा
नाहीं. माणुसकीकडे त्यांनी कानाडोळा करतां कामा नये.



कल्याणकारी
राज्याची

लोकशाहीत जनतेचे राज्य जनतेकरत १ आणि लोक-
प्रतिनिधीनी चालविलेले असते पण त्याचे प्रत्यक्ष स्वरूप
जनतेला दैनंदिन जीवनात पहावयास मिळले तरच जनता-
राज्य कहणता येईल. लोकशाहींत कल्पत्याकरि१ राज्याची
कल्पना कशी। सर्व संग्राहक असते याची सुबोध चर्चा
श्री. यशवंतरावजींनी राेटरी लबात विचारवंत श्रे।त्यांच्या
समोर केलेली आहे. ते महत्त्वाचे भाषण मुद्दाम उ.वृत ४कले
आह.

'' मला वाटतं कल्याणकारी राज्य म्हणजे सरकारने जनतेसाठी कांहीं
सोयी करणें किंवा सेवा करणें एवढेच नसून त्यापेक्षांही त्यांत अधिक आहे.
कल्याण शब्दाचा मूळ अर्थ घेतला तरी एकाद्यानं दुसऱ्याला कांहीं देऊन
टाकणे असा नव्हे. कल्याण हें शांततेप्रमाणेंच अविभाज्य आणि परस्पर-
पूरक आहे. ज्याप्रमाणें एक दिवा दुसऱ्यास प्रकाशित करतो त्याप्रमाणें
कल्याण हें ज्यावेळी अधिकाधिक लोकांच्या वांध्याला येतें त्यावेळीं तै
विस्तुत होत, वाढत जातें; ते कमी होत नाहीं. तथापि ज्यावेळी अधिक
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??????????????????????????????????????????उत्पादन करूं त्यावेळीं प्रत्येकाच्या गरजेस पुरेसं होईल, परंतु तें प्रत्ये-
काच्या लोभी वासनेला पुरे पडणार नाहीं. मला वाटतं कल्याणकारी
राज्याची निर्मितीची ही मूलभूत गरज आहे. दुसऱ्याचं कल्याण करणें या
तत्त्वाचा स्वीकार केल्याने स्वतःच्या कल्याणास विरोध होत नाहींच परंतु
ते स्वतःच्या कल्याणास अधिक उपयुक्त आहे. इतकेंच नव्हे तर स्वतःचें
अधिक चांगले होण्यास मदत करते. डिझरायली ज्यावेळी म्हणाला,

'' कार्याच्या समूहांतून समाज निर्माण होतो '' त्यावेळीं त्यानें मोठे सामा-
जिक तत्त्व सांगितलें आहे ही गोष्ट केवळ बुद्धिनं समजून घेऊन भागणार
नाहीं तर तिची भावने जपवणूक केली पाहिजे. एक नागरिक या
नात्याने आपला कोणता मोठा दोष असेल तर आपल्यापैकी पुष्कळ आपलें
कर्तव्य विसरले आहेत. ' दुसऱ्यांनी तें करावे? ही सामान्य प्रवृत्ति आहे.
हें ' दुसऱ्याचे काम आहे, आपलें नव्हे हा चोहोकडे पसरलेला समजाच
आज चांगल्या राज्यकारभारांतील अडचण आहे; दुसऱ्यांनी चांगल्या
राज्यकारभाराकरता त्याग केला पाहिजे, आपण मात्र काहींएक न -करतां
जे करतात त्यांच्यावर टीका करावयाची. अशा धोकादायक समजुतींत
आपणापैकी पुष्कळजनग आहेत.

'' आपणाला कदग्चित प्रशियाच्या केडरीक राजाची. गोष्ट माहित
असेल. तो बर्लिन शहराच्या बाहेरच्या एका रस्त्यावरून चाला होता,
त्यावेळीं समोरून येणाऱ्या एका वृद्ध गृहस्थाची त्याचेशी टक्कर झाली.
राजाने विचारले '' कोण आहे? '' तो म्हातारा म्हणाला '' मी राजा
आहे. '' '' राजा '' फेडरिकने आश्चर्यानें विचारले, '' कोणत्या राज्यावर
तूं राज्य करतोस ?'' '' माझ्या स्वतःवर '' असे तें अभिमानयुक्त उत्तर
होतें; '' मी माझ्या स्वतःवर राज्य करतो कारण माझा माझ्यावर ताबा
आहे. मी माझ्या स्वतःचा अधिकारी आहे, - '

'' स्वातंत्र्यपूर्ग राज्याची किंवा चांगल्या राज्याची अगर कल्याणकारी
रोज्याची तुम्ही त्याला काहीही म्हणा,-सुरवात ही प्रत्येक व्यक्तींतून

होते. व्यक्तीला .स्वतःवर ताबा ठेवण्याची गरज ज्या प्रमाणांत लक्षांत येते
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त्या प्रमाणांत त्यास आपलें दुसऱ्याशी नाते कसें असावें याची दिशा आणि
मार्गदर्शन सरकारकडून व्हावें असे वाटत असतें. व्यक्तीला योग्यप्रकारें
ऐक्यात्मक सामाजिक दृष्टी येण्यासाठी वातावरण निर्माण करणें हे आजच्या
नियोजकाचे कर्तव्य आहे. लोकांना सामुदायिक प्रयत्नाचे कायदे दिसू
लागले तर त्याच्यांत सामाजिक जागृती वाढत असते. म्हणून माझें असें
.मत आहे कीं कल्याणकारी राज्यांत सहकारी चळवळीला फार मोठे कार्य

करावयाचें आहे. ''
आम्हाला जे कल्याणकारी राज्य वाटतें त्यामुळें कांहीं मूठभर किंवा

जास्ती लोकांचे कल्याण साधावयाचे असें नसून सवार्चे कल्याण साधावे
ही दृष्टी आहे. म. गांधीनी आपल्या एका लेखांत रास्किन्मया ' ०११५
मागदु १८५. ' योपुस्तकांतील गोषवारा सांगितला आहे, ' व्यक्तीचं हीत हें
समाजाच्या हितांत आहे, सेवेचे जीवन हेंच खरे जीवन आहे आणि
कोणतेंही लहान मोठे काम असू द्या त्याचं महत्व सारखेच आहे हें सर्व-
दयाचें तत्वज्ञान आहे.' आधुनिक लोकशाही ज्या पुरोगामी तत्वावर
आधारलेली आहे त्यांत हें प्रगत आहे. सर्वाचे कल्यण-अगदी शेवटच्या
माणसाचें कल्याण हें जास्तीत जास्त लोकांचे कल्याण या तत्वापेक्षां मोठे
तत्वज्ञान आहे. कारण जास्तींत जास्त लोकांचा गट हा अधिक समर्थ

असतो म्हणून त्यांचें कल्याण होतें. वस्तुतः या अपूर्ण जगांत आणि
विशेषत: आपल्यासारख्या अप्रगत देशांत बहुधा सर्व लोकांचा विकास हा
आवश्यक आहे. म्हणून सर्वोदयाची कल्पना ही आतापर्यतच्या राजकीय
तत्ववेरयाने अगर एकाल्या प्रेषितानें वर्णिलेल्या कल्पनेहून अत्युत्तम आहे.
या .एका शब्दांत वयांत आलेल्या प्रत्येकांस मतदानाचा हक्क, मतपेटी,
विचार स्वातंन्य आणि इतर जी कांहीं आधुनिक लोकशाहीची साधने
आहेत ती व्यक्त होतात. कल्याणकारी राज्य साकार होण्याची गुरुकिक्री.
सर्वोदयांत आहे. सर्वोदय हाच त्वरा मानवतावाद आहे आणि तो इतर
वाद ४७) आहेत. त्यांतला कोलपागा आणि मूर्खपागा सिद्ध करतो.
महात्मा बुद्धापासून तो म. गांधीपर्यंत भारतीय संस्कृतीची जी परंपरा
पहावयास सापडते त्यास अनुरूप अशीच ही कल्पना आहे.'
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कार्यीची१ जबाबदारी आणि सर्वीचे कल्याण करण्याचें कर्तव्य या दोन

गोष्टी अशा यंत्रणेवर आधारल्या पाहिजेत कीं त्यांत जास्तीत जास्त
माणूसकी आहे आणि कमीतकमी नियंत्रण आहे. पंतप्रधानानी असं
सगितली आहे कीं राज्यकारभारात सार्वजनिक विवेकाची आणि नीति -
मत्तेची वाढ झाल्याशिवाय तो राध्ययकारभार आजची कारभारविहूरयक
गरज भागबू शकणार नाहीं. हेयांनी एका गोष्टीचा खास उलेस्व केला कीं
राज्यकारभार हातीं असणा-यांनी आपल्या स्वत :चा असा वरिष्ठवर्ग आहे
ही भावना सोडून दिली पाहिजे; ती। वरिष्ठपणाची भावना कल्याणकारी
राज्याला धोक्याची आहे. राजसत्तेकडे दाद मागणारा फयेकजण आपल्या
एकाच समाजाचा सारखा घटक आहे ही. भावना पाहिजे.

'' राज्यकारभाराचे हें तत्त्व प्राचीन काली भारतांत होतं. दादमागण्या-
साठीं न्यायघंटा वाजवली जाई. हें तत्व शिक्षणाने आणि आपल्या पुढाऱ्यांचे
मार्गदर्शनानें कार प्रगत झालें आहे. आतां दाद मागण्यासाठी अगरन्याय
मिळविण्यासाठी न्यायघटा वाजविण्याची गरज नाहीं. आपली एकमेका-
तील गुरूच अशी पाहिजे कीं त्याचा पाया न्यायावर आधारलेला
असावा.

' आदर्श राज्यांत सरकारला कमीत कमी महत्व असते. म्हणून प्रत्येक

नागरिकाने हें लक्षांत ठेवले पाहिजे कीं तो राज्याचा एक भाग आहे;
महत्वाचा घटक आहे आणि त्यांच्यावर कांहीं जबाबदाऱ्या आहेत. सर-
कारचा राज्यकारभार पहाणे हें प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, आणि हें कर्तव्य
तो ज्या प्रमाणांत पार पाडतो त्या प्रमाणांत तो राज्याला उपयुक्त आहे.
कल्याणकारी राज्यांत सरकार नागरिकाचे मदतीस तत्पर असतें एवढेच
नव्हे तर नागरिकही सरकारला मदत करणेस तत्पर असतात. असेंकल्याण-
कारी राज्य अनुभवास येणेस अवधी लागेल परंतु सर्वांनी आतापासूनच
प्रामाणिकपणे आणि उत्साहाने त्या प्रयत्नास लागलें पाहिजे.''



क्र ८
डिभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन मराठी व

गुजराथी अशीां दोन राज्य अ ।ता होत आहेत. महाराष्ट्राच्या
निरनिराळ्या भागाचे विकास साधण्याची तातडीची गरज
आहे असे चोहोबाजूंनी आवाज ऐकू येत आहेत. श्री.
यशवंतरावजी। चव्हाण यांच्या नजरेसमोर अविकसित
प्रदेश व रूयांच्या गरजा निश्चितपणें उभ्या होत्या हे पूर्वी
कोकण विकास परिषदेपुढें त्यांनीं केलेल्या भाषणवरून
दिसून येईल.

आज । या अतिशय महरवाच्या प्रसंगी, कोंकण विभागाच्या प्रीत-

निधींनीं, मला बोलावाणाइतका माझ्यावर त्रिश्वास दाखविला त्याबद्दल मी
त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. आणि बोलावल्यानंतरच्या कामाची सुरु-
वातहि फारच चागली केळी आहे. शासनाच्या प्रतिनिधीकडून थैली घेण्या-
करिता हयाल१ बोलावतात पण आपण सुरुवात थैली देऊन केली आहे
याबद्दल मन :पबूक धन्यवाद देतो.

योजनेच्या क्षेलांतला एक विधायक प्रयत्न आणि अत्यंत महत्त्वाचा
प्रयत्न म्हणून आजच्या या परिषदेचे महत्त्व माझ्या दृष्टीने फार आहे.

कोंकण विकासाचा प्रश्न हा जसा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तसा तो
काहीसा दुखावलेला प्रश्न आहे याची मला जाणीव आहे आणि म्हणून या
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विकासाच्या प्रश्नावर जास्तीत जास्त विधायक दृष्टीने आणि वास्तवतेच्या
भूमिकेवरून पाहण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपण मंडळी या
परिषदेमध्यें आपल्या सर्व प्रश्नांचा विचार याच भूमिकेवरून कराल व
त्याच्या पाठीमागे ही विधायक दृष्टी ठेवाल अशी मला आशा आहे आणि
तसा माझा विश्वासहि आहे.

कोकणचा प्रश्न पाठीमागे कां पडला या प्रश्नाची मीमांसा कदाचित्
अभ्यासकाला योग्य वाटण्याचा संभव आहे. इतिहासकाराच्या दृष्टीनेंहि
कदाचित् तो महत्त्वाचा विषय ठरण्याचा संभव आहे. परंतु आज आती
उद्या यांच्याशी ज्यांचा संबंध आहे, अशा मंडळींना मी येवढीच नस
विनंती करीन कीं या मीमांसेमध्यें जाण्यापेक्षां कोंकण विकासाचा प्रश्न किती
निश्चितपागाने व्यवहार्यतेच्या भूमिकेवरती आणि किती वेगाने सोडविता
येईल, त्याचा विचार करण्याची दृष्टी आपल्या परिषदेने आपल्यासमोर
ठेवावी.

आजकाल हिंदुस्थानच्या योजनांचा आणि विकासाचा विचार करतांना
त्यामध्ये अनेक दृष्टीने या दोन भूमिकांचा विचार करण्याचा प्रसंग येते
कारण शेवटीं विकासांचा आणि योजनांचा विचार करतांना या दोन मह-
त्याच्या दृष्टीकोनाचाच आज आपल्या देशामध्ये विचार होत आहे. मला
वाटतें, योजनांचा विचार करणाऱ्या सर्वच मंडळींना सर्वच ठिकाणी
या दृष्टीने विचार करावा लागत असेल. मी काही या विषयातला तज्ञ

नीही; त्यामुळे या गोष्टी. कांहीं मी येथें बोलू इच्छित नाहीं. परंतु आज या
देशामध्ये योजनांचा विचार करणारी मंडळी जी आहेत, त्यांचा विचार
अधिकाधिक वस्तुस्थितीनिष्ठ असा होऊं लागलेला आहे यांत शंका नाहीं.
पहिल्या आणि दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनांनीं जरी आपली सफर दहा वर्षें

पुरी करत आणली असलीतरी योजनेचा विचार आणि आचार हा आपल्या
देशामध्ये नवीन आहे. असें जरी असलें तरी ही. सफर करीत असतांना
त्यांतल्या कांहीं ठाम गोष्टींचा विचार देशाकडून निश्चितपणें स्वीकारला
जातो आहे व त्याचप्रमाणें याबाबतींत येणारा अनुभव व त्याबरोबरच
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निर्माण होणाऱ्या कांहीं नवीन नवीन गोष्टी आपणांस स्वीकाराव्या लागत
आहेत आणि शिकाव्याहि लागत आहेत.

मी आपणाला असा विचार सांगत होतो कीं, विकासाचा विचार
करीत असतांना ज्या क्षेलामध्ये, ज्या भागामध्ये, ज्या प्रदेशामध्ये विकास
करावयाचा आहे, त्या प्रदेशाच्या दृष्टीनेहि विकासाचा विचार व्हावयास
पाहिजे ही एक दृष्टी आहे. परंतु त्याबरोबरच ज्या ज्या विषयांचा विकास
करावयाचा आहे तो कोणत्या हेतूनें करावयाचा आहे,याहि गोष्टींचा विचार
योजनेच्या विचारांमध्यें व्हावयास पाहिजे. हा जो दुसरा विचार आहे तो
गेल्या पांच दहा वर्षामध्ये प्राधान्येकरून डोळ्यापुढे येऊ शकला नाहीं,
आजपर्यतहि आला नाहीं ही गोष्ट खरी आहे आणि म्हणून प्रादेशिक
-विकासाचेच अंग योजनेच्या विचारामध्यें असते असा समज निर्माण झाला
त्यामुळें मी असं पहात आहे कीं हछी योजनांचा विचार करणाऱ्या माण-
सोच्या मनामध्येंहि या विचारालाच जास्त प्राधान्य येऊ लागले आहे.

मुंबई राज्याचा विचार करीत असतांना कॅहरेजसमध्ये मुंबई राज्या-
मध्ये किती उत्पादन वाढले, किती इंडस्ट्रीज निघाल्या असा एक विचार
करून राज्याची प्रगति दाखविण्याचा एक मार्ग आहे. परंतु हा वाढलेला
विकास राज्यांतील सर्व प्रदेशांच्या थरापर्यंत किती गेला ह्याहि विचाराला
सध्यां प्राधान्य मिळत आहे. एवढेच नव्हे तर प्रदेशांच्यामध्यें तो विकासाचा
विचार गेल्यानंतर समाजाच्याहि थरापर्यंत तो कितीपर्यंत जाऊन पोचला,
हाहि विचार आतां महत्वाचा होऊं लागला आहे आणि म्हणूनच मी कोक-
.णच्या विकासाचा प्रश्न काहीसा दुखावलेला प्रश्न आहे असें म्हटलें. त्याच्या
पाठीमागे किंचितसे हे कारण आहे. त्याची काही ऐतिहासिक मीमांसा थोडी
फार करता येईल, पण मी सांगितले कीं, मी त्या मीमांसेत जाणार नाहीं.
आपणहि गेला नाहींत तरी चालेल असें मला वाटते. पण जावयाचा हक्क

मागितला तर तो हक्क कोणाला नाकारता येणार नाहीं. परंतु माझ्या दृष्टीने

शेवटीं विकास ज्या प्रदेशांचा करावयाचा असतोत्या प्रदेशात्यया इतरकांहीं
बाबींचा विचार करणें आवश्यक असते, त्या शिवाय प्रदेशाच्या विकासाचा
विचार करतां येणार नाहीं. जेथे निसर्गाने दिलेली साधनसंपत्ती, नुकतीच
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माणसाची किंवा नुसतीच साधनांची नव्हे, तर दोन्ही प्रकारची जी साधन-
संपत्ति उपलब्ध असेल तिचा प्रामुख्यानें विचार करावा लागेल आणि म्हणून
कोकणच्या विकासाच्या या दृष्टीने विचार करीत असतांना कोकण हें एक
भाग्यवान असे ठिकाण आहे, असें मी मानतो. कांहीं दृष्टीने निसगाने
त्याच्यावर अन्याय केला आहे. पण ज्या बाबतींत अन्याय केला आहे असे
आपल्याला वाटते, त्याच बाबी त्याच्या फायद्याची आणि शोभेची१ ठिकाणे
ठरली आहेत असा आतापर्यतचा अनुभव आहे.

पहिले महत्वाचे कोकणचे साधन म्हणजे, कोकणची माणसे असें मी
मानतो. आतांच श्री. वर्दे यांनी सांगितले कीं कोकणमध्ये कर्तबगार, बुद्धि-
मान असें मनुष्यबळ आहे, मनुष्य शक्ती आहे, पण तिला आपल्या बुद्धि-
मत्तेचा आणि कर्तृत्वाचा विकास किंवा पाणी दाखविण्याकरितां कोकागची
सरहद्द ओलांडावी लागते ही गोष्ट कांहींशी। खरी आहे. परंतु कुठल्याहि
विकासाच्या आजच्या योजनेमध्यें तिथला माणूस जो आहे तो अतिशय
महत्वाचा भाग आहे असें मानले पाहिजे, कारण विकास हा जरी निव्वळ
विकासांची साधने निर्माण करण्यामुळें होत असला तरी त्या साधनांचा
वापर करणारा त्यांतला जो मनुष्य आहे त्याचा विकास हाच विकास
योजनांतील शेवटीं फार महत्वाचा भाग असतो, म्हणून विकास योजने-
मध्ये या माणसांचे शिक्षण ही एक मोठी ह्यूमन प्रोसिजर असते-ती फार
महत्वाची आहे.

अलिकडेच मी एक छोटीशी हकीगत ऐकली. जेथे ही हकीगत घडली
त्या भागाचे नांव मी सांगणार नाहीं. भूदानचे कांहीं कार्यकर्ते एका मागास-
लेल्या भागामध्ये गेले होते. त्यांनीं मोठ्या खेदाने मला जी गोष्ट सांगितली
तिच्यामध्यें शिकण्यासारखे बरेंच आहे असें मला वाटलें म्हणून आपल्या-
पुढें ही गोष्ट मी सांगतो. भूदानचे कार्यकर्ते शेतीच्या उत्पादनाची माहिती
सांगण्याकरितां आणि सहकारी देतीची मूल्ये. समजावून देण्याकरिता तेथें
गेले होते आणि एक दोन दिवसांच्या श्रमांनीं त्यांनीं एक छोटीशी सभा
घेतली. डोंगर पठाराला ही सभा बसली होती आणि त्यांच्यापुढे त्यांनीं
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मूल्ये आणि त्यांचा विचार सागावयाला सुरुवात केली. सकाळची वेळ होती,
इतक्यामध्ये त्या कोवळ्या उन्हामध्यें, त्या डगर पठारावरून दोन चार
ससे पळत सुटले आणि ते दोन चार ससे ह्या लोकांनी पाहिल्याबरोबर हा
सहकारी मूल्य ाrंचा आणि शेतीच्या उत्पादनाचा .विचार या लकेांनीं सोडून
दिल१ आणि ते ख्याळे लोक त्या सशांच्या पाठीमागे पळत सुटले, कारण
त्यांनीं असा विचार केला कीं हें घेतलेले सहकारी तत्व आणि यांतून वाढ-
णारे शेतीचे उत्पादन हें पुढच्या वर्षी किंवा तेंयाच्या पुढच्या वर्षी पदरांत पड-
णार आहे.आज संध्याकाळची मेजवानी ह्या सशांच्या वरतीच होणार आहे.
लहानशीच गोष्ट होती. परंतु तीत पुष्कळसे तथ्य आहे. कारण शेवर्टी आम्ही
ज्यांच्या मार्फत काम करणार आहोत त्यांन१ त्या कामामध्ये कसा रस निर्माण

होईल हा महत्वाचा प्रश्न, योजनेच्या बाबतींमध्यें जो असतो तो फार
महत्वाचा असतो, परंतु या प्रश्नाचा विचार कोकणच्या लोकांच्या दृष्टीपुढे
दिसत नाहीं आणि म्हणून मी आपणाला सांगितले कीं, कोकणचा माणूस
जो एक महत्त्वाचा गुण आहे आणि । जी तुमची स्वरी संपत्ती आहे .तिकडे
आपणांस मी- आतांच जी. गोष्ट सांगितली।. तिच्यातील तत्व लक्षांत घेऊन
आपण आपली दृष्टि वळविली पाहिजे.

दुसरी संपत्ती तुमच्या कोक्याच्या कांठीं हेलावणारा महासागर आणि
त्याचा किनारा, ही तुमची मोठी संपत्ती आहे. परंतु तुमच्या पूर्वेच्या

बाजूला उभा राहिलेलासह्याद्रिह्यात्याच्या पठारावरच्यालोकांच्यासंपत्तीचे
साधन कधीं काळी झाला आहे. परंतु त्यानें आणून दिलेला भरपूर पाऊस
हा निदान रत्नागिरीच्या बाबतींत तरी कधीं कधीं कांहीं लोकांना शापा-
सारखा वाटतो असा अनुभव आहे. कारण त्यामुळें जमीन वाहून जाते व
पाठीमागे फक्त कातळ शिल्लक राहतात. खडकाळ जमीन शिलक राहते.
त्यामुळे रत्नागिरीमध्यें शेतीचा व्यवसाय हा फक्त नाममात्रच व्यवसाय
राहिलेला आहे.

या सर्व गोष्टींचा विचार करून ही जी साधन संपत्ती आणि या ज्या
अडचणी आहेत त्याचा विचार करून कोकणच्या विकासाचा विचार
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आपण केला पाहिजे. आपण ह्या परिषदेनंतर निव्वळ अनेक पानांची एक
छोटीशी यादीच तयार केली तर तुम्ही तुमचे काम संपूर्णपणे केलें असे मी
म्हागागार नाहीं. अर्थात योजनेच्या कामामध्ये योजनांची यादी हा एक
महत्वाचा भाग आहे. कारण त्या शिवाय माणसाला आपण काय केलें हें
समजत नाहीं. परंतु ही जी विकासाची महत्वाची साधने आहेत, त्यांची
वाढ करण्याच्या दृष्टीने आपण काय केलें पाहिजे हा महत्वाचा विचार
योजना करणाऱ्या माणसांच्या पुढें असतो आणि त्या दृष्टीने आपण
आपल्यापुढे कांहीं 'वर्किंग पेपर्स' असा आपण ज्याचा उलेख केला असे
कांहीं पेपर्स मांडलेले पाहिजे. योजना फार चांगली आहे. जी साधने
आहेत त्या साधनांपैकी कोणत्या महत्वाच्या गोष्टी केल्यामुळें आम्ही
रत्नांगिरीचा विकास करूं, आम्ही आमच्या कोकणचा विकास करूं या
दृष्टीने आपण विचार केला पाहिजे.

कोंकणामध्येंहि तीन वेगवेगळे भाग आहेत. रत्नागिरी हा एक वेगळा भाग
मानला पाहिजे. कुलाबा ठाण्याचा वेगळा भाग मानला पाहिजे. रत्नागिरी-
मध्येंहि काही ऐतिहासिक कारणामुळें-निव्वळ राजकीय ऐतिहासिक कार-
णामुळें नव्हे-तर सामाजिक परिस्थितीच्या कारणांमुळें-दक्षिण रत्नागिरी
आणि उत्तर रत्नागिरी असे भाग पडतात ही गोष्ट कांहीं भाग पाडण्याच्या
दृष्टीने नव्हे तर परिषदेपुढें असणाऱ्या कार्याचा अंदाज घेण्यासाठी मी:
आपल्या नजरेसमोर आणू इच्छितो. या दृष्टीने कोकणचे जे प्रश्न आहेत.
त्यांचा विचार करीत असतांना कोकणचा समुद्र किनारा तिर्थ पडणारा
पाऊस, तेथें असणारी मनुष्य-संपत्ती, तेथील जमिनीचा एकंदरींत असणारा
कस आणि परिस्थिति यांचा विचार करूनच तेथील विकासाचे कार्यक्रम

शेवटीं .निश्चित करतां येतील. आम्ही नुसत्या मनामध्ये विकासाच्या योजना
आणि मनरंजे मांडल्यामुळें विकासाच्या योजना करतां येणार नाहींत.

तेव्हां माझ्या मताने कोकणच्या विकासाच्या दृष्टीने शेवटीं तीन-चार
गोष्टी महत्वाच्या ठरतात. आज आधी मी म्हटलं त्याप्रमाणें मी जेव्हां
पुराच्या निमित्ताने कोसगामध्ये गेलों तेव्हां पुराचा हा प्रश्न माझ्या मनाशीं
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निकड मनावरती जास्त जोराने भासली. कारण मी कोंकणामध्ये अनेक
वेळां गेलो आहे. कारण मी अशा गावचा आहे कीं, जें गांव कोकणची
पावसाळ्याची उतारपेठ आहे. पावसाळ्यामध्ये, कऱ्हाडहून चिपळूण, खेड-
दापोलीकडे जाणाऱ्या माणसांचे ताडेच्या तांडे मी माझ्या लहानपणी
पाहिले आहेत. उन्हाळ्यामध्यें जाऊन तिथला चांगला आंबा रवण्याकरिता
आणि दौरे करण्याकरितां मी कोकणमध्ये पुष्कळच पेल्या मारल्या आहेत.
परंतु पावसाळ्यांत पुराने वेढले, पीक वाहून गेले कोंकण मी अगदीं
अलिकडे म्हणजे फक्त गेल्या वर्षीच पाहिले आणि त्यावेळीं असें लक्षांत
आलें कीं सगळी कर्तबगार माणसे आणि बिन कर्तबगार माणसें ही कर्तब-

गारीसाठी जिल्हा सोडून बाहेर गेली आहेतत्यामुळे रत्नागिरीच्या आर्थिक
जीवनामध्यें एक प्रकारची अगतीकता ज्याला म्हणतात अशा प्रकारची
स्थिती निर्माण झाली आहे.

तेव्हां रत्नागिरीचा विकास करावयाचा असेल, त्याचें आर्थिक जीवन
संपन्न करावयाचे असेल तर ज्याप्रमाणें कांहीं नवीन जिवंत पाण्याचे झरे
असल्याशिवाय नदी बाहू शकत नाहीं त्याप्रमाणें तेथें जिव्हाळ्याच्या अशा
शक्ती ज्या कांहीं असतील, त्या मोकळ्या केल्या पाहिजेत, त्या उघड्या
केला पाहिजेत. ते करणें हें माझ्या मते आजच्या कोकणच्या विकासाचा
पाया घालणे आहे. सगळ्या गोष्टींची १ ०- १५-२० वर्षांत होणाऱ्या
कामांची एक यादी पुढें मांडून जर आपण आपलें समाधान करून
घेणार असाल, तर आपण तें समाधान घेऊं शकतो. पण कोकणच्या
विकासाचा विचार करणाऱ्या मंडळींनी माझ्या दृष्टीने आज ज्या मूलभूत
प्रश्नांचा विचार करावयास पाहिजे तो हा आहे कीं साधनसंपत्ती कोंकणा-
मध्ये आहे तिची शक्ति आपणांस कशी मोकळी करतां येईल या दृष्टीने
जे महत्वाचे ३-४ प्रश्न असतील त्यांच्या बाबतीमध्यें आपण काय केले
पाहिजे, आणि त्याकरिता आपण काय योजना आखली पाहिजे याचा
विचार केला पाहिजे. आणि मला अशी आशा आहे कीं आपण ह्य

दृष्टीने या मुख्य प्रश्नाचा. विचार कराल.
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दोन चार महत्वाच्या गोष्टी आहेत, त्यांचा उल्लेख केल्याशिवाय माझें
हें उदूघाटनाचें भाषण संपकिते चुकीचे ठरेल. प्रत्येक भागाच्या दृष्टीने अशा
कांहीं योजना असतात कीं त्या योजना शेवटीं त्या भागांतल्या लोकांच्या
भावनांच्या प्रतिकात्मक अशा झालेल्या असतात. त्या विकासाच्याहि प्रति-
कात्मक अशा झालेल्या असतात. म्हणून सर्वसाधारणपतें विकास योजनांचा
उल्लेख करण्याचा माझा विचार नसला तरी २- ३ महत्वाच्या गोष्टी सब-
धाने मला सांगितलें पाहिजे. त्यांतली पहिली महत्वाची गोष्ट, कोकणच्या
रेल्वे संबंधीची आहे. दुसरी कोकणातील जलवाहतुकीची आहे आणि
तिसरी कोकणातील रस्त्यांच्या वाहतुकीची आहे. कोकणच्या रेल्वेसंबंधीच्या
प्रश्नाचा उल्लेख मी निव्वळ सरकारची बाजूआपल्यापुढे मांडावी अशा
दृष्टीने केलेला नाहीं. परंतु कोकणच्या विकासाकरितां जर कोणती मह-
हेवाची गोष्ट आज होण्याची आवश्यकता असेल तर ती कोकणच्या रेल्वे-
संबंधीची आहे. रेल्वेची वाहतूक आणि रस्त्यांची वाहतूक या बात्रतींमध्ये
कोकणच्या दृष्टीने जी एक प्रकारची बंदिस्त परिस्थिति निर्माण झाली आहे
तिला वाट मोकळी करून मिळाल्यास कोंकणांत जी एक मूळ शक्ती आहे
ती मोकळी. व्हायला जागा सापडले, हा महत्वाचा मूळ दिपचार मला मान्य
झाला आहे. आणि म्हणून कोकणच्या रेल्वे बाबतीमध्यें जेव्हां जेव्हां संधि
आली तेव्हां शासनाच्या मार्फत, आणि व्यक्तिश : माझे सहकारी( बांधकाम-
मली श्री. बाळासाहेब देसाई आणि मी योग्य प्रसंगीं जेव्हां हा प्रश्न निघाला
तेव्हां याबाबतींत सतत प्रयत्न करीत आलों आहोत, आणि आजच्या कगी
मला असा विश्वास आहे-काराग उद्यच्या घडणाऱ्या गोष्टी संबंधानं-माण-
सानें-निदान माझ्या परिस्थितीलयया माणसानें थोडेसे विचासने बोलावे
म्हणून मी 'आणि ', ' पण ', परंतु हे शहू घालतो -आहे, पण आजच्या
परिस्थितीमध्ये मला असा विश्वास वाटतो कीं, तिसऱ्या पंचवार्षिक योजने-
मध्ये कोकणच्या रेल्वेची मागणी पुरी होईल यासंबंधी १ मला शंका राहिलेली
नाही.

कोकणच्या बंदरांचाहि असाच प्रश्न महत्वाचा आहे. गेल्या खेपेस जेव्हां
पुराच्या वेळीं मी कोंकणात गेलों होतों त्यावेळीं मी असें पाहिले आहे कीं
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खाड्या भरून गेल्या होत्या आणि खाड्या भरल्या याचे कारण बंदरे भरली
आहेत. आज खाड्या डी-सिल्ट करणें कितपत व्यवहार्य किंवा शक्य
आहे, त्याची मला शंका आहे. परंतु बंदरे डी-सिल्ट केली पाहिजेत.
यासंबंधानें विचार करणाऱ्या कुगाहि माणसाच्या मनाशीं शंका येण्याचे

कारण नाहीं.

आपल्याला कल्पना असेल कीं, गेल्या वर्ष-दीड वर्षामध्ये दी पोर्टसू

ण्ड मरीन ऑर्गनायझेशन म्हणून मुंबई सरकारने एक नवीन ऑर्गनाय-
झेशन उभी केलेली आहे आणि क्यियामार्फत या कोकणच्या किनाऱ्या-
वरच्या बंदरांच्या विकासाचे काम आम्ही कांहीं प्रमाणामध्ये तेजीने हातीं
घेतलेले आहे. आपणाला .कल्पना असेल कीं, १९५६-५७ च्या
सुमारास आम्ही फक्त २ लाख रुपये या बंदरावर खर्च करीत होतों.
१९५७-५८ सालीं हा खर्च ६-७ लाखावर गेला. १९५८-५९ सालीं
जवळ जवळ ८-९ लाख रुपये खर्च होईल. मला वाटतं कीं ह्याच प्रमाणा-
वर ही गती जर वाढत गेली तर कोकणच्या बंदरांचा गाळ निवूशकेल.
परंतु निव्वळ पैसे खर्च करून सुटणारे हे प्रश्न नाहींत. आज २-३ ड्रेजर्स

खरेदी करावयाचा विचार आम्ही करून राहिलो आहोंत. आज ड्रेजर्सची

बाजारपेठ मोठी महागली आहे. महाग किंमत देऊनहि घ्यायची इच्छा
असली तरी-आज ती वस्तु दुर्मिळ झालेली आहे. ही. अडचण व्यावहारिक
असली तरी त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करीत आहोंत. किती पैसे खर्च केले
याच्यापेक्षा आम्ही योग्य दृष्टीने प्रयत्नाला सुरवात केली आहे किंवा नाहीं
याचे निदर्शक म्हणून मी या गोष्टींचा उल्लेख केला.

तीच गोष्ट रस्त्या-रस्त्यांची आहे. हाहि एक महत्वाचा विकासाचा रस्ता
आहे. दिवा-दासगावपर्यत गेल्याने कांहीं रत्नागिरीचा संपूर्ण प्रश्न सुटला
असें मी मानीत नाहीं. शेवटीं हे खरे आहे कीं-, लोट्या छोट्या रवक्तेयांमध्ये

रत्नागिरी जिल्हा विभागला गेला आहे. हा रत्नागिरी जिल्ह्याचा भूगोल
तुम्हांला माझ्यापेक्षा जास्त माहीत आहे. हे एकेक खोरे, त्या त्या खोऱ्या-
मध्ये असलेल्या प्रत्येक गांवांशी महत्वाच्या ररूयांनी जोपर्यंत जोडले जात



९ -उ वि चा र वा ए
-.,अ०० ??????????????????????????????????????????नाहीं तोपर्यंत खरे रत्नागिरीचे मन मोकळे होऊन समुद्राच्या त्या उघड्या
पाण्यावर येऊन पडेल असं मला वाटत नाहीं. आणि म्हणून लोट्या लोय्या
रस्त्यांची देणगी, छोट्या लोय्या रस्त्यांची वाढ-ज्याला नेट-वर्क्स ऑफ
रोडस् म्हागतात-रत्नागिरीमध्यें कांहीं वर्षांच्या प्रयत्नाने करण्याची आवश्य-
कता आहे.

आणि समुद्र किनाऱ्यावरच्या मच्छीमारीचा धंदी, विचार करण्यासारखा
आहे. छोट्या छोट्या ठिकाणीं उद्योगधंद्याची वाढ करतां येण्याची शक्यता
आहेमोका उद्योगधंद्याची वाढ करतां येण्याची शक्यता आहे. मोठ्याउद्योग-
धंद्यांचा विचार आतां श्री. वदेंनी मांडला, पुष्कळ धंद्यांची त्यांनीं नावे
सांगितली, ते त्यांतले तज्ञ आहेत. ते त्याचा विचार करतील. परंतु छोट्या
छोट्या शहरांत लोट्या उद्योगधंद्यांना लागणारी साधने पुरविण्याची गोष्ट

महत्वाची आहे असं मी मानतो.

मी येथें येण्यापूर्वी पुष्कळसा विचार आणि कांहीं तयारी करून येथें
आलो. मी आज येथें उद्योगधंद्याचा विचार आपण करावा असें म्हणताच
तेथील लोक उद्या असं विचारतील कीं कोकणच्या वीज पुरवठ्याची आपण
काय व्यवस्था केली आहे. मी आपणाला असें सांगू इच्छित कीं ठाणे
कुलाच्याचा वीज पुरवठ्याचा प्रश्न सुटलेला आहे. एका प्रमाणामध्यें ही
वीज वाढविण्याची शक्यता संपूर्णपणे आतां निर्माण झाली आहे. माझी
खरी अडचण आणि खत थोडीशी रत्नागिरीबद्दलची आहे. कारण कोयनेची
वीज ही रत्नागिरीला मिळाली पाहिजे या सबंधाने शंका माझ्या मनाशीं
नाहीं. उगपल्याहि मनाशीं नाहीं. परंतु एक गोष्ट निश्चित, कीं कोयना ही
सेकंड स्टेजला जाईतोपर्यत रत्नागिरीला कोयनेची वीज किती मिळेल या
संबंधाने मी साशंक आहे. पण तोपर्यंत ५ वर्षांचा जो काळ जाणार आहे
त्या काळामध्ये आम्ही स्वस्थ बसणार आहोंत का? आणि म्हणून मी येथें
येण्यापूर्वी काल जे आमचे इलेक्ट्रिसिटीबोर्ड आहे त्यांतल्या कांहीं मंडळींशी
चर्चा करून आलो आणि त्यांनीं मला असं आश्वासन दिले आहे कीं जर
सरकार त्यांना आर्थिक प्रश्नाबाबत मदत करणार असेल-आणि ते
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करण्याचा सरकार विचार करीत आहे-तर लोय्या लोढ्या उद्योगधंद्यांच्या-
साठी ध्येयाला डिझेल हट किंवा आणखी दुसऱ्या कांहीं पद्धतीने वीज
निर्माण करण्याचे जे प्रयत्न आहेत ते रत्नागिरी जिल्ह्यांतल्या दोन चार
प्रमुख ठिकारगी करायची त्यांची तयारी आहे. अशा तऱ्हेचे आश्वासन
त्यांनीं मला दिलें आहे

आणि एका दुसऱ्या गोष्टीचा मी येथें उल्लेख करतो; उलेख म्हण्या-
पेक्षां .आक्या त्याला अनाउन्समेंट म्हटलीत तरी माझी त्याला कांहीं हरकत
नाहीं. कारण एक गोष्ट रत्नागिरीच्या दौऱ्यानंतर मी जाहीर बोललो होतो
कीं, वेळ अशी आली आहे कींमहाराष्ट्रांतील १ ०- १२ जिल्ह्यांचा आज जो
रजि मानला जातो त्यांतल्या देशावरच्या जिल्ह्यानी विचार केला पाहिजे
आणि म्हटलं पाहिजे कीं आपण आपली कांही काळ प्रगति थांबवितो
पण कोकणचे महत्वाचे प्रश्न सोडविण्याकरितां आम्ही त्यांना कांहीं तरी
द्यायला तयार आहोंत अशी एक माझी भावना होती आणि त्यादृष्टीने

कांहीं प्रयत्न करीत होतो
मी या परवा जाहीर झालेल्या बजेटमध्ये, जर हें जाहीर करूं शकलो

असतो तर मला अतिशय आनंद वाटला असता, पण तोपर्यंत या गोष्टीची
तयारी होऊ शकली नव्हती. परंतु गेल्या तीन वर्षांत योजनेचा जो विकास
चालू आहे, जी गती चालू आहे त्यामध्ये असे दिसून आले कीं कांहीं
योजनांवरचे पैसे आम्ही खर्च करूं शकणार नाहीं. आणि आमचे पैसे
कांहीं शिल्लक राहतील त्यांतील कांहीं पैसे कोकणच्या कामाकरिता पाठवून
दिले पाहिजेत, री-अलोकेशन ज्याला म्हागतात-अशी त्यांची परत वाटणी,
परत विभागणी केली पाहिजे. असा विचार करीत असतांना सरकार या
निर्णयाला आले आहे, कीं जे कांहीं पैसे शिल्लक राहतील त्यांतील एक
कोटी रुपये हे रत्नागिरी, ठा'गे आणि कुलाव्यांतील रस्त्यांच्यासाठी,
बंदरांच्यासाठी आणि मच्छीमारीचा जो धंदा त्यांतील कांहीं कामासाठी
योजनेची राहिलेली जी कांहीं दोन वर्षे-तंत्रतः आहेत पण व्यवहार्यतः हा
काळ दीड वर्षांचा होण्याचा संभव आहे-ह्या दीड वर्षामध्ये या तीन मल
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मुंबई सरकारने घेतलेला आहे.

मी फक्त ही. कामाची. सुरुवात असें मानतो. याच दिशेनें जर आम्ही
प्रयत्न करीत गेलो तर मला असें वाटतें कीं तुम्ही जो विधायक प्रयत्न

सुरू केलेला आहे, तो विधायक प्रयत्न हा खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल,
आणि कोकण विकास परिषदेने जें मार्गदर्शन विकासाच्या प्रयत्नांचे घालून
दिले आहे त्याचाच पाठपुरावा या राज्याचे दुसरेहिविभाग करून असेच
विधायकप्रयत्न ते करीत राहतील अशी मीं आशा करतो. कारण कोकणचा
विकास जसा व्हावा असें माझ्या मनांत आहे तसाच या राज्यांतील प्रत्येक

विभागाचाहि विकास व्हावा अशी आपली अपेक्षा असली. पाहिजे आणि
प्रादेशिकविकासाच्या पाठीमागचीहि हीच कल्पना आहे,कीं देशमोठा झाला
म्हणजे नुसता भूगोलावरचा देश मोठा होऊन भागत नाहीं. वेगळ्या
वेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या घरांत राहणारा तो माणूस विकसित झाला
पाहिजे. ही विकासाच्या पाठीमागची आमची भूमिका आहे. आणि याच
विचाराच्या दृष्टीने आपण हा प्रयत्न करीत आहात मला माझ्या मर्यादेत
शक्य होईल त्या प्रमाणामध्यें माझें संपूर्ण सहकार्यराहील असेंभीआपणाला
आश्वासन देतो आणि आपण हा सुरू केलेला प्रयत्न खऱ्या अर्थाने यशस्वी
होवो अशी प्रार्थना करून या परिषदेचे उद्घाटन झाले असें औपचारिक-
रीत्या जाहीर करतो.



खेड्यांतील
सहकार

लोकशाही१ म्हणजे दोन पक्ष, दोन पाट्या, असा त्याचा
अर्थ नाहीं. नवी वृत्ती, नवा विचार व त्यामागे लोकशक्ती१
उभी करणें हा लोकशाहीचा अर्थ आहे. या वृत्तीचा खेड्या-
तील अडिवकार हा परस्परांच्या सहकारामधून दिसून येतो.
एका सहकारी कारखान्याने जीवन प्रफुल्ल करणाऱ्या शेत-
कव्याने आपला तो प्रक ।श आपल्या इतर बांदूधचांच्या
झोपडीपर्यंत कसा पोचवाच । याचे उन्हसु दिवळूर्शन सांगली
सहकारी साखर कारखान्याच्या उद्घाटन धरूगीांं श्री.
यशब्दतराव य ांनाइं केले.

तासगाव येथें समाजविकास गटाचे वतीने एक औद्योगिक प्रदर्शन

भरले होते; त्याचे ता. १० फेबुअरी १९५८ रोजी उद्घाटन करतांना
यशवंतराव म्हणाले कीं नवी वृत्ती, नवा विचार व त्यामागे शक्ति उभारणे
हा लोकशाहीचा स्वरा हेतू आहे' व आर्थिक विकासासाठी आपलें सामर्थ्य
खर्ची करा असें आवाहनही त्यांनीं सर्व जनतेला केलें. उद्घाटन प्रसंगीचे
आपल्या भाषणांत ते म्हणाले-

'' आपल्या या जिव्हाळ्याने केलेल्या स्वागताबद्दल मी अंतःकरणपूर्वक
आभारी आहे. तुमच्या या जिव्हाळ्याने मला राज्यकारभार करायला शक्ति
मिळणार आहे. तुमचे प्रेम पाहिले म्हणजे माझी शक्ति दुणावते. तास-
गावच्या वातावरणांत बदल दिसत आहे हें काम करणारे कार्यकर्ते यांच्या
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ग्पार्ड्या होत्या. आज नगरपालिकेनें एकजुटीने किती तरी कामे केलीं आहेत.
आता एका नवीन पद्धतीने काम करावयाचें आहे-लोकशाही पद्धतीने. लोक-
-शाही म्हणजे दोन पार्ड्या नव्हेत. नवी वृत्ति, नवा विचार व त्यामार्गेशक्ति
उभारणे हा लोकशाहीचा खरा हेतु आहे. देशबदलावयाचा म्हणजे डोंगर,
नद्या बदलावयाच्या नाहींत. तर देशांतील माणसे मोठी झाली पाहिजेत.
.त्यांची मने व विचार मोठे- झाले पाहिजेत. देशाची शक्ति मोठी कराव.
याची आहे. स्वराज्य आलें आहे. त्याचा उपयोग विकासासाठीं झाला
पाहिजे. आपली शक्ति विभागली गेली आहे. ती एकीने
सामाजिक व आर्थिक विकासासाठीं वापरली पाहिजे.

'' वाद व घोषणा आपण ऐकतो. पण येत्या ५- १० वर्षांत आपण जर
कांहीं केलें नाहीं तर एक मोठी संधी दवडू. इतर देशांत २००-३००
घर्षापूर्वी कामाला सुरवात झाली आहे, त्यांच्याबरोबर आपली स्पर्धा आहे.
स्वराज्य मिळविलेले टिकवावयाचें असेल तर आपली शक्ति वाढविली
पाहिजे. तिसरी लढाई होऊं नये पण झाली तर त्याच्या आत आपली
शक्ति वाढावयास हवी. दांडगेश्वरपागाने जग जिंकावयाचा प्रयत्न चालू
आहे. आपण एकीच्या शात्तीच्या विचाराने भारले पाहिजे. स्वराच्या-
नंतरहि नाराज कां? त्याचे कारण शक्ति, मने विभागली आहेत. राष्ट्रीयत्व

बोलणे सोपे आहे पण आतां वागावयाची वेळ आली आहे. हिंदुस्थान हें
एक राष्ट्र. आहे. ते राष्ट्र म्हणून जगेल व राष्ट्र म्हणून मरेल असें म्हणत
होतों. आतां तसे वागावयाची वेळ आली आहे. जातीच्या, धर्माच्या व
प्रांताच्या विचारांतून पुढें गेलें पाहिजे. नवीन घडविण्यासाठी तुमची माझी
शक्ति वापरावयाची आहें. मूळ जी देशाची शक्ति ती वाढवावयाची आहे.
भारताला पहिल्या प्रतीचे राष्ट्र करावयाचें आहे. म्हणून दुसऱ्यावर अव-
दबून राहून भागणार नाहीं. आपली मने' फुटलेली आहेत; फुटले मन
नवीन काम उभारू शकणार नाहीं. हें एकट्या दुकट्याचे काम नाहीं.
विचारांची श्रद्धा ठेवणारी माणसे हवीत. नव्या बुद्धिला, नव्या शक्तिला
ताकद देण्याकरितां झटले पाहिजे. लोकांनी व सरकारनी एका ठिकाणीं
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??? ?????शक्ति वापरली पाहिजे १५ -२ ० वर्षे असें केलें तर जगातल्या कुठल्याहि
राष्ट्राची मान वग करून पाहण्याची छाती होणार नाहीं. गाव; शेती सुधा-
रली पाहिजे मुंबई राज्यांत काम वाढावे ही इच्छा. नुसत्या शावर राज्य
चालत नाहीं तुमचा जिव्हाळा प्रेम हवें. तुम्ही ही प्रेमाची शक्ति आमच्या
मागें उभी करा. म्हणजे आमची मोठी कामे होतील.

जीवनांतील हजार
सांगली येथील साखर कारखान्याचे उद्घाटन प्रसंगीं यशवंतराव

म्हणाले-गेले दोन तीन वर्षांत आमच्या नेहमीच्या कामाच्या धांदलेमिध्यें
वसंतराव दादा कोठे दिसत नसत. कांहीं लोक विचारीत होते. वसंतराव
राजकारणास कंटाळले आहेत काय? आम्ही त्यांना सांगत होतो-ते राज-
कारणाच्या नव्या प्रवाहांत शिरले आहेत. सभा, संमेलने-मोर्चे मिरवणूका
हा एक राजकारणाचा अंगभाग होता पण आतां अशा परिस्थितींत राज-
कारण राहिलें नाही--मध्यें नाहीं कां -मोठ्या कड्यावरून उडी घेतांना-
धबधबा असतो. नदी सारखी धबधबा करीत जात नाहीं-सारखी डोंगरात
प्रवास करीत नाहीं-ती धबधब्यांतून उडी टाकून जेव्हां-जेव्हां जमिनीवर
उतरते तेव्हां जमिनीच्या पातळीवर येते. त्याचे आवती-भोवतीची जमीन
काळी करीत पुढें जात असते. राजकारणानी धबधव्यासारख्या उड्या
घेतल्या. वसंतरावनीं तुम्हा सगळ्यांस माहीत आहे, तर आतां ती नदी
पातळीला आली आहे. राजकारण देशाचे हीतकरण्याच्या मार्गाला लागले
आहे. त्यामुळें मोर्च्ये आणि घोषणा ज्यांना करावयाच्या असतील रेवांना
बंदी नाहीं केलेली, त्यांच्या करीता परवानगी आहे. परंतु आज लोक-
कल्याणाचा मार्ग स्वीकारूनपुढें जम्याचा प्रयत्न करण्याकरितांत्याची जरूरी
नाहीं. कोठेतरी शांतपणाने ठरलेल्या योजनेची अंमलबजावणी मार्ग कसा
चोखाळायचा हा शातपागाने विचार करावयाचा दिवस आहें. आणि गेली
दोनवर्षे अशा अज्ञानवासांत वसंतराव होते असे माझे मत आहे. या बुध-
गविण्या आणि सांगलीच्या माळावरती एक नवीन दुनिया निर्माण कर-
रण्याच्या कामांत ते गुंतले होते. आणि या नवीन दुनियेचे कुलूप त्यांचे
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संमतीने कळा त्यांत मीमो आहे८८.आयीकीस्वप्न पहात होतों कीं शेतकऱ्यांचे एक नवीन आर्थिक जीवन तयार केलें
पाहिजे. मोठ्या मोठ्य्या घोषणा तर आम्ही करीत होतो. परंतु या घोषणांचे
अर्थ आतां हळूहळू आम्हांला समजायला लागले आहेत. शेतकऱ्यांचे राज्य
झाले पाहिजे-ऐकलं म्हणजे बरं वाटत--अग जरासे शहारून येते. परंतु
शेवटी त्यांची जबाबदारी काय? त्यांची अडचण काय? त्यांच्यासाठी काय
केले पाहिजे? हे महाराष्ट्रांतील शेतकऱ्यांचे कांहीं विशिष्ठ प्रश्न आहेत. त्या
प्रश्नींची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. महाराष्ट्रांतील शेतीच्या
प्रश्नांची काय स्थिति आहे. मी या सहकारी कारखान्याच्या दृष्टीने हे
विचार अवश्य बोलूनदाखविले पाहिजेत. कारणमी माझ्यामनांतील विचार
स्पष्ट करतो-स्वतः माझेसाठीं-जमलं तर दुसऱ्यासाठीं! महाराष्ट्रातल्या
शेतीचा प्रश्न हा प्रमुखत जिराईत शेतीचा प्रश्न आहेअसे माझें मत आहे..
आपला महाराष्ट्र आपण पाहिला तर तो पश्चिम खोऱ्यात-पश्चिमबाक्ला.
सह्याद्रीचा एक मोठा पट्टा-एक मोठा भिंतीसारखा मोठा. आपण पाहिले
मी एक तासभर आतां प्रवास करून आलों. एक प्रकारचे दृश्य डोळ्या-
समोर दिसते. ती भिंत उभी राहिली आहे. आणि पांच दहा मैलावर
डाव्या बाजूस त्या बाजूला पाहिले कीं नदी चालली आहे. पूर्वेच्या बाजूला
गेली आहे. पण नद्याचे रूप काय. सगळ्या नद्यांची शेपटं महाराष्ट्राच्या
नशीबाला आली आहेत. आणि नद्यांची तोंड पूर्व बाजूला गेली आहेत.
पण काय? यामुळें म्हटलें तर एक प्रकारचा तोटा आहे. परंतु नद्यांची
शेपटं देणारा हा सह्याद्री त्यांतून प्रतापगड, रायगड, सिंहगड हा एक
अभिमान आमच्या नशिबाला आला आहे. तरी आम्हाला अभिमान
वाटतो. पण आर्थिक दृष्टीने जोखीम निर्माण झाली आहे. थोडे पाणी
दुसरीकडे जाते पाम ठीक आहे. या पाण्याचा तो उपयोग करून मी परवा
हिशेब करून घेतला कीं जास्तीत जास्त पाण्याचा थेंब नि थेंब वापरण्याचा
प्रयत्न केला तर महाराष्ट्राचाशेतकरी ०५० टकेबागायतकरूंशकतोजास्तनाही
करूं शकत; म्हणजे राहिलेल्या ७० टक्के शेतीचा निर्वाह जिराइत शेतीवरच.
आहे मी आपल्यालाशेतीच्या पड्यासंबंधाने कल्पना देतो.पण उरलेल्या; ०टको
त्याची तरी. परिस्थिती काय! म्हणजे मगप्रश्न असानिर्माण झालाकींमहाराष्ट्रां-
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तल्याशेतीचा प्रश्न ज र सोडवावयाचा असेल तरजिराइतशेती कोणत्या पद्धतीने
चागली करतां येईल याचा विचार केला पाहिजेएं. त्याचबरोबर जिराइत शेती-
वर असणारा जो शेतकरी। समाज आहे तेंयाला शेतीशीं संलग्न असा क्षरा
उद्योगधंदा महाराष्ट्रट्रांत सुरू केला पाहिजे त्य ाच्याशिवाय महाराष्ट्रांतल्या
शेतकरी समाजाचे भविष्य आम्ही सुधरू शकागार नाहीं. म्हणून दोन मागे
शिलक उरतात; जी बागायत शेतें आहेत ती चागली केलीच पाहिजेत, पण
त्या बागायत शेतीत माल निर्माण होईल त्या मालाचा उद्योगधंदा महाराष्ट्रांत

०निर्माण केला पाहिजे आहे ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणून ज्या
अनेक योजना महाराष्ट्राच्या उद्धाराच्या दृष्टीने, शेतकरी समाजाच्या उदा-
राच्या दृष्टीनएंं अहेत, त्या पुढें या बागायत शेतीतून निर्माण होणऱ्या ज्या
शेतीच्या वस्तु आहेत, त्यांतून उद्योगधंदे उभे करन ही एक महतेंवची काम-
गिरी आहे असें मी मानतो. त्यांतला महत्वाचा भाग हा साखर कारखान-
दारीचा.आहे. महाराष्ट्रांतला ऊस अधिक गोड असतो असें सांगतात.
आणि ही हिंदुस्थानमध्ये सिद्ध झालेली गोष्ट आहे. गंगेचं पाणी पविल
आहे. पण गंगेच्या काठच्या ऊसामDये साखर कमी आहे असं शास्त्रज्ञांचं

मत आहे. आमच्या महार१धतूल्या कोयनेच्या आणि कृष्णेच्या काठी माणसे
जरा सिइं खट अहित असा आमचा लौकिक आहे. पण त्या पण्यामध्ये
साखर जारत ओह असं श ास्त्रज्ञांचे मत आहे. आतां ही साखरकाररवा-
नदारी आम्ही उर्भ१ केली-ठीक आहे-अणि ज्यांनी महार१शामध्ये साखर
कारस्वानदारी प्रथम सुरू केली त्यना मी धन्यवाद देणार आहे के।णी
खाजगी व्यापार धंदेदारानी ही गेएष्ट केली म्हणून तर हा आम्हांल१ कळू
शकली-त्यांना तर आपण शाबासकी दिली पाहिजे-परंतु त्यांच्या हाताला
हात धरून आतां पुढें व्यक्ति व्यक्तिची मालकी आणिण त्यांची जोखम ही
बाकीच्या लोकतंनी हाताशी घेतली१ पाहिजे. दहानी, पांचानी, शंभरानी,
हजारनी एकत्र घेऊन सगळ्यांच्या मालकीची कारखानदारी म्हणजे काय
चीज आहे ते महाराष्ट्रांत उभे करायचेठरले तर दहा पंधरा कारखाने उभभे
राहिले आहेत. तेंयांतल१ एक कारखाना सागलीच्या शिवार ामध्यें मला
पहावयास सांपडतो. एक अतिशय चांगली महत्वाची गोष्ट घडली आहे.
या कारखानदारीध्या निमित्तानें एक महत्वचा विचार शेवटी ह्या कारखान-



९८ वि चा र धा रा
दारींतून आम्हाला करावयाचा आहे. देना ज्या भागामध्ये आम्ही ही
कारखानदारी सुरू करतो रेया कारखानदारींतून शेतकरी समाजाचा जो प्रश्न

आहे तो-हजार-बाराशे-पंधराशे दोन हजार-अडीच हजार, काय अस-
तील ते साधारणतः या कारखान्याचे शेअर्स किंवा भागीदार आहेत.
सहकारी कारखानदारी साधारणतः सरासरी हजाराची पडते, इथे दोन
हजार ठीक आहे. चांगली गोष्ट आहेया दोनहजार शेतकऱ्यांच्या ऊसाचा
भाव वाढेल, त्यांची शेती सुधारेल. पांच पंचवीस गावातला हा दोन हजार
शेतकरी सुखी होईल, पण त्याच्यावर ही जिस्मेदारी आहे असे मी सांगतो.
ज्या गावातला हा बागायतदार शेतकरी, भागीदार, कारखान्याचा मालक,
शेतकरी सुखी होईल तो ज्या गावचा असेल त्या गावातला जिराईत
शेतकरीही सुखी झाला पाहिजे. तसा प्रयत्न त्यानी करण्याची जिम्मेदारी
त्याचेवर आहे. कसं करतां येईल सांगतो मी आपल्याला. सहकारी साखर
कारस्थान्याचा भागीदार असणारा शेतकरी आणखी पांच चार वर्षांनीं
हजार दोनहजार रुपये मिळवत राहतील. हजार दोनहजार हा बारकाहिशेब
करतो कारण मला मोठा हिशेब करतां येत नाहीं. दहा पांच हजाराचा
तो पांच चार वर्षांत मालक झाला पाहिजे. पण त्याचे ते दहा हजार रुपये
किती तरी मार्गानीं उपयुक्त करता येतील. ते दहा हजार रुपये, त्याच्या
गावच्या सहकारी सोसायटीमध्यें डिपॉझीट म्हणून ठेवले तर कर्जाकरिता,
अडीअडचणीकरीतां त्या जिराईत शेतकऱ्याला त्याची मदत होईल. तोच
पैसा जर सांगलीच्या बॅकेत गेला तर मोठ्या सौद्याच्या व्यापाराला तो
पैसा कदाचित उपयोगी पडेल. तो जिराईत शेतकऱ्याचा उपयोगी नाहीं
पडणार. म्हणून दोन हजार शेतकऱ्यावर जिस्मेदारी आहे कीं दोन हजार
शेतकरी, बागाइंत शेतकरी, सुखी व्हावा म्हणून कारखाना उभा केला
आहे. पेयाने तर सुखी झालेच पाहिजे. पण त्याचे सुख पाझरत पाझरत
जिराईत शेतीला पोहचले पाहिजे. तुमच्या शेतीला महाराष्ट्रांतले पाणी
मिळाले म्हणून तुमची शेती मोठी होणार आहे. पण ज्या शेतीला पाणी
मिळत नाहीं त्यांना तुमचे प्रेम, सहकार्य, तुमची साथ मिळाली पाहिजे.
हा सहकारी कारखानदारीचा अर्थ आहे. कारखान्यासाठी सहकार्य आणि
बाकीच्या बाबतीत सहकार्य नाहीं अशी नाहीं वृत्ति होवू देता कामा. साखर
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निर्माण करण्याकरीतां सहकारी तत्व निर्माण केले आहे. याचा अर्थ आमचे
सबंध जीवन सुखी करण्याकरिता ती संधी शेतकरी मानतात; हा जो
मानव समाज आहे, त्यानें एकमेकाची साथ एकमेकाला दिली पाहिजे.
आणि एक प्रकारचे नवजीवन मानले पाहिजे. हे नुसते शब्द नाहीत.
आता ती नुसती भावना नाहीं. आतां तो दररोजचा कार्यक्रम झाला
'पाहिजे. विचार करा कीं मी जे करतो आहे हे माझे करण्यातला
माझा जो कोणी साथी होणारा असेल; कदाचित दुसऱ्या कामासाठी तो
माझ्याशी भांडला असेल; कदाचित त्याच्या डोक्यावर दुसऱ्या रंगाची
टोपी असेल; कदाचित तो हातांत दुसरे निशाणही नाचवत असेल. मला
नाही त्याची पर्वा, परंतु तो. माझे गावांत माझे शेती शेजारी, शेती
करणारा माझा भाऊ, माझा चुलता, माझा मित्र, माझा शेजारी ही जी
भावना आहे, त्या भावनेत माझी मदत त्याला मिळते किंवा नाहीं?
त्याचा संसार सुखी करण्याकरितां ही सहकार्याची भावना आपण निर्माण

करूं शकलो तरच आपण शेतकरी कारखाना सहकारी काढला याचा
अर्थ आपल्याला समजला जणार आहे; आणि म्हणून ही एकप्रकारची
जिमेदारी या कारखान्याचे निमित्ताने आपल्यावर आहे, असा त्याचा
अर्थ. मला आनंद आहे या गोष्टीचा की वसंतरावानी एक जी विधायक
स्वरूपाची कामगिरीची दृष्टी घेतली, दक्षिण साताऱ्यात निर्माण केली
आहे. त्यांच्याबरोबर त्यांचे साथी, सहकारी मित्र-हे वाढवत राहतील. एक
मनुष्य निर्धारानें-निश्चयानें-इतरांचे प्रेम बरोबर घेऊन काय करूं
शकतो. कारखानदारीची छोटी गोष्ट आहे. माझी तर अशीच खात्री आहे
की-सहकार्य जर त्यांच्या मित्रांनी व दक्षिण सातारा जिल्ह्यांतील सर्व मड-
वानीं-सर्व पक्षांतील मंडळीनी दिले तर दक्षिण आणि उत्तर महाराष्ट्रांतील
.बाग फुलवायला वसंतरावासारखी कितीतरी माणसे तयार होतील. अशा
मासांची आज महाराष्ट्राला जरूर आहे. नवीनकर्तबगारीनें काम करणाऱ्या
मासांची महाराष्ट्राला जरूरी आहे. माणसांची यादी तयार करावी लागत
नाहीं. मिळत जाते ती.-प्रश्न असा कीं ही जोखीम मनावर घेऊन जोखीम
पार पाडण्याची जबाबदारी, विश्वास तयार करूनही. ती पार पाडणारी माणसें
मिळणे अतिशय अवघड आहे. आणि अशा तऱ्हेच्या माणसांची महाराष्ट्राला
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जरूर आहे. त्यातून ही सहकारी खारखानदारीम्हणजे .असे मी मानीन
कीं माणसे अशा तऱ्हेचीनिर्माण डोण्याची एकप्रकारत्नी?शाळा उभी कर-
ण्याची जबाबदारी घेतली आहे..आतां पावेतो कारखाना चालविणारांना
दोघ देणे सोपे होते. आतां कारखाना चालविण्याची ' जबाबदारी आपण
घेतली आहे. कारखानदारी म्हणजे.भांडवलशाही नव्हे. आला आपण असे
शिकू लागलो कीं कारखानदारीमध्ये सहकार्य असं. शकते. पण सहकार्य
केल्याने पुररे होत नाहीं-तर ती केलेली. - सहकारी कारखानदारी चाल-
विण्याची जिमेंदार्रा आतां आपणावर आली आहे. इथे पडणारा ऊस--
आणि त्याची साखर-या दोन वेगळ्या वस्तु आहेत-त्या दोन वेगळ्या
वस्तुंच्या मागें वेगवेगळे व्यवहार आहेत. एकदा साखर निर्माण झाली कीं
नव्या जमान्याच्या बजार पेठेशी सबध निर्माण होतात. पण येथे येणारा
ऊस, येथें येऊन त्याचें साखरेत रूपांतर होण्यापूर्वी शेतांच्या कामाशी तेंयाचा
सर्व सबध असतो. दोन वेगळ्या वस्तु व दोन कार्यपद्धतीशी संबंध असतो.
आणि या दोन बाबीशी सबध ठेऊन कार्य करूयाची, शिस्तीने जबाबदारी
कौ जोखमीचे काम आहे, जबाबदारीचे काम आहे. मला अशी खात्री
आहे कीं इथल्या अनुभवाने निर्माण होणारी माग्गसे तीं कामे चांगल्या-
तऱ्हेने व यशस्वीरीतीनें पुरी करतील.

शिक्षण' सहकार, शेती व आरोग्य या खात्यावरील जबाबदाऱ्या, लोक-
कल्याणकारी राज्यांत वाढल्या आहेत. या खात्यांच्या कामांना जोपर्यंत
प्राधान्य मिळत नाहीं तोपर्यंत ते खरें लोककल्याणकारी राज्य झाले असें
मानता येणार नाहीं. या स्वात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आत्मविश्वासानें
वागण्याचा व उपक्रमशीलता दाखविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
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श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी पू विनोबांना ५ हजार रुपये संपत्ति-

दान केले. त्यांचे मित्राने विचारले, '' विनोबांना परवा आपण पैशाचे
रुपाने अल्पस्वल्प हातभार लावला हे ठीक आहे. पण त्यांनी चालवि-
लेल्या कार्यामुळें भारताची उन्नती होईल यावर आपला विश्वास बसतो
काय? ''

यावर यशवंतराव म्हणाले '' हो! बसतो अं, प्रथम तुम्ही असा विचार
करा की त्यांनी जे कांहीं कार्य चालवलं आहे ते वाईट आहे कां? त्यांत

कुणावर जुलूम होतो कां? हिंसा कुठं केली जाते कां? अविचार घडतो
कां? जर यापैकी कांहींच घडत नसेल तर तें कार्य चांगलं आहे असं
लोकांनी कां मामू नये? त्यांचं कार्य दानावर आधारलेलं आहे, आणि
दान हे देणाराच्या मर्जीवर अवलंबून असते. ज्याच्या त्याच्या इच्छेनं
घडणारी ही गोष्ट आहे. देशांत प्रचंड गोरगरीब वर्ग आहे. दान देणा-
ऱ्यांच्या संख्येपेक्षा दान घेणारांचीच संख्या अधिक आहे. भारत देश दीन
दुबळा आहे. विनोबाजींच्या कार्याने संपूर्णपणे हा प्रश्न मिटेल असं जरी
नसलं तरी पुष्कळ गरीबांना सुख मिळू शकेल. म्हणून मला हे कार्य आव-
डतं! मी तर व्यक्ति या नात्यानं या कार्याशी सहमत आहेच पण माझं
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महाराष्ट्रांत येणार आहेत त्यावेळीं मी स्वत : त्यांच्या स्वागतांसाठी जाणार
आहे. मला त्यांच्याबद्दल आदर वाटतो. '' त्या मित्राने प्रश्न केला, ''तुम्ही
विनोबाजीना धन दान केल्याचं समजलं पण तुम्ही भूदान केलं नाहीं
अश्व? कारण विनोबा म्हटलं कीं ' भूदान ' हा शब्द शाळेतील लहान
पोरंसुद्धां उच्चारतात. तेव्हां भूदान करण्याला अधिक महत्त्व आहे. म्हणून
तुम्ही भूदान केलं असतं तर बरं झालं असतं असं आपलं मला वाटतं!''

यशवंतराव थोडा वेळ स्तब्ध राहिले, गालांतले गालांत हसले व
मान हलवीत म्हणाले, '' मला भूदान करतां आले असते तर बरें झाले
असते असें तुमच्याप्रमाणें मलाहि वाटतें प-०-चग ''

पण काय?''
त्याचं असं आहे ज्याचे जवळ 'भू?ए असेल त्यानंच दान करावयाचं.

मी तर भूमीहीन माणूस आहे. एक आणा सुद्धा सरकारी सारा मीं भरत
नाही. मग मी भूदान कसं करणार बरं?''



ए-ाहदस्तानला
जगण्याचा
एकच मार्ग

समाजवाद '
''देशऔत समाजवाद आला नाहीं तर लोकशही राहूच

शकणार नाहीं आणि हिंदुस्तान जगूहि शकत नाहीं. जे
समाजवाद नको असे म्हणतत त्यांना स्वत :ला तरी बदलावे
लागेल किंवा समाज तरी बला पाहिजे. निरनिराळ्या
राजकीय पक्षांनी१ ही समाजवादाची दृष्टि ठेवली नाही तर
त्यांन १ बाजूला व्हावे लागेल '' असे उद्गार मुंबईचे मुख्यमंत्री
श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी कोल्हापूर येथें शिवाजी
उद्यमनगरांत काढले. कोल्हापूर शहरांतील अल्प बचत
पंधरवउद्याचे उद्घाटन मुख्य मध्यच्या हस्ते झाले. या
निमित्त शिवाजी उद्यम नगरातील उद्यम नगर सोसायटीच्या
ऑफिससमोर भरलेल्या.जाहीर सभेत हे भपण झाले.

मल मंत्री आपल्या भाषणांत म्हणाले, '' तुम्ही आपले बचत लक्ष्य

७निमे आधींच पुरे केले आहे हे ऐकून आनंद झाला. सुरवात चांगली
झाली म्हणजे निमे काम झाले असे म्हणतात. तुम्ही तर सुरवातच निम्मे
काम पुरे करून केलेली आहे. यामुळे तुम्ही तुमच्या कामांत सपूर्णपणें
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यशस्वी व्हाल अशी खात्री वाटते. अल्प बचतीला मुंबई राज्यांत विशेष
महत्त्व आहे. आपले राज्य नेहमीच प्रगतीच्या आघाडीवर राहिलेले आहे.
आणि याही आघाडीत ते पुढें राहील यांत संशय नाहीं. अल्प बचतीचा
अक्षरशः रुपये आणे पैत फायदा आहे हे आपण सर्वांना पटवून दिले
पाहिजे. आपल्या ज्या निरनिराळ्या योजना आहेत त्या पुऱ्या करण्यासाठीं
जी साधने लागतात, जी जुळवाजुळव करावी लागते त्यासाठीं गुंतवणुकीची
जरूरी 'आहे. आपल्या देशाची दुसरी पंचवार्षिक योजना साडे चारशे
कोटी रुपये खर्चाची आहे. आपण लोकशाही मार्गाने ही योजना पुरी
करणार अशी भरारी मारत असतो. पण भरारी मारतांना त्यांना पख
हवेत हें विसरून चालणार नाहीं. पंख नसतील तर कार्यभागच आटपेल.

अल्प बचत हे एक महत्वाचे साधन आहे असे सांगून मुख्य मंत्री
म्हणाले '' देशाच्या दुसऱ्या योजनेपुढें अनेक संकटे आली. त्यांतील कांहीं
अंतर्गत होती तर कांहीं परकी 'झागावळीच्या कमतरतेमुळें निर्माण झाली.
यासाठीं योजनेचा व्याप कमी करा असे कांहीं लोक सांगू लागले. सर-
कारलाहि अपरिहार्य म्हणून थोडा व्याप कक्का करावा लागला. मी माझा
दोन वर्षांचा अनुभव म्हणून सांगतो कीं नियोजन मंडळ आम्हाला योजना
कमी करा असे सांगे. जेव्हां आम्ही ती कमी करणार नाहीं असे म्हणू,
तेव्हां मंडळ म्हणे हरकत नाही मात्र आम्ही तुमची मदत कमी करुं:. मदत
कमी झाली तरीहि आहे तीच योजना राहू द्या असे आम्ही सांगितले. ही
हिंमत, ही शक्ति कशाच्या जोरावर अवलंबून आहे? यासाठीं साधनांची
उगवश्यकताआम्हीपुरी करूं असे आम्हाला वाटले म्हणूनच ते शक्य झाले.
यासाठीं राज्याची प्रकृती आम्हाला पाहावी लागते ही एक गोष्ट आणि
दुसरी म्हणजे समाजांत विकासाची शक्ति व यंत्रणा आहे काय ही दुसरी
कसोटी. सुदैवाने मुंबई राज्यांत या दोन्हीहि गोष्टी आहेत. कांहीं वेळा हें
गृहित धरूनच आम्हाला पुढें जावे लागते. बचत योजनेचे काम त्या
दृष्टीने फार महत्वाचे आहे. '

पुढे गेलो नाही तर सर्वनाश ओठवेल
ते पुढे म्हणाले, सध्या देश एका महत्वाच्या संधिकालांतून जात आहे.

पहिली योजना चालू असलेल्या कामांची एक यादी तयार करून थोडी
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?????????????????????????????????इकडे तिकडे साफसुफ करून आखली गेली. त्यांत हेतू-उद्दिष्ट यांना अग्र-
हक्क लावण्याचा प्रयत्न नव्हता. तिच्या मागे एकाद्या विशिष्ट विचाराची
प्रतिक्रिया नव्हती. कामांना एक प्रकारचा वेग मिळावा एवढीच त्यावेळीं
इच्छा होती. दुसरी योजना ही खऱ्या अर्थाने लहान मूल चालण्याचा
प्रयत्न करते त्या प्रकारची आहे. मात्र तिसऱ्या योजनेच्यावेळीं आपणाला
खंबीरपणानें पाऊल टाकावे लागणार आहे. चाचपडून चालणार नाहीं.
ज्याप्रमाणें विमानतळावरून विमान सुटतांना त्याला भरपूर वेग
दिला जातो आणि मग ते जमीन सोडून वर उडू लागते तशी स्थिती
आज आपली आहे. वेग दिलेला आहे आणि आतां उंच उडलेच पाहिजे.
वेग देऊन विमान आपल्या जमिनीवरील मार्गाचे टोकाला गेले आणि
उडले नाही तर सर्वनाश होईल. वैमानिक व आतील सर्वच जण ठार
हातील. तशीच आज आपली परिस्थिती आहे. आपण पुढें गेलो नाहीं तर
त्या विमानाप्रमाणेच आपलीहि गत होईल. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या
अखेरीस आपल्या आर्थिक रचनेची हीच परिस्थिती आहे. कोण-
त्याहि राजकीय पक्षाचे तुम्ही असा, तुम्हाला या परिस्थितीचा विचार
केलाच पाहिजे. गती दिली नाहीं तर लोकशाही टिकणार नाहीं. ह्या
पायांतच समाजवादाचे उद्दिष्ट आहे. आज देशांत ही वृत्ती दृष्टीस पडते
आहे स्वराज्य प्रातीच्या आधी आपण सर्वजण मतभेद विसरून स्वाज्यंया-
साठी लढलो. आतांहि समाजवादाच्याप्रस्थापनेसाठी त्याचा पाया असलेल्या
योजना यशस्वी करण्यासाठीं झटले पाहिजे. आज सर्वच पक्ष समाजवाद
मान्य करूं लागले आहेत. ' समाजवादी ' म्हणवून घेतले नाहीं तर सारी
हवाच निवून जाते. अशा प्रकारच्या महत्वाच्या कालखंडातून आपण आज
जात आहोत आणि यावेळीं आपणाला दुसरे कांहीं करता आले. नाही
तरी कमीत कमी बचत योजनेला सहाय्य करा. प्रत्येक व्यक्तीला बचत
करता येणार नाहीं हे मलाहि मान्य आहे. असा एक वर्ग आहे कीं त्याला
कांहीं बचत करता येथेंच शक्य नाही. पण ज्यांना शक्य आहे त्यांनीं
खुबीने बचत केली पाहिजे. आणि जर तसे होत नसेल तरती सक्तीने केली
पाहिजे. विकासाची कामे व्हावयाची असतील तर त्याच्या मागें संचयाची
शक्ति पाहिजे.''
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सेचयाची शक्ति

वि चा र धा रा

साचलेले धन व त्याची शक्ति आपण निर्माण करूं शकलो नाहीं तर
विकासच होणार नाहीं. कगेगत्याहि प्रकारची समाजरचना असली तरी.
प्रगतीसाठी संचयाची शक्ति आवश्यक असते. अमेरिकेसारखी संपूर्ण भांड-.
वलशाही समाजरचना असली तरी तेथें पुढच्या विकासासाठी संचय करा-
वाच लागतो आणि समाजवादी समाजरचनेलाहि संचयाची शक्ति आवश्यक
आहे. भांडवलशाहीत व्यक्तिगत संचय असू शकेल, समाजवादांत तो
समाजाच्या मालकीचा समाजाच्या हितासाठी खर्च होणारा संचय असेल.
हाच फरक फक्त राहील. पण संचय करण्याचे मूलभूत तत्व दोन्हीहि.
ठिकाणी आहे. हेतूत बदल तेवढा मूलभूत फरक आहे. ही दृष्टी समाजाच्या
मनावर बिंबली तर संचय वाढविर्गो अवघड नाहीं. आपणाला पुढचा काळ
कठीण येणार आहे हे निश्चित समजून राहिले पाहिजे. अडचणी या
येणारच. पण प्रसूतीच्या वेदना जशा होतातच आणि दुःखांत सुख आपण
शोधत असतो. त्याप्रमाणे आपण संकटे येणार म्हणून गांगरून न जातां
पुढें गेले पाहिजे.

देशांत नवीन उद्योगधंदे निर्माण करण्याची शक्ति आपण निर्माण
करीत आहोत. गेल्या दहा वर्षांत आपले अन्न धान्याचे उत्पादन वाढलेले
आहे. पण तरीहि टंचाई भासते आहे. याची दोन कारणें आहेत. एक
म्हणजे खण्याची तोंडे वाढली आहेत. ती कशी बंद करायची ते तुम्ही
ठरवा. दुसरी गोष्ट मात्र हेतू पुरस्तर होत आहे. ती म्हणजे लोकाचे
जीवनमान वाढले आहे ही गोष्ट चांगली आहे. सरकार जर चुकत असेल
तर जरूर दोष द्या. चुकले तर प्रायःश्चित भोगलेच पाहिजे या मताचा मी
आहे. सध्याचा कालहि बदललेला आहे. चुका झाल्या तर त्याबद्दल लगेच
शासन मिळते हा लोकशाहीचा सिद्धांत आहे. पण लोकांत कर्तव्याची
जाणीव करून दिली पाहिजे. लोकांना माहिती देण्याची ज्या दिवशीं
जरूरी भासणार नाहीं त्या दिवशीं योजना स्वीकारण्यास देश तयार झाला
असे मी म्हणेन. '' (१६२१५९)



कृष्णा
कोयनेच्या
स्मरणाने

दुनियेत मी कोठेही असलो तरी कृष्णा-कोयनेची व घरची मला
आठवण येते. कराडचा भाग्योदय होत आहे. त्या ईश्वरी संकेताला मदत
करण्याचे कार्य ती करत आहे. कराडांत पॉलिटेक्नीक संस्था निघत आहे.
त्या संबंधीच्या टीकेला मी पूर्वी उत्तर दिलेले आहे. कऱ्हाडलाच सुरू
करण्याचा सरकारी निर्णय आधींच घेण्यांत आला होता. कऱ्हाडचे भाग्य
होतें. त्याच्या आड मी कसा येणार? ईश्वरी संकेताला मी विरोध कसा
करणार? फार तर त्या संकेताला मी हातभार लावला आहे एवढेच. कांहीं-
माणसे अशी असतात कीं, चांगली कामे होत नाहींत म्हणून दोष देतात व
ती होऊं लागली तरीहि दोष येतोच. दुनियेचे भाग्य असें कीं, वाकड्या
विचाराची मागासे फार थोडी असतात. पूजा ही नेहमी चांगल्या गोष्टीची,.
सत्याची-न्यायाची होत असते. अन्यायाचा व द्वेषाचा विजय कधींच होत
नसतो. ' सत्यमेव जयते ' हें आपल्या राज्याचे ब्रीद आहे. यापूर्वी शाळांच्या-
उद्घाटनांचे समारंभ मी केले आहेत. पण त्या शाळा व ही शाळा यांत
फरक आहे. पूर्वी शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठीं चळवळ झाली. समाज
शहाणा व्हावा यासाठीही बरेच प्रयत्न झाले.समाज शहाणा झाल्याविना त्यास-
राज्यकारभार कसा चालला आहे हें समजणार नाहीं. शाळा मास्तर,
तलाठी यांच्या नोकऱ्या मिळण्यासाठी शिक्षण घेण्याचा हेतू होता; पण
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आतां तो विचार बदलला पाहिजे. आपणास जें स्वराज्य मिळाले आहे तें
थोड्यांसाठी नाहीं. समाजाला मोठे होण्यासाठी तें आहे. कऱ्हाडच्या
आवती भोवती नर टाकली तर येथे दिव्येष काहीतरी होत आहे हें दिसून
येईल. कोयनपोसून वीज निर्माण होणार आहे. तिजपासून अनेक काररवाने
निघतील; पाण्याचा उपयोग शेतीसाठीहि होईल. नदीचे पाणी नुसते वाहून
जाता कामा नये. शाळा काढल्या जात आहेत. मातांची दु :खें कमी
होण्यासाठी प्रसूतिगृहांची योजना होत आहे. बालसंगोपनाच्या संस्थाही
निघत आहेत. उद्यमनगरला शास्त्रीय कॉलेज निघणार आहे. तेव्हां
उद्यमनगरला विद्यानगरचे स्वरूप प्रात होणार आहे. विद्येची उपासना सवानी
करावी, विथेशिवाय सर्व उद्याग आधळा आहे.''

(कराड पॉलिटेक्निक संस्था उद्घाटन)



क्र

१
वर्षांपर्वी

व आज
'' परतंत्र भारत आणि स्वतंत्र भारत यांच्य १ जीवनाच१

दर स्वातंव्यदिनाचे प्रसंगाने आपण आढावा घेतो. या
छोड्यशा भाषणांत १५ ऑगस्ट १९५७ रोजी श्री. यश-
वंतरव चव्हाण यनी घेतलेला आढाव। वर्षासुवर्षे मार्गदशंक
ठरेल असा आहे. ''

भ । रतामध्ये यंदाचे वर्ष हें अनेक कारणास्तव लितहासिक दृष्ट्या मह-
त्वाचे असें वर्ष आहे. या प्रसंगी केवळ भूतकाळांतील घटनाचे स्वराग होते
म्हणूनच नव्हे तर भविष्य कालीन गरजांकडे आप८ ल क्ष वेधलें जात
असल्यामुळें तेंयाचे महत्व आहे. आजचा प्रसंग आनंदोत्सव साजरा
करण्याचा आहे तसाच तो आपण अंतमुख होऊन परिश्रम करण्याचा,
अधिक त्य१ग करण्याचा आणि मानवजाती विषयींचे आपलें कर्तव्य पार
पाडण्याचा निश्चय करण्याचाहि प्रसंग आहे.

आपणा सर्वाना माहितचाआहे कीं, नेहमीच्या १५ गस्टच्या उत्सवा-
बरोबरच या वावी आपण पहिल्या स्वातंत्र्य समराचा श्!ताव्दिउत्सव साजरा
करीत आहोंत. परकीय गुलाभगिरीचे जोखड झुगारून देण्यासाठीं आणि
आपल्या-देशाचें स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व प्रस्थापित करण्यासाठीं आपल्या
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योगे अगदीं स्वाभाविक आहे. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार त्यांनी स्वीकार-
लेले मार्ग त्यानंतरच्या काळांत आम्ही स्वीकारलेल्या मार्गाहून भिन्न अस-
तील. परंतु त्यांची प्रेरणा एकच होती-ती म्हणजे आपल्या मायभूमीचे
स्वातंत्र्य आणि एकात्मता आणि स्वतःच्या मार्गाने तिचा विकास कर-
-ण्याचा हक्क.

१८१८ सालीं शेवटच्या पेशव्याचा पाडाव झाला आणि त्याचबरोबर
चेकांची जवळजवळ अखेरची आशा मावळली. याचा परिणाम असा
.झाला कीं, लोकामध्ये परकीय सत्ता उलथून पाडण्याची तीव्र जाणीव
निर्माण झाली. याचवलॉ गुलामगिरी झुगारण्यासाठीं करावयाच्या बंडाची
ठिणगी पडली लढ्याचे हे निखारे सतत धगधगत होते.' शेवटीं १८५७
मध्ये उत्तरेमध्यें जी ज्वाला पेटली ती नंतर सबंध देशभर पसरली.
देशाच्या निरनिराळ्या भागांत, निरनिराळ्या गटाच्या आणि जमातीच्या
लोकानी समान ध्येयासाठी हात मिळवणी केली. ज्या ऐक्याचे आणि
सहकायार्चे त्यांनी दर्शन घडविले तें ऐक्य आणि सहकार्य आज आपण
अधिक बळकट आणि पूर्ण करीत आहोंत; या लक्क्यांत मुंबई राज्यांतील
लोकांनीही आपला वाटा उचलला. सातारा, कोल्हापूर, बडोदे, आणि
छोटा उदेपूर येथील घटना याची साक्ष आहेत.

त्यावेळच्या राजाजवळ असलेली साधने वरचढ ठरल्यामुळें कालांतरानें
हा उठाव दडपला जाणें अटळ होतें. परंतु एका कविनें म्हटलें आहे कीं,
'' स्वातंत्र्याची लढाई, मधून मधून थांबल्यासारखी दिसली तरी अखेर
.जिंकली जातेच '' त्याप्रमाणें जसजशी वर्षे जात होती तसतशी नवनवीन
आकार आणि रूप घेऊन स्वातव्याची लढाई चालूच होती. तीन तपांच्या
अवधींत कॉग्रेसचा जन्म झाला आणि स्वातंत्र्यासाठी लढा देत असतानांच
तिघं आपलें धोरण, मार्ग आणि पक्षघटना बदलली. विसाव्या शतकाच्या
पूर्वार्धीत भारतीय इतिहासामध्ये अत्यंत आदरणीय आणि लोकप्रिय ठर-
वेले असे लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधीं या दोन महार व
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--क्रांति घडवून आणली. त्यांच्या शिककगीचे स्वरूप केवळ राजकीयच नव्हे
तर नैतिक आणि विश्वव्यापी होते आणि त्यांच्या .शिकवणीने आपण अधिक
चांगली माणसें बनलो. त्यांच्या आणि त्यांचे मागून आलेले इतर नेते-
ज्यामध्ये आपले आजचे पंतप्रधान अग्रभागी आहेत, यांच्या स्फूर्तिदायक
आणि अचूक नेतृत्वाखाली आपण आपलें ध्येय-शिखर गांठले. जवळ
जवळ या सबंध कालावधीत मुंबई हें या चळवळीचे मुख्य केंद्र बनले होतें.

महान् स्वार्थत्यागाची आवश्यकता असलेला असा हा प्रदीर्घ संग्राम

होता. आणि हजारों कर्कवसंपन्न तरुण स्त्री-पुरुषांनी प्राणपणाने त्यामध्ये

उडी घेतली. राष्ट्रीय नेत्यांना तुरुंगांत टाकण्यांत आले परंतु तुरुंगांतूनहि
त्याच्यापासून लोकांना स्फूर्ति व मार्गदर्शन मिळत राहिले. आणि जवळजवळ
प्रत्येक व्यक्तीने आपला मुलगा, मुलगी, भाऊबहिण किंवा जवळच्या इतर
नातेवाईकांचे बलिदान करून देखील स्वातंत्र्याची पेटलेली ज्योत तेवत
ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या मंगल-दिनीं आपण त्या सर्व आर
हुतात्म्यांना वंदन करतो आणि भारताच्या त्या हुतात्म्यांचें त्यांच्या कुडं-
क्षयांना जें स्मरण होतें त्यांत आपण सर्व सहभागी होतों.

परंतु हा सर्व स्वार्थत्याग अत्यंत योग्य असाच होता. कारण त्यामुळें
स्वातंत्र्य प्राप्तीचे आपलें ध्येय सिद्ध झालें. एवढेच नव्हे तर त्यामुळें आप-
.प्याला कायम स्वरूपाचे असें जे कांहीं धडे मिळाले आहेत त्यांचा भार-
ताचें नागरिक आणि विश्वकुडंबाचे एक सदस्य या नात्याने आपल्याला
विकास साधण्याचे कामी मदत होईल.

स्वातंत्र्य मिळताच आपले प्रयत्न संपलेले नाहीत तर उलट एका
अर्थाने ते सुरू झाले आहेत. आपल्याला मिळालेल्या राजकीय स्वातंत्र्याचा
उपयोग करून आपणाला दारिद्र्य, रोग आणि अज्ञान यापासून मुक्त

व्हावयाचे आहे आणि इतर मूलभूत स्वातंत्र्ये प्रात करावयाची आहेत.
या सर्वाच्या प्रातीनंतर आजच्या आपल्या राजकीय स्वातंत्र्याला खराखुरा
अर्थ येईल. परंतु हें महान कार्य कगेगाहि एका अद्वितीय व्यक्तींकडून
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किंवा एखाद्या कर्तृत्ववान गटाकडून होण्यासारखेनाहीं तर ते संबंध राष्ट्राला
प्रत्येक व्यक्तीला मग ती स्त्री-पुरुष किंवा मूल कोणीहि असो, जीवनाच्या
प्रत्येक क्षेत्रांत, करावयाचे आहे. कारण आपली ही भारतभूमी भविष्य-
काळी कशी असावी हे त्या सर्वच्या कार्यावर व वागणुकीवर विसंबून
आहे. भूतकाळांत केलेल्या त्यागाच्या व प्रयत्नांच्या पायावर जर आपण
राष्ट्र-मंदिराची उभारणी केली नाहीं तर तो त्याग आणि ते प्रयत्न विफल
ठरतील. स्वातंत्र्याचे खरें फळ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा वा गटाचा अल्प
स्वल्प लाभ नव्हे तर संबंध समाजाचे जास्तींत जास्त कल्याण होय. हें
यासाठींच समजून घेतलें पाहिजे.

कायद्याचा अंमल देशांत चालावा म्हणून आज आपण प्रयत्न करीत
आहोंत. निरनिराळ्या देशांच्या घटतील उत्तमोत्तम गोष्टींचा अंतर्भाव
करून आपण आपली घटना तयार केली आहे. प्रश्न आहे तो घटनेवरील
उदार व लोकशाही प्रधान तरतुदी आमि लोकांचे प्रयत्न यांचा मेळ
घालण्याचा.

वर्षानुवर्षे दुर्लक्षिल्यामुळें आज आपण आर्थिक दुरावस्थेला पचला
आहोत. आपली सुधारणा करण्याच्या कुठल्याहि नियोजनाला आपल्या
सर्वाच्या आत्यंतिक परिश्रमांची गरज आहे. पपा हे परिश्रम अधिकारावर
असणाऱ्या व्टक्तींच्या हुकुमाने नव्हे तर स्वयंस्कृर्तने व स्व-इच्छेने केलेले
असावेत. याची कारणे दोन आहेत. एक म्हणजे अशी सक्ती करणें
अयोग्य आहे आणि दुसरें म्हणजे आपल्या सरकारच्या लोकशाही प्रधान
रचने अधिकारपदांवर असणाऱ्या व्यक्तींना सक्ती करण्याचे अधिकार
दिलेले नाहीत. पण आमचा आमच्या जनतेवर व लोकशाही संस्थांवर
विश्वास आहे. शांती, त्याग आणि सहनशीलतेची आमची गेल्या हजारो
वर्षाची परंपरा अशी वाया जाणे शक्य नाहीं. आपल्या घटनेप्रमाणे कर-
ण्यात आलेला कायदा आणि त्याचें कार्य करणारी कायदे मंडळे या सब-
धीच्या लोकांच्या वर्तनावरून त्यांच्या उन्ह बुद्धिमत्तेची कल्पना येऊ शकेल.

लोकशाही तत्वावर आधारलेल्या कायदेमंडळाचें कार्य कसें सुरळीत-
पणे पार पडूं शकते याचे ताजे उदाहरण म्हणजे आपल्या मुंबई राज्यांतील
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नुकतीच झालेली कायदेमंडळाची बैठक होय. दोन्ही कायदेमंडळांत
निवडून आलेल्या सदस्यांतील मतभेद लक्षांत घेंतां त्यांच्यांत गुद्दागुद्दी
होईल अशी कांहींना भीति. भव्य दिवाणखान्यांत उठलेले आवाज गुद्दा-
गुद्दीचे नसून जनतेच्या प्रतिनिधींनीं राज्याच्या कारभारासंबंधी केलेल्या
चर्चेचे होते. पुष्कळ बाबीसंबंधी त्यांच्यांत समंजसपणाची, मेळ घालण्याची,
तडजोडीची व एखादी गोष्ट समजून घेण्याची वृत्ति दिसून आली. यां
संबंधी बोलतांना विरुद्ध पक्षाच्या अभिनंदनीय सहकार्याच्या भावनेचा मला
उल्लेख करावासा वाटतो. ही खरी लोकशाही. प्रवृत्ति होय. या भावनेर्ने
प्रेरित होऊनच समृद्ध भारताच्या उभारणीसाठी आपण विचार व कार्य
करावयास पाहिजे. कायदेमंडळाच्या कामकाजांत लोकानी जो उत्साह
दाखविला त्यावरून त्यांची कायदेमंडळाचे कार्य व त्यांत करण्यांत येणारे
कायदे यासंबंधीची. आस्था दिसून येते. हे खरोखरच शुभ चिन्ह असून ही
भावना कायम राहून वाढीस लागली तर आपल्या देशांतील लोकशाहीच्या
भवितव्याची चिंता करण्याचें कारण उरणार नाहीं.

त्याचबरोबर नवभारताच्या उभारणीकरितां आपण सर्वानी सर्वतोपरी
झटावयास पाहिजे. हें कार्य सहज साध्य नसून तें झटपटहि करतां येणार
नाहीं. या दिशेनें आपल्या होणाऱ्या प्रयत्नांच्या गतीमुळे आमच्या मार्गात
कांहीं अडचणी निर्माण झाल्या याची आपणाला कल्पना आहेच. पण
प्रधान गयानी म्हटल्याप्रमाणें ही घटना आम्हण्या विकासाचें लक्षण असून
आपण ज्या उत्कर्षाप्रत जाऊ इच्छितो, त्याबद्दल द्यावा लागणारा मोबदला
असून आपण तो दिलाच पाहिजे. पुष्कळ वेळां एखादा रोगी बरा होण्या-
पूर्व रोग .विकोपाला जाऊन अखेर तो बरा होतो. याला उत्तर एकच
आणि तें म्हणजे या तात्पुरत्या अडचणींना खंबीरपणे तोंड देऊन धैर्याने
पुढें पाऊल टाकणे आणि असें करतांना हें पाऊल आपल्या इच्छित
ध्येयाकडेच नेणारे आहे याबद्दल निश्चिति बाळगणे याप्रमने पुढें पाऊल
टाकून आणि प्रत्येक गोष्टीला निश्चयानें तोंड देऊन या तात्पुरत्या अडचणी-
तून मार्ग काढता येईल. याकरिता ईश्वर आम्हाला सामर्थ्य देवो.



महाराष्ट्रांत अमर राष्ट्रनिष्ठा

''प्रतापगड समारंभाच्या निमित्ताने कॉग्रेस विजयी झाली कीं संयुक्त

न्महाराष्ट्र समिती विजयी झाली असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत परंतु
त्याबाबत मला येवढेंच सांगावयाचें आहे कीं कोण कोठे विजयी झाले हें
'पहाण्याचे ठिकाण प्रतापगड नसून इतरत्र आहे. ज्या शिवछत्रपतीनीं
राष्ट्राला इतिहास आणि संस्कृति दिली त्या शिवछत्रपतीच्या पवित्र

'पुण्याईलाहि मागे टाकून पुढें जाण्याचा अहंकार समितीने उराशी बाळ-
गळा होता; परंतु प्रतापगडावरील मंगल सोहळ्याने हेंच सिद्ध झाले कीं
शिवछत्रपतीचे नांव अजरामर असून मोठे आहे. इतर कोठल्याहि निष्ठेपेक्षा

राष्ट्रनिष्ठाच अधिक तेजस्वी आहे हेंच प्रतापगडावर दिसले. प्रतापगडावर
समारंभानं महाराष्ट्राचा आत्मा राष्ट्रनिष्ठेच्या बाहेर गेला नाहीं हेंच
दिसून आलें आणि हें चित्र महाराष्ट्रांतील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना

-भूषणावह आहे. प्रतापगड समारंभाच्या वेळीं एक राष्ट्रनेता दुसऱ्या
एका राष्ट्रनेत्याबद्दल आदर प्रकट करण्यासाठीं येत होता. अशा या मंगल
समारंभाला अपशकून करण्याचा घाट समितीने आरवला होता. परंतु
महाराष्ट्रांतील विचारी आणि जागृत जनतेने विचार करून समारंभ
यशस्वी करण्यास सहकार्य ३. महारारुट्रातील सर्व काँग्रेस कार्यकर्त्यानी

समारंभ यशस्वी करण्यास तळमळीने सहकार्य दिले याबद्दल महाराष्ट्रांतील
जनतेस आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यास मी धन्यवाद देतो. समितीनेहि शिस्त

आणि संयम राखण्याचे सौजन्य दाखविले याबद्दल समितीच्या मंडळीसही
मी धन्यवाद देतो. ''

( यशवंतराव-प्रतापगड स्मारक समारंभ)



उच्च शिक्षण
ऽ..आणि

जनता
विध्यविद्यालयातील उच्च शिक्षणामधील आजच्या

समस्या कोणत्या, त्यांचे स्वरूप काय आणि त्यावरची
उपाययोजना कोणती याचा विचार, अलिगड विद्यापीठाच्या.
पदवीदान समारंभ प्रसंगी सुरू पाहुणे म्हणून श्री. यश-
वंतराव चव्हाण यांनी केलेल्या भाषणांत केलेला आहे. तो
आज भारतातल्या सर्व राज्यांत उच्चशिक्षणाला लागू आहे
असें दिसून येईल. त्या भाषणातील सर्वांना लागू असा भाग
पुढें दिला आहे.

विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभासाठी भाषण करावे हे माझ्या

व सध्याच्या पेशाला सुसंगत दिसत नाहीं. राज्याचा मंत्री म्हणून मला
इतरांच्याकडून सारखा उपदेश ऐकण्याचीच आतां सवय लागली आहे.
दुसऱ्यांना उपदेश करण्याची संधीच मिळत नाहीं. त्यांतल्या त्यांत मी-
राज्याचा मुख्यमंत्री तेव्हां मला दिला जाणारा सला-उपदेश नेहमी अधिक
प्रमाणात सांपडतो. तुम्ही सहज कल्पनेने माझ्या भोंवतालच्या सलागारा-
कडे नजर टाका. अनेक कमिड्या, कौन्सिले आणि व्यक्ति सल्लागार यांच्या
वर्तुळांत आम्ही मंत्री उभे असतो. पेयाशिवाय वृत्तपत्रे आणि सभा भेदाने
यांच्यामार्फत जो उपदेशाचा प्रचंड प्रवाह हररोज आमच्या दिशेनें वहात
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येतो तो निराळाच. हा प्रवाह विरोधकांकडून येतो तसा स्वमताभिमान्यां-
कडूनहि येत असतो. आणि असा सर्व बाजूंनी सजा व उपदेश ऐकून
घेणारा मंत्रि तुम्हांला उपदेश करण्यास आपण निवडलात याबद्दल तुम्हीच
आश्चर्यचकित व्हाल. शिवाय असा जो कांहीं उपदेश दिला जातो तो
नेहमीच मान्य करतां येतो किंवा मान्य करण्यांत हित असते अशीहि
शक्यता नसते. म्हणून अशा प्रसंगांना नेहमी ज्या पद्धतीने उपदेश केला
जातो त्या पासून मी थोड्या निराळ्या मार्गावर बोललो तर आपण क्षमा

कराल अशी आशा बाळगतो.
नेहमीची रूढ चाखोरी सोडून मी निराळ्या दिशेनें माझें भाषण करावे

याला दुसरे एकतसेच महत्वाचे कारण आहे. सध्यां आपल्यादेशाच्या जीव-
नाचा चेहरा मोहरा फार वेगानेंबदलत आहे. हा जो बदल घडून येत आहे
तो मूलग्राही स्वरूपाचा असून त्याचा परिणाम बऱ्याच काळपर्यंत कायम
रहाणार ओह. अशा बदलत्या स्थितींत दहावीस वर्षांनी काय घडेल याचा
अचुक अंदाज बांधून त्यावर कांहीं सैधांतिक बोलणे हें कोणाही माणसाच्या
दृष्टीने मोठे धाडसाचे काम ठरणार आहे. कोनगीसे असें म्हटलें आहे कीं
या आपल्या विसाव्या शतकांत पहिल्या महायुद्ध कालापासून एवढे एक
.मोठे सामाजिक. परिवर्तन घडून येत आहे कीं ज्याचा दाखला मानव
जातीच्या इतिहासांत सापडणार नाहीं. आपणही भोवतालच्या परिस्थितीचा
हा प्रचंड वेग पाहून या मताशी सहज सहमत होऊ असे मला वाटते.
अशा स्थितीत माझ्यासमोर तुम्ही जमलेल्या माझ्या तरुण मित्रांना उद्याला
कोणत्या समस्याना सामोरे जावे लागणार आहे याचे चित्र रंगविणे फारसे
सोपे काम नाहीं-. तुमच्या मार्गात कोणत्या अडचणी येतील कोणत्या परि-
स्थितीचे आव्हान तुम्हाला स्वीकारा लागेल हें सांगणे जरासे अवघडच
आहे. त्या परिस्थितीशी झगडतांनातुम्ही जे कांहीं जीवनातउच असेमिळ
विले असेल त्याची शिदोरी तुम्हाला बाळगावी लागेल आणि बरोबर मला
असे वाटते कीं भारताच्या नकाशावर तुमच्या या अलिगडविधविद्यालयाने
जे स्थान मिळविले आहे त्या मागची शक्ती आणिस्फूर्ती आपल्या जीवनांत
आत्मसात केलेली असेल तर तुमच्या पुढच्या प्रवासातील अडचणींची
फारशी चिंता करण्याचे तुम्हाला कारण रहाणार नाहीं.

२
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मी असे म्हणतो या मागे कांहीं विचार आहेत. आपला असा विश्वास

आहे कीं शिक्षणाने आणि केवळ शिक्षणानेच सामाजिक व राजकीय
अडचणींचा निरास करता येतो. ही शैक्षणिक प्रेरणा येथें आहे असें मला
चाटते. म्हणून येथें जुन्या समजुती, अवासक्ती, धर्मभोळेपणा यांच्याशी
शिक्षणाच्या प्रकाशाने एक युद्ध सुरू केले आहे. बुद्धिवाद, समजूत आणि
सहिष्गुता या मूल्याची आपल्या जीवनांतल्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठीं
शिक्षणात जपणूक केली जाते. आपल्या विश्वविद्यालयाचे संस्थापक सर
सटयह अहमदखान यांची ही दृष्टी होती. आपल्या सहधर्भियाकडून
त्यांना गैरसमज, राग आणि विरोधाचा प्रहार सहन करावा लागला
आहे. त्यांनीं ज्या दृढनिश्चयाने व धैर्याने हा प्रहार सहन करून आपले
कार्य पुढें चालविले त्यामागे उच्चतम कशा नैतिक मूल्यांचे अधिष्ठान
त्यांना लाभले होते. आता मुस्लीम समाजाच्या मनांत त्यांच्या कार्यासंबंधी
आदर उत्पन्न झाला ही एकच साक्ष आहे कीं त्यांचे मार्ग व शिकवण
निर्दोष होती. दृढ पायावर उभी होती. आपणही त्या महान नेत्याची
स्मृती विस्मृतीच्या पडद्याआड जाऊं देऊ नये. सर सय्यद अहमदजान
क्यंलंडमध्ये असताना तेथील शिक्षणपद्धतीबद्दल बोलतांना एकदा म्हणाले
होते कीं येथें दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाप्रमाणे भारतातील आमजनतेंमध्यें
शिक्षणाचा प्रसार केल्याशिवाय भारताला मानाने रहाता येणार नाहीं.
सुसंस्कृत बनता येणार नाहीं. आज आपल्या भोवताली नजर टाकाल तर
सर सय्यद अहमदखान यांचे ते मत प्रभावीपागाने सर्वत्र मान्य झालेले
दिसून येईल. त्यांचे ते स्वप्न आज भारतांत साकार होत आहे.

स्वातंत्र्योत्तर कालांतील भारतीय शिक्षणक्षेत्रांत एक महत्वाची गोष्ट

अशी आहे कीं हा प्रसार समाजाच्या सर्व थरात होत आहे. गेल्या दहा-
वर्षांतील शिक्षण प्रसाराला असा वेग आला आहे कीं जो पूर्वी कधी
दिसला नव्हता. त्याच बरोबर निरनिराळ्या पातळीवरच्या आपल्या शिक्ष-
णाच्यापद्धतींचाही विचार केला जात आहे व त्यांत परिस्थितीस अनुरूप
असे बदल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. आपण देशांत सर्वल प्राथमिक
शिक्षणाचा प्रसार करीत आहोंत. त्यांतच मूलोद्योगी शिक्षणपद्धतीचा अंगि-
कार मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. या मूलोद्योग शिक्षण पद्धतीशी
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आपल्या चिवविद्यालयाचा एक उपकुलगुरू डॉ. झकिर हुसेन यांचें नांव
निगडित आहे. मूलोद्योग शिक्षणपद्धतीचे विशेष सूत्र मला असें दिसते कीं
त्या पद्धतीच्या शिक्षणाचे प्रतिबिंब ग्रामीण भागांतील जनतेच्या दैनंदिन
जीवनात दिसत असते. प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणेच दुय्यम शिक्षणाचीही
आपण मोठ्या प्रमाणावर वाढ करून राहिलो आहोत. त्यातच विंद्या-
ज्यांची परिस्थिति व मगदूर पाहून शिक्षणाचे पृथःकरण केले जात आहे.
त्यांच्या बुद्धीला अनुरूप असे मार्ग शोधले जात आहेत. बहुसंख्य विद्यार्थी
विश्वविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत जाणे शक्य नाहीं ही गोष्ट लक्षांत घेऊन हे
फेरफार केले जातात. त्याचबरोबर आपल्या कॉलेज शिक्षणातही मोठी
वाढ झालेली आढळून येते. या शिक्षण प्रसाराची आकडेवारी मी द्याची

अशी अपेक्षा नाही. आपणा सर्वांचा तो रोजचा अनुभव आहे. त्या पेक्षा

या शिक्षण प्रसाराचे जे संभाव्य परिणाम समाजाच्या निरनिराळ्या थरात
होणार आहेत त्याची थोडीशी चिकित्सा मी करावी असे मला वाटते.

आपल्या देशाच्या घटनेमध्ये असे नमूद करण्यांत आले आहे कीं प्रत्येक
मुलाच्या वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत त्याला राज्य सरकारानी सक्तीने व मोफत
शिक्षण दिले पाहिजे. प्राथमिकशिक्षणाच्याप्रसाराची ही दिशा बरोबर आहे
असा सर्वीचा अभिप्राय आहे. आपण मतदानाचा हक्क सर्व वयात आलेल्या
स्त्री पुरुषाना दिलेला आहे तेव्हां त्या मतदाराना शिक्षित करणं याला
राजकीय अर्थही आहे. सामाजिक जीवनात लोकशाहीची बीजे खोल रुजावी
यासाठीं हे शैक्षणिक धोरण आवश्यकच आहे. त्याचप्रमाग्गे देशातील
विराट लोकशक्तीला आपल्या कामात अधिक तरबेज बनविण्यासाठी शिक्षण
आवश्यकच आहे. सामान्य माणसाच्या जीवनात सांस्कृतिक विकास घडवून
आणण्यास शिक्षण उपयुक्त ठरलेले आहे. या शिक्षणातील मूलोद्योग शिक्षण
पद्धती संबंधींच्या मतांतील विविधता क्षणभर दूर ठेवली तरी घटनेतील
अपेक्षेप्रमाणे सर्वांना प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या धोरणाबद्दल कोणाचे दुमत
दिसून येत नाहीं. सरकारचा विशेष भर प्राथमिक शिक्षणावर असल्यामुळें
इतर उच्च शिक्षणाकडे सरकारचे पुरेसे लक्ष पोचत नाही असा एक आक्षेप
घेतला जातो हें खरे आहे. पण हा आक्षेप घेणाऱ्या मंडळीनींही प्राथमिक
शिक्षणाच्या प्रसाराविरुद्ध मत व्यक्त केलेले नाहीं.
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दुय्यम शिक्षणाच्या प्रसाराबाबदही असेच सर्वसाधारण एकमत होते
दिसते. खरी मतभिन्नता सुरू होते ती विश्वविद्यालयीन व विद्यापीठ
शिक्षणाच्या पातळीवर होते. गेल्या दहा वर्षांत या उन्ह शिक्षणाकडे धाव
घेणाऱ्यांची संख्या अतिशय वाढत गेल्यामुळें या शिक्षणाच्या उपयुक्तते-
संबंधी शंका निर्माण झाल्या आहेत. या वाढलेल्या संख्येने शिक्षणसंस्थांत
गर्दी झाली व त्यातून शिक्षण क्षेत्रात अनेक दोष शिरले असें म्हणणे आहे.
प्ये विद्यार्थी आज या महाविद्यालयातून व विद्यापीठातून गर्दीं करून येत
आहेत त्यांना या शिक्षणाचा योग्य तो फायदा घेण्याइतकी बऱ्याच जागांची
कुवत. नसते आणि बऱ्याच वेळी ही मुले आपले शिक्षणक्रम पूर्ण न करताच:
निघून जातात. त्याने राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश होतो. महाविद्यालयाना
इमारती आणि प्रयोग शाला अपुऱ्या पडतात. प्रत्येकाला पुरेशी साधन-
.सामुग्री देता येत नाहीं. विद्यार्थ्यामध्ये एक सामुदायिक जीवन निर्माण

होणे जरूर असते ते होत नाही तसेच विंद्यार्थी व शिक्षक यांचा जो एक
संबंध जडावा लागतो त्याला या अमर्याद संख्येमुळें वाव मिळत नाही.
या परिस्थितीचा स्वाभाविक परिणाम म्हणजे विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक व
शैक्षणिक दर्जा खालावलेला आहे असे आढळते. कशीतरी पदवी
मिळविणे हे त्यांचे ध्येय रहाते आणि त्यांना एकदा पदवीचा शिक्का
मिळवून देण्यासाठी नाना मार्ग सुचविणे एवढेच या शिक्षण संस्थांचे काम
राहिले आहे असें दिसून येते. महाविद्यालयात ' पाळी ' नं शिक्षण देणे,
संध्याकाळची व रात्रीची कालेजे काढणे, बाहेरून परीक्षेची तयारी
करून देणाऱ्या संस्था काढणे, पोस्टाने शिक्षण देणे वगैरे सर्व मार्ग
विद्यार्थ्यांना केवळ पदवीचा शिक्का मिळवून देण्यासाठी निघालेले मार्ग

आहेंत. या परिस्थितीची चिकित्सा करताना कांही जगा म्हणतात कीं
आपल्या विद्यापीठातून बुद्धिमत्तेची, ज्ञानाची, निवड कसोटी करण्याची
शक्ती संपली असून मागणी तसा पदव्यांचा पुरवठा करणारी ती ठिकाणे
बनली आहेत. केवळ संख्या आणि विस्तार यल्यासमोर गुणवेत्तेचा बळी
दिला जात आहे.

या दोषावर उपाययोजना म्हणून ही उन्ह शिक्षणाची प्रवेशद्वारें निर्ब-

धित करणें किंवा पदवी परीक्षेच्या मागें धावणारांची प्रवृत्ती दुसऱ्या
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दिशेला वळविणे असे उपाय सुचविले जातात. महाविद्यालयांतप्रवेश देता-
नांच संख्या निर्बध अधिकनिर्बध हा पहिला मार्गसुचविला जातो. दुसऱ्या
मार्गात नौकरी व पदवी यांचे नाते तोडण्याचा उपाय येतो. या मार्गानी
किंवा दुय्यम शिक्षण कालांत शिक्षणाचा ओघ विविध दिशांकडे वळवि-
ल्यानें महाविद्यालयाकडे येणारा हा लोंढा कितपत कमी होईल हें सांगता
येत नाही. मला तर वाटतें कीं जशा मार्गाने ही संख्या कमी करतां येणार
नाही. दुय्यम शिक्षणाचा प्रसारही वेगाने होत असल्याकारणाने महाविद्या-
लयांत येऊ इच्छिछागारांची संख्याही सदैव वाढती रहाणार, शिवाय ज्या
मुलांना या उच्च शिक्षणाचा खराखुरा फायदा घेण्याइतकी कुवत आहे परंतु
गरिबीमुळे त्यांना हा मार्ग चोखाळत येत नाहीं त्यांची सोय करणें हेही
आवश्यक आह. आणि म्हणून विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात.
आपली आजची समस्या म्हणजे महाविद्यालयाकडे येणारी सदैव वाढती
विद्यार्थी संख्या ही आहे. अशा भल्या मोठ्या संख्येने या उच्च शिक्षण
क्षेत्रांत प्रवेश करागारामदवे बरीच मुले त्या कुवतीची व बौद्धिक ताकदीची
नसतात हेही खरे आहे.

येथपर्यंत मी महाविद्यालयात होणाऱ्या गर्दीचा आत्मी ती गर्दी कमी
करावी म्हणून सुचविण्यांत येणाऱ्या प्रयत्नांचा उहापोह केला. आतां या
धोरागाबाबतच्या माझ्या मनातील शंका मी मांडू इच्छितो.

सुरवातीलाच मी हे नमूद करतो कीं जगातल्या कोठल्याही देशांत
विश्वविद्यालयीन शिक्षण हें सर्वींनाच उपलब्ध केले जात नाहीं. जे देश
खूप श्रीमान आहेत आणि त्यांना आपल्या तरुण पिढीला हे उन्ह शिक्षण

कौ आर्थिक दृष्ट्या परवडते अशा देशातहि विश्वविद्यालयीनशिक्षाग घेणा-
ऱ्याची संख्या मर्यादितच असते. म्हणून ज्यांना ज्यांना हें उन्ह शिक्षण
घेण्याची-एकछा होईल त्या सर्वांना प्रवेश दिला पाहिजे असे सुचविण्याचा
उद्देश नाहीं.

आज या विद्यामंदिरांत प्रवेश करणाऱ्या मुलामुलींच्या सख्येचे प्रमाण

इतरांच्या तुलनेने इतके कभी आहे कीं आजच्या आपणाला वाटणाऱ्या
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गर्दीला आळा घालण्याचा विचार योग्य ठरयार नाहीं. तुम्हई.१ माझ्या समोर
जमलेले तरुण पदवीधर हे तुमच्या वयोमानाच्या लोकसंख्येत केवळ एक
टक्काच भरता हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आपल्या देशांत आर्थिक
परिस्थितीमुळें आपल्या शिक्षण संस्थांना एक मर्यादा पडते हे खरे पण
तसे असले तरीहि ज्यांना उच्च शिक्षणाची भूक ल१गली आहे अशा
तरुण पिपेढीच्या शिक्षणासाठी जादा पैशाची सोय देशाने कसेहि करून
केली पाहिजे. आज या शिक्षण संस्थांच्या दारात धाव घेगारांची संख्या
वाढलेली दिसते याला कारण वर्षानुवर्षे ज्या वर्गाल१ ही दारे बंद
होती तेंया वर्गातील तरुण पिढी जागृत झाली असून ती आतां जिद्दीने उच्च

शिक्षणाकडे धाव घेत आहे. ज्या मुलामुलींच्या वाडवडिलांना शिक्षणची
संधी मिळाली नव्हती त्यांची मुले जर शिक्षणाच्या मागाने आपले जीवन
उज्वल करू म्हणतील तर त्यांना अडविता येणार नाहीं. टरूवर नजर
ठेवून या प्रश्नाचा टचार केला तर शिक्षणाचा हा प्रसार विद्यर्थ्यांमधील
गुणवेत्तचाएं भाग वाढविणाराही ठरेल. जेवढी जास्त संख्या या विडामंदि-
रात येईल तेवही त्यांतून निवड करण्यास सोईचे होईल. क्रमाक्रमाने यांची
बौद्धिक पातळी उंचावली जाईल. ज्यांच्या हातीं या शिक्षणाच।े जबाबदारी
आहे तेयाचे लक्ष योग्य नडीकडे केंद्रित झालें तर दर्जा वाढेल असे मला
वाटते.

उच्च शिक्षणाची भूक ही देशातील आजच्या लोकशाही प्रवृत्तीची भूक
आहे असें मला वाटते. अशा या उच्च शिक्षणाची दारे जोपर्यंत थोइशाचमर्यादित वगांला खुली होती तोपयेत समाजाचा उच्च वग हाही मयीदित
रहाणार होता आणि समाजातला हा मूठभर वर्ग जर कांहीं कारणाने
घसरू ल १गल७ तर समाजालाच धोका निमाण होणार होता. शिक्षणाने
मनाची दिक्षतिजे वाढतात. ती वाढलेली बिक्षतिजे अजनपर्यंत जे मागासलेले
अज्ञानी होते, त्यांना दिसू लागली आणि तेंया बहुसंख्य वर्गाला जर त्या
क्षेत्रांत प्रवेश मिळाला तर त्यांना आपल्या शक्तीची जाणीव होईल. समा-
जाला जरूर असणाऱ्या नेतृत्वाची निवड करण्यास अधिक संरययेने बुद्धि-
वान उपलब्धध होऊ लागतील. अशा रीतीने एक प्रक्रिया सुरू झाली म्हणजे
सामाजिक दर्जा, जात, कौटुंबिक वारसा वग०ै.र -गोष्टी आपोआप दुय्यम ठरू



१२२ वि चा र धा रा
०४९. व. ?????????????? ???????????????????? -करू,लागतील. आपल्या सामाजिक प्रकृतीच्या दृष्टीने या परिवर्तनाचा फायदाच

होईल यात शंका नाहीं.

शिक्षणाच्या दर्जात आलेल१ कमीपणा कऔही अंशाने आजच्या संख्या
वाढीतून आलेला आहे हे मी नाकबूल करीत नाहीं. परंतु मी वर मांड-
लेल्या दृष्टीकोनातून त्याचा विचार केला तर ही एक प्रवासातली अवस्थ १
आहे असे दिसून येईल. त्या तात्कालिक अडचणीवर उपाय म्हणून जे
निबैधयुक्त प्रयोग केले जातील त्याने कितीसा फायदा होईल कोण जाणे?
त्याऐवजी आपल्या महाविद्यालय:च्या आणि विद्यापीठांच्या कार्यक्षमतेत
वाढ करून आणि अय्यापड वर्गाने आपल्या विद्यलयांना नव्या विधायक
वृत्तीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला तर आपलेया पुढच्या समस्या सुटण्यास मदत

हईेल. सरकारानी या समस्या सोडकियासाठी अधिक साधनसामुग्री उप-
लब्ध करून द्यावी लोगल हेही मी जाणतो. परतुमला त्या अडचणी फारशा
गंभीर वाटत नाहींत एवढे माल खरे. देशाचा आर्थिक विकास ज्या वेगाने
होत आहे तो पहाताना कांहीं कालातच आपण अधिक सोई साधनने देऊं
शकू असे मला वाटते. म्हणून आळ्य्या संख्या गर्दींची। टीका या क्षेलातील
वरच्या पातळीवरच्या संयोजकानी साहित्याची सुलभता व जरूरी यांचा
तोल न सांभाव्ययावर केली१ जाणारी टीका आहे असे दिसनू येईल.म्हणून
कांहीं थोडाकाळ अशी गडबड गेरसोय झाली असे मानले तरी या शिक्ष -

णाची कवाडे संख्यानेधाने बंद करावीत अशा धोरपाला ती कारणे

पुरेशी१ ठरपा१र नाहीत.

उन्ह शिक्षणाकडे वळचेल्या या विद्यार्थी संख्येचे पृथ :करण केले तर
तेही उद्बोधक ठररेल. वैद्यकीय किंवा इंजिनियरिंग शिक्षण संत्यांत अशी
गदाइr दिसणार नाहीं. तेथील अभ्यासक्रमांत किमान यंलसामुग्री व इतर
साहित्य आवडयकच असते. त्या शिक्षणक्रमाचे विशिष्ट स्वरूप लक्षांत घेतले
तर असे दिसते कीं त्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची पुरेशी सोय करावी
लागते. विद्यार्थी व प्राच्यापक याचा अधिक संबंध असZयाची जरूरी
आढळते. जेव्हां आपण आर्टस् कॉलेजाकडे वळतो तेव्हां ३ चित्र बदलते.
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या महाविद्यालयांत आपणाला संख्या गर्दी दिसून येते. शास्त्र व कायदा
विद्यालयांतही ही गर्दी दिसून येते. विद्यार्थी संख्येतील वाढीमुळे ज्या
.समस्या निर्माण झाल्याचे आपणऐकतो त्या समस्या या ठिकाणी आढळतात
या क्षेत्रांत विद्यार्थ्यांचा वर्ग हा एखादा सामुदायिक वर्ग झालेला दिसतो.
पेयाना या समूहाचा विविध प्रकारे वापर करावासा वाटतो त्यांना तो
करणें येथें सोपे जाते. या गर्दींत बऱ्याच वेळां शिस्तीचा अभाव आणि
उचरवल वृत्तीचे प्रदर्शन झालेले दिसते. या ठिकाणी मला विद्यार्यामधली
शिस्त या विषयावर लंबेचवडे भाषण कल्याचा माझा इरादा नाहीं.
विद्यापीठानीच ती समस्या सोडविण्याचा यत्न करावयाचा आहे. मी
एवढेच म्हणतो की आपल्या तरुण पिढीच्या उच्चच शिक्षणाकडे जे आस्थेने
पहातात त्यांना विद्यार्थी वर्गातील वाढत्या उच्छरवलपगाची काळजी वाटते
एवढे मात्र खरे.

(अलिगड विद्यापीठानें श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना या प्रसंगीडॉक्टर
ऑफ लॉज ही सन्माननीय पदवी देऊन त्यांचा सन्मान कल्याची संधी
घेतली. हे भाषण २३ डिसेंबर १९५९ रोजी. झाले.)
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'५- गेहभरगुढे- विकास व्हायचा असेल तर अन्न-

ष्काळब्धींद्धग जरूरीचे आहे. आज सरकार ग्रामपंचायतीवर
महसूल उत्पन्नाच्या ३० टक्के खर्च करीत आहे. खेडेगांवांत सहकारी संस्था
स्थापन व्हाव्यात यावर सरकारचा भर आहे आणि लवकरच त्या संस्था
खेड्यांतहि काम करूं लागतील. यासाठीं केवळ निवडून आलेल्या प्रति-
निधीनीच नव्हे तर तेथील सरकारी अधिकाऱ्यांनींहि या चळवळीकडे लक्ष
दिल्यास नेतृत्वाचा प्रश्न सुटेल. ''

धान्याचे भाव वाढत असल्याचें सरकारच्या निदर्शनास आलें तर
सहकारी ग्राहक संस्थामार्फत धान्यवाटपाची व्यवस्था करण्यास मुंबई सर-
कार मागोरुढें पहाणार नाहीं. सहकारी चळवळीची आवश्यकता प्रतिपादून
चव्हाण म्हणाले ''तिच्या पदरांत जर चुका असतील तर त्या दुरुस्त कर-
ण्याचा प्रयत्न करावयास हवा. मुंबई शहरांत सहकारी चळवळीचे मुख्यत-
(१) सहकारी घरबांधणी (२) सहकारी ग्राहक शाखा (३) सहकारी बका
(४) सहकारी उद्योग असे चार प्रकार आहेत सहकारी तत्वावर घरबांध-
णीचे जे कांहीं कार्य चाल आहे तर समाधानकारक आहे. मात्र मुंबईतील
ग्राहक सहकारी संस्थाचे कार्य असमाधानकारक आहे. ही चळवळ मुंबई-
सारख्या शहरांत यशस्वी झाली नाहीं तर नंतर तिचे काय होईल याचा
विचार करण्यांत यावा. धान्य नियंत्रण काळांत सहकारी ग्राहक संस्थांचा
जोर असल्याचे दिसते. पण नियंत्रणे उठल्यावर या संस्थांची स्थिति अत्यत
चिंताजनक झाली. सध्या भाव चढत असल्याच्या तक्रारी ऐकू येतात. स्वस्त
धान्यद्येयाचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. पण वेळ पडल्यास अशा ग्राहक
संस्थामार्फत धान्यवाटपाची व्यवस्था करण्यासाठीं सरकार मागे पुढें पहाणारर
नाही. देशांत सुबत्ता असतांना ही चळवळ झाली पाहिजे अर्बन को-.बॅग चांगले कार्य करीत आहेत तरी त्यांत अधिक सुधारणा झाली पाहिजे.
मुंबईत अशा ज्या सहकारी बँका दिसतात त्या मुख्यतः मध्यमवर्गीय वस्तींत
दिसतात. मुंबईत फक्त मध्यमवर्गीय लोक रहात नसून कामगारही आहेत.
कामगार विभागांतही अशा बँका स्थापन होणें अगल्याचे आहे. ''
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